



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักบริหารงานกลาง โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๕๔๑๙

ที่ ทส ๐๙๐๑.๓๐๕/ว ๑๒๖๙๖

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖
ผู้อำนวยการกองทุกกอง
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำฯ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอส่งประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
๒. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช www.dnp.go.th/personnel ได้อีกทางหนึ่ง

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
กลุ่มตรวจสอบภายใน				
นางอมร ธนบรรพ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการพิเศษ	๘	ดีเด่น
นางสาวพรเพชร อนุชิตวรกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการพิเศษ	๙	ดีเด่น
นางวรรรทนา เสวกวัง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการพิเศษ	๑๐	ดีเด่น
นางรัตนา โพธิ์วรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	๑๑	ดีเด่น
นางสาวจรียา สุทธิเสริม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการพิเศษ	๑๒	ดีเด่น
นางสาวรัชนี ลิ้มศิริวัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	๑๓	ดีเด่น
นางสาวมัทนา ปิกขุนทด	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๕	ดีเด่น
นางสาวศุภพิชญ์ เกษตรชัยรัฐ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	๓๘๒	ดีเด่น
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				
นางสิริมนี ชุมเรียง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๗	ดีเด่น
นายสนั่น เชื้อทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๘	ดีเด่น
นางศศิธร ทิมอุดม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	๑๙	ดีเด่น
นายสมวรรณ์ ปัญญาภูกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	๒๐	ดีเด่น
นางสาวคันสนีย์ โต้ะทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๒๑	ดีเด่น
นางสาวสุพรรณิ สมพร	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๕	ดีเด่น
นายอำนาจ ไพจิตรัฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๓๘๖	ดีเด่น
นางสาวลีรัตน์ ม่วงวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๓๘๗	ดีเด่น
สำนักบริหารงานกลาง				
ส่วนอำนวยการ				
นางทิพดา ชียงคบุตร	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการพิเศษ	๒๖	ดีเด่น
นางสาวกนกวรรณ หิรัญวิทย์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗	ดีเด่น
นางสาวฐิตา สันโดษ	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๒๙	ดีเด่น
นางสาวสุกาญจนา จันทวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๐	ดีเด่น
นางสาวพัชชา มีเหม็ง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๒	ดีเด่น
นางสาววิชญาพร เสวตการี	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๓	ดีเด่น
นางสาวอัญชลี วัฒนากลาง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๔	ดีเด่น
นายณัฐพล นันใจนา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๕	ดีเด่น
นางสาววรรณา อีเพ็ชร์	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๓๖	ดีเด่น
นางทิพวรรณ เสนาพิทักษ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๓๗	ดีเด่น
นางสาวรัตนภรณ์ จูห้อง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๘	ดีเด่น
นางทิพย์บุปผา ไบสมุท	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๙	ดีเด่น
นางสาวภาวิณี นุ่นเกลี้ยง	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๔๑	ดีเด่น
นางสาวศุภญา ทองเชื้อ	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๔๒	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นางสาวปิยะวรรณ พานทอง	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ		๔๓	ดีเด่น
นางสาวกษมา กองทรัพย์โต	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ		๔๔	ดีเด่น
นางสาวจินดารัตน์ ปังตระกูล	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ		๔๕	ดีเด่น
นายวิรัตน์ รูปสูง	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ		๔๖	ดีเด่น
นางสาวเบญญาภา อ่อนหวาน	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน		๔๘	ดีเด่น
นางประสิทธิ์ สุปรีย์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๔๙	ดีเด่น
นางสาวปรานีต บุญเพชรแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๕๐	ดีเด่น
นางศศิวัฒน์ เอกอุทัยธวัช	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๕๒	ดีเด่น
นางจุฑารัตน์ เทพมงคล	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๕๓	ดีเด่น
นายอธิรัตน์ ชื่นชูศิลป์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๕๔	ดีเด่น
นางสาวจริภรณ์ นาคสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๕๗	ดีมาก
นางนิศารัตน์ กิจทรัพย์ทวี	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๖๐	ดีเด่น
นางวิภาวรรณ นันทรักษ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ		๑๘๒	ดีเด่น
ส่วนการเจ้าหน้าที่					
นางนิศากร จีวีจิตร	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ		๖๒	ดีเด่น
นางพิสมัย เนติธรรมกุล	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ		๖๓	ดีเด่น
นายธวัชชัย กิจนิเทศ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๖๔	ดีมาก
นางสายใจ ผุดผ่อง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๖๕	ดีเด่น
นางสาวธนิษฐ์ร คุ่มกิจ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๖๖	ดีมาก
นางสมสุข สัมฤทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๖๗	ดีเด่น
นางศิริวรรณ วัฒนนราธร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๖๘	ดีเด่น
นางจรรยา แสงทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๗๐	ดีเด่น
สิบตำรวจเอกหญิงพัชรณัฐ์ สุเมธานุสรณ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๗๑	ดีเด่น
นางสุมาลี ทรจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๗๒	ดีมาก
นางสาวนวรรณ สุขฉายี	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๗๓	ดีเด่น
นายประเสริฐ ยารังษี	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน		๗๔	ดีมาก
นางสาวธัชพร บริสุทธิพันธุ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๗๕	ดีเด่น
นางนันทวรรณ นาทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน		๗๖	ดีมาก
นางยุพิน ขุนแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน		๗๘	ดีมาก
นางสาวอรศศิพัชร์ ณีภูษิตีพา	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน		๗๙	ดีเด่น
นางรังสิมา เพชรล้ำ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๘๐	ดีเด่น
นางสาวอรพันธ์ จิตต์อารีกุล	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๘๓	ดีเด่น
นายชัชวาล ต่ายลีลาศ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๘๔	ดีมาก
นางณัฐกัญญา ศรีหาผล	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๘๕	ดีมาก
นางสาวจิตติมา นาคสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน		๘๖	ดีเด่น
นางนันทรัตน์ ทังจันทร์	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ		๘๘	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาวปฤษฎี คำนนท์	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๘๙	ดีเด่น
นายธรรมรัตน์ อรรถยุทธธรศน์	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๙๐	ดีเด่น
นางสาวอุบลรัตน์ บัวเพชร	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๙๑	ดีเด่น
นายสมบัติ จันทร์รักษ์	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๙๒	ดีเด่น
นายไพชญ์ จันทร์ขอนแก่น	นิติกร	ชำนาญการ	๙๔	ดีเด่น
นายบารมี ศรีระชา	นิติกร	ชำนาญการ	๙๕	ดีเด่น
นายพนิตย์ เทพสุวรรณ	นิติกร	ชำนาญการ	๙๖	ดีเด่น
นายศีกวัส ถวิลหวัง	นิติกร	ปฏิบัติการ	๙๘	ดีเด่น
นางสาวอติญา รอดทองแก้ว	นิติกร	ปฏิบัติการ	๙๙	ดีเด่น
นายอุเทน ภูษิตรานุสรณ์	นิติกร	ชำนาญการ	๑๐๐	ดีมาก
นางสาวชลธิชา นัฐกุลนิวิภูฏ์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑๐๑	ดีเด่น
นางปณิดา พัฒนพงศ์	นิติกร	ชำนาญการ	๑๐๒	ดีเด่น
นางสาวสุมาลี ยะมามัง	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๑๐๓	ดีเด่น
นายธีรวุฒิ แสงนิล	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑๐๔	ดีเด่น
นายกอบกิจ ไกรนรา	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑๐๕	ดีเด่น
นางสาวนันทกาญจน์ เทียมเมฆา	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑๐๗	ดีเด่น
นางสาวศศิพันธ์ เสือขำ	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑๐๘	ดีมาก
นางสาวนุชนาถ ลีตวิริยะ	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑๐๙	ดีเด่น
นางสยมพร สวัสดิ์วงษ์	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑๑๐	ดีเด่น
นางสาวสุนันทา ศุภกรรม	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๑๑๑	ดีเด่น
นางสาวเขมเรศ อภิสุทธิพงษ์สกุล	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๑๑๒	ดีเด่น
นายฉัฐพงษ์ขันตร เกตุขาว	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑๑๓	ดีมาก
นายชยพล โชติศิริพานิชย์	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๑๑๔	ดีเด่น
นางพาริดา โสภาชาติ	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑๑๕	ดีเด่น
นางสาวอิศารัตน์ นามมะเร็ง	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑๑๖	ดีมาก
นายศุภกร มากชูชิต	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๑๑๗	ดีเด่น
นางสาวสายชล เอกะโยธิน	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑๑๘	ดีเด่น
นางอัจฉรา หลิมวานิช	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๑๑๙	ดีเด่น
นางสาวกิ่งดาว สาระอาสิงห์	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๑๒๐	ดีเด่น
นายเกษม แสงเย็นยั้ง	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๓๙๗	ดีเด่น
นางสาวนฤมล กิติพร้อมพานิช	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๔๐๗	ดีมาก
นางวิลาวัลย์ พิพัฒน์มงคลสิน	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๔๐๘	ดีเด่น
นางสาวสุกัญญา จันทสร	นิติกร	ปฏิบัติการ	๙๙๒	ดีเด่น
ส่วนการคลัง				
นางสาวนราภรณ์ คนมัน	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๑๒๓	ดีมาก
นางสาวอัจฉรา จำปาทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๒๔	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางยุพา สมณะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๒๕	ดีมาก
นางธมกร ลายกนก	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๒๖	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีสมเกียรติ พลศรีเมือง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๒๗	ดีมาก
นางสาวสุภวรรณ อ่ำพันพืง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๒๙	ดีมาก
นางสาวอรจิรา ล้วนเที่ยง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๓๐	ดีมาก
นางสาวชลลดา ขำพะเนา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๓๒	ดีเด่น
นางสาวสุภาพร จรเสมอ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๓๓	ดีเด่น
นางลาวัลย์ บัวแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	๑๓๔	ดีเด่น
นางระจิตรทิพย์ สุทธิยุทธ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑๓๕	ดีมาก
นางปราณี คงพิทักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑๓๖	ดีเด่น
นางกชพรรณ วงศ์แก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	๑๓๗	ดีมาก
นางสาวจรินยา เชื้อนพันธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๓๘	ดีเด่น
นางประนอม พรพานิช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๔๐	ดีมาก
นางสาวจรรยา อินทรเสวก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๔๑	ดีเด่น
นางสาวอลิศา มูลผล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๔๓	ดีมาก
นางสมบูรณ์ ปานสังข์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๔๕	ดีมาก
นางสาวนิธิตี หลิมสาโรช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๔๖	ดีมาก
นางสาวไพรัตน์ ผิวผ่อง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๔๗	ดีเด่น
นางสาวดวงจันทร์ นาชัยธง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๔๘	ดีเด่น
นางนภัทรธร บางทิพย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	อาวุโส	๑๔๙	ดีมาก
นางณัฐฐา มีเพียร	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑๕๐	ดีเด่น
นางสาวบุศรินทร์ ชาญกิจการยนต์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑๕๑	ดีเด่น
นางสาวเวณิกา ปิงมะราช	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	๑๕๒	ดีเด่น
นางสาวอลิศา รัตตศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	๑๕๓	ดีมาก
นางสาวธนภรณ์ บังทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๕๔	ดีเด่น
นางสมคิด ไวยัญญา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๕๕	ดีเด่น
นางสาวสลิสนญา ม่วงเนย	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	๑๕๗	ดีมาก
นางสาวศิริพร นทีตานนท์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	๑๕๘	ดีมาก
นางสาวณัฐฐา กรแก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๕๙	ดีเด่น
นางสาววิมลรัตน์ จงกล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๖๐	ดีมาก
นางสาวสิริภร อ่อนไสว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๖๑	ดีเด่น
นายทวี ไชยชนะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๖๒	ดีเด่น
นางสาวสุชาดา หนอลิงหา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๖๔	ดีมาก
นายณนทวัช สุตสม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๖๕	ดีเด่น
นางสาวอภิญา แก้วเกิด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๖๖	ดีเด่น
นางอัญชลี จันทร์อินทร์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑๖๘	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางระพีพร เจริญศรีทวีชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	๑๖๙	ดีเด่น
นางสิริพร มาสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๗๐	ดีเด่น
นางสาวรัชณี บุตรราช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๗๑	ดีเด่น
นางสาวทิพย์วิมล กีกก้อง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๗๒	ดีเด่น
นางสาวขวัญใจ ทวีพันธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๗๓	ดีเด่น
นางสาวกัญญาณัฐ์ กองอ่อนศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๗๔	ดีมาก
นางสาวอัจฉราพรรณ พ่วงทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๗๖	ดีเด่น
นางสาวกิ่งแก้ว สายยศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๗๗	ดีเด่น
นายวิชา ร่วมสุข	นายช่างเครื่องกล	ชำนาญงาน	๑๘๓	ดีเด่น
นางสาวอุไรวรรณ อางอุดม	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	๙๘๖	ดีเด่น
นางวาสนา มณีใหม่	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	๙๘๗	ดีมาก
ส่วนฝึกอบรม				
นางพิมพ์พันธุ์ เพชรรัตน์	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ	๑๙๓	ดีเด่น
นายศรายุทธ นามสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๑๙๔	ดีเด่น
นางรัชพร ศรีธรรมมา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๙๕	ดีมาก
นายธนาเทพ ชนะศุภชัยพร	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	ชำนาญงาน	๑๙๗	ดีมาก
นายเกียรติศักดิ์ พุ่มดอกไม้	นายช่างศิลป์	ชำนาญงาน	๑๙๙	ดีมาก
นางสาวกนกกรักษ์ ไกรสมจิตร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๐๑	ดีเด่น
นายสมชาย เจริญสินคำ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๐๒	ดีมาก
นายกิตติภาพ วงศ์พุด	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๐๓	ดีเด่น
นายประวุฒิ ปราบพาล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๐๔	ดีเด่น
นายอนุชิต แดงอ่อน	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ	๒๐๕	ดีเด่น
นางกนกธาดา ทิโน	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๒๐๖	ดีมาก
นางสาวรัตนา ชันสุภา	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๒๐๗	ดีมาก
นางสุรรัตน์ วรรณหงษ์	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๒๐๘	ดีเด่น
นางสาวสุภาพร เกื้อมี	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๒๐๙	ดีเด่น
นางสาวสาวิตรี พินทรากุล	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๒๑๑	ดีเด่น
นางสาวนิตติญา ศรีชมภู	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๒๑๒	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี อิ่มชัย	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ	๒๑๓	ดีเด่น
นายอภิวัฒน์ บุญเสริม	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๒๑๔	ดีเด่น
นายกรกิติ อินทรเนตร์	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๒๑๕	ดีเด่น
นางสาวจุฑามาส พัฒนวิชรกุล	บรรณารักษ์	ปฏิบัติการ	๒๑๖	ดีเด่น
นางสาวนภาพร พันธุ์ไพโรจน์	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๒๑๗	ดีเด่น
นางสาวอรัญญา จงกล	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๒๑๘	ดีมาก
นางสาวสมคิด ผลนิล	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	๒๑๙	ดีเด่น
นางอัญชญา พิบูลย์ศิลป์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๒๐	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายอำนวยการ ชื่นวัฒนา	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๒๒๔	ดีเด่น
นายทรัพย์ทวี ศรีสุธรรม	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๒๕	ดีเด่น
นางสาวมาฆะวิณี เพชรรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๒๘	ดีเด่น
นางไลวัล มาเมือง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๒๙	ดีเด่น
นางสาวจินยา หลวงหลาก	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๒๓๐	ดีเด่น
นายสวราชย์ พรหมจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๓๑	ดีเด่น
นายจงพิพัฒน์ อุทรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๓๓	ดีเด่น
นายสาธิต เขมะประสิทธิ์	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	๒๓๔	ดีเด่น
นางปิยะฉัตร ศรีประเสริฐรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๓๕	ดีมาก
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่				
นางสาวมณฑุทัย พ่วงงาม	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๕๑	ดีมาก
นางสุพัตรา เวสสุนทรเทพ	นักวิชาการเผยแพร่	ชำนาญการพิเศษ	๒๓๗	ดีเด่น
นางสาวอินทรา พึ่งสุข	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	๒๓๘	ดีเด่น
นางสาวกชกร เพชรเนียม	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	๒๓๙	ดีมาก
นางมณีนุช คราประยูร	นักวิชาการเผยแพร่	ชำนาญการ	๒๔๑	ดีมาก
นายวรวัฒน์ ม่วงมูลตรี	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	๒๔๒	ดีเด่น
นางสาวน้ำเพชร โตลำดับ	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	๒๔๓	ดีเด่น
นางสาวสุทธาทิพย์ มุสิกอง	นักวิชาการเผยแพร่	ชำนาญการ	๒๔๔	ดีเด่น
นางสาวนิภาภรณ์ โพธิ์ศรี	บรรณารักษ์	ปฏิบัติการ	๒๔๖	ดีมาก
นางสาวพรรัตน์ อินทร์ธงชัย	บรรณารักษ์	ชำนาญการ	๒๔๗	ดีมาก
นายมงคล ม่วงสนิท	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ชำนาญการ	๒๔๘	ดีเด่น
นายธรรมรัตน์ ธัญธเนส	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	๒๕๐	ดีมาก
นายเชาวลิต สงวนศัพท์	นายช่างพิมพ์	ชำนาญงาน	๒๕๑	ดีมาก
นายทิวาสันต์ พลเยี่ยม	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ปฏิบัติการ	๒๕๒	ดีเด่น
นายพงศกร สวนแสน	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ปฏิบัติการ	๒๕๓	ดีมาก
นางสาวอัจฉิมา สำเภาเงิน	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	๒๕๔	ดีเด่น
นายกำพลศักดิ์ วงศ์นารี	เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ปฏิบัติงาน	๒๕๖	ดีเด่น
นายมนู สาบุตร	เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ชำนาญงาน	๒๕๗	ดีเด่น
นางสาวจิราวรรณ บุตรทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๒๕๘	ดีเด่น
นายพิสิฐ เนาวรัตน์	นักวิชาการเผยแพร่	ชำนาญการ	๑๐๘๑	ดีเด่น
นางสาวภัทรากรวิทย์ ทองเทพ	นักวิชาการเผยแพร่	ชำนาญการ	๑๐๘๒	ดีมาก
ส่วนการพัสดุ				
นางสาวชนิภา คงเทียมศรี	นักวิชาการพัสดุ	ปฏิบัติการ	๑๗๘	ดีเด่น
นางสาวเบ็ญจา คำแดง	นักวิชาการพัสดุ	ชำนาญการพิเศษ	๑๗๙	ดีเด่น
นายสุทัศน์ ศรีทอง	นักวิชาการพัสดุ	ชำนาญการ	๑๘๐	ดีเด่น
นางสาวกาญจนาวรรณ พันธุ์เทียน	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปฏิบัติงาน	๑๘๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาวสรินญา ศรีทอง	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน	๑๘๖	ดีเด่น
นายอนุรักษ์ ศรีตาน้อย	เจ้าพนักงานพัสดุ	ปฏิบัติงาน	๑๘๗	ดีเด่น
นางกาญจณี คันธชา	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน	๑๘๘	ดีเด่น
นางนิภา แก้วชูชื่น	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน	๑๘๙	ดีเด่น
นางสาวลลิตา เมืองที่รัก	นักวิชาการพัสดุ	ปฏิบัติการ	๙๘๘	ดีเด่น
นางสาวนภาพรรณ ทองสอาด	นักวิชาการพัสดุ	ปฏิบัติการ	๑๐๑๕	ดีเด่น
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา				
นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กุล	ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการป่าไม้)	ต้น	๒๖๘	ดีเด่น
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวศิริพร เกษมเนตร	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๒๕๙	ดีเด่น
นางอรชพร รักษาสิริ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๖๐	ดีเด่น
นางสรินทรทิพย์ พึ่งอ่ำ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๐๖	ดีเด่น
นางวันวิสาข์ นันทสุทธิวารี	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๒๑	ดีเด่น
กลุ่มงานสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืชป่า				
นายพีรวัฒน์ สิโรตม์พิพัฒ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๖๕	ดีเด่น
นางสาวอภิญา ไจแท้	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๖๖	ดีเด่น
นางอารณ อุดมศิลป์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๖๗	ดีเด่น
นางสาววณิชชา นิลวิเชียร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๐	ดีเด่น
นางสาวสุพัตตรา โพธิ์ศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๑	ดีเด่น
นายสุธีรพันธ์ สวัสดิ์กุลดิลก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๕๓	ดีเด่น
กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ				
นางนิลุบล กัณหา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๘๑	ดีเด่น
นายสนธ คงเงิน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๘๒	ดีเด่น
นายจักรพงษ์ นุ่นสง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๔	ดีเด่น
นายพูนศักดิ์ ไชยดวงแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๘๕	ดีเด่น
นางสาวนัฐกานต์ สุตนนท์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๘๖	ดีเด่น
นายนวกฤต เห่งกระโทก	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๗	ดีเด่น
นายปทุม พงศกรเฟื่องฟู	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๘	ดีเด่น
นายภูธานินทร์ อุตราภาส	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๙	ดีเด่น
นางกนกวรรณ ธานีประเสริฐ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๙๐	ดีเด่น
นายสัครินทร์ อ้นประวัตติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๙๑	ดีเด่น
นางสาวจิราภรณ์ พัฒนเจริญจิต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๙๒	ดีเด่น
นายภักพงษ์ ผาทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๓	ดีเด่น
นายภราดร โภมรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายนวกฤษ พิสิษฐรัตนพัต	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๘	ดีเด่น
นายสถิตย์ พิสัยสวัสดิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๙	ดีเด่น
นางพรพิไล กล่อมศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	๓๐๐	ดีเด่น
นายมาโนช เพชรภาพ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๑	ดีเด่น
นายสฤษชัย กรประสิทธิ์วัฒน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๓	ดีเด่น
นายสุเทพ หาญใจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๑๙	ดีเด่น
กลุ่มงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่า				
นายกฤติน หลิมตระกูล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๗๒	ดีเด่น
นางสาวดารารพร ไชยรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๓	ดีเด่น
นายวีระชัย ปิยะชาติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๔	ดีเด่น
นายวิวัฒน์ ศรีธนะบุตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๗๗	ดีเด่น
นายจิระพล อ่ำขำ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๘	ดีเด่น
กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์				
นางสาวลักขณา แสงอุไรเพ็ญ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๙	ดีเด่น
นายยงยุทธ นาควิโรจน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๐๗	ดีเด่น
นายบัญญัติ ฉายอรุณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๐๘	ดีเด่น
นายวิโรจน์ พวงภาคีศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๐๙	ดีเด่น
นายตรีภพ ทิพย์ศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๐	ดีเด่น
นางสาวหทัยรัตน์ นกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๑	ดีเด่น
นายสุดดี พันธุ์ภักดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๒	ดีเด่น
นายสุรพงศ์ ฉวีภักดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๔	ดีเด่น
นายคุณวุฒิ ลังการสิทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๕	ดีเด่น
นายอภิชา โคตรรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๖	ดีเด่น
นายณรงค์ฤทธิ์ ศุขปรการ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๗	ดีเด่น
นายพยัคฆ์ มณีเอนกคุณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๘	ดีเด่น
นายปราโมท จงกลวานิชสุข	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๙	ดีเด่น
นางสาวฐานิทธิ์รดา กฤตยวาระเศรษฐ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๒๐	ดีเด่น
กองนิติการ				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางฐนิฏกานต์ โอมาก	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๓๒๒	ดีเด่น
นายณัฐพงษ์ หมั่นสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๒๔	ดีเด่น
นางสาวกนกพิชญ์ กองวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๒๕	ดีเด่น
นางจันทิภา มาแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๒๖	ดีเด่น
นางสาวประไพ สามารถ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๒๗	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
กลุ่มงานกฎหมาย				
นายดำรง มูลสาร	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	๓๒๙	ดีเด่น
นางสิริรัตน์ พรหมวัลย์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๓๐	ดีเด่น
นางกนกกร เพชรมณี	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๓๑	ดีเด่น
นางสาวรุจิรา พรหมเมือง	นิติกร	ชำนาญการ	๓๓๒	ดีมาก
นายศิลป์ชัย งามพิชญา	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๓๓	ดีเด่น
นายพงศ์ยศค์ ศรียา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๕	ดีเด่น
กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน				
นายวุฒิพงษ์ ออบสุวรรณ	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	๓๓๗	ดีมาก
นายณัฐพงศ์ แก้วเขื่อนขันธุ์	นิติกร	ชำนาญการ	๓๓๘	ดีเด่น
นางสาวยุพา ยี่มนรินทร์	นิติกร	ชำนาญการ	๓๔๐	ดีเด่น
นางณิชมน เมืองใหม่	นิติกร	ชำนาญการ	๓๔๑	ดีมาก
นายไพโรจน์ วิทยานูมาส	นิติกร	ชำนาญการ	๓๔๒	ดีมาก
นายพงษ์ศิริ จิตบาน	นิติกร	ชำนาญการ	๓๔๓	ดีเด่น
นางสาวกัญชพร บรรณรัตน์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๔๔	ดีเด่น
กลุ่มงานคดี				
นายชาวุธวิทย์ กันยา	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	๓๔๕	ดีเด่น
นายนิติพงษ์ แสนจันทร	นิติกร	ชำนาญการ	๓๔๖	ดีเด่น
นายชูศศักดิ์ ถิ่นพิบูลย์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๔๗	ดีเด่น
นางสาวบรรเจิด พวงเงิน	นิติกร	ชำนาญการ	๓๔๘	ดีเด่น
นายวรการ ศิริมังขศรี	นิติกร	ชำนาญการ	๓๔๙	ดีเด่น
นางสาวนภาพรณ์ชาติวิเศษ	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๕๐	ดีเด่น
นายธวัชชัย ชำอ่วง	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๕๑	ดีเด่น
สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวอรนุช เกียรติวุฒิไกร	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	๓๕๕	ดีเด่น
นางสาวดวงดาว แพทย์เจริญ	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๓๕๖	ดีเด่น
นางสุวรรณ์ ต้นทองคำ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๕๗	ดีเด่น
นางสาวณัฐพัชร์ วงศ์หล่มแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๕๘	ดีเด่น
นางอรุณี หนูนิล	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๕๙	ดีเด่น
นายประพนธ์ กลิ่นประสาร	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๖๑	ดีเด่น
นายทรงพต เจียรระบรรพต	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๖๒	ดีเด่น
นางอรุณี บัวเพ็ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๓๖๓	ดีเด่น
นางสาววารุณี เปี่ยมคุณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๖๔	ดีมาก
นายสิน เนตรสน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๖๖	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
ส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์				
นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๖๘	ดีเด่น
นางสาววัลภา ยุติวงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๐	ดีเด่น
นางเรวดี ปัญญาธรรม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๑	ดีเด่น
นายปราโมท สุขสถิตย์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๗๒	ดีเด่น
นายสมบุรณ์ พุทธวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๒	ดีเด่น
นายวิษณุ โพธิ์พุ่ม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๘	ดีมาก
นายประเทือง อ่วมเนตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๙๙	ดีเด่น
นายกมล นวลใย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๔๓	ดีเด่น
ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม				
นายลิขพงษ์ กระจ่างจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๗๓	ดีเด่น
นางธนกร เอกศิริพงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๗๔	ดีเด่น
นางสาวดวงหทัย วงศ์เงิน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๗๕	ดีเด่น
นายเกียรติศักดิ์ ว่างวล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๖	ดีเด่น
นายอลงกต จันบำรุง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๗	ดีเด่น
นางสาวจินนา เผือกนาง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๘	ดีเด่น
นางพรประภา ปานมน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๙	ดีเด่น
นางสาวสุภาวดี ทองเข็ม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๐	ดีเด่น
นายศิริพล กำแพงทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๓	ดีเด่น
นายบารมี สกลรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๙๐	ดีมาก
นางสาวธิดาพงศ์ ไชยพงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๙๑	ดีมาก
นายพินิจศักดิ์ สิงห์อินทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๑	ดีเด่น
นายไพรัชย์ วงศ์หน่อ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๔	ดีเด่น
นายประดิษฐ์ ลือใจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๕	ดีมาก
นายประมวล สัจข์ทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๙	ดีเด่น
นายปฐมพงศ์ บุญเดช	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๐	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ ภู่อึ้ง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๑๖	ดีเด่น
ส่วนจัดการไฟป่า				
นายสุดชาย วิสิทธิพานิช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๑๔	ดีเด่น
นางสาวชัชชญา บัวเนียม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๗	ดีเด่น
นายเสกสรรค์ ศิริวิวัฒน์สกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๐	ดีเด่น
นายชัยชาญ ศรีียงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๑	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ กันยะมี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๒	ดีเด่น
นายสมชาย โกมลคงอยู่	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๒๓	ดีเด่น
นายอดิสร เหมทานนท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๒๔	ดีเด่น
นายเสน่ห์ ศรีจันทร์ดร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๒๖	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายเริงฤทธิ์ คำวันดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๗	ดีเด่น
นางสาวสุรางค์ พรประสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๒๘	ดีเด่น
นายธนบดี โอภาสชญานนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๙	ดีมาก
นายชำนาญ สมฤทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๐	ดีเด่น
นายพันศักดิ์ วิชญสิทธากร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๑	ดีเด่น
นายดิณณภาพ สังข์ทอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๓๔	ดีเด่น
นายเจริญ เมฆตรง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๕	ดีเด่น
นายธีรยุทธ สังสอน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๖	ดีเด่น
นายธีรวิช ไชยเนตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๓๘	ดีเด่น
นายปรีชญานนท์ หนูไชนันต์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๐	ดีเด่น
นางสาวกรรณิการ์ จันทรสุข	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๔๑	ดีเด่น
นายประยูรยงค์ หนูไชยา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๔	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ				
นายชาติชาย ศรีแผ้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๓	ดีเด่น
นายนาวี ช่างภิรมย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๙๔	ดีเด่น
นายเศวตกฤษกร บุญประดับ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๙๖	ดีเด่น
นายสินชัย เอกทรัพย์สกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๓	ดีเด่น
นายมานัส ปานมน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๙๑๕	ดีเด่น
สำนักแผนงานและสารสนเทศ				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวดวงพร เลหาวิรุฬห์กุล	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๔๔๕	ดีเด่น
นางเบ็ญจมาศ สีคำอินทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๔๖	ดีมาก
นางจิตนภา สุวรรณพาหุ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๔๗	ดีเด่น
นางอัญชลา ศรีทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๔๙	ดีเด่น
นางสาวสุนันทา สวายวรรณะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๕๑	ดีเด่น
ส่วนแผนงานและงบประมาณ				
นางพรรณวิภา เจริญธนโชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	๔๕๕	ดีเด่น
นายวิเชียร โสมอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๔๖๓	ดีเด่น
นางรุ่งฤดี หีบงามเจริญสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๔๖๕	ดีเด่น
นางวราภรณ์ สุภคินกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๔๖๖	ดีเด่น
นางสาวศิริลักษณ์ จุมพลพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๔๖๗	ดีเด่น
นายศีกษิต พันธุ์ทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๔๖๘	ดีเด่น
นางสาววาทีณี วิเศษมีมัน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๔๖๙	ดีเด่น
นางสมหญิง ดวงสถาพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๑๑๐๑	ดีเด่น
นายธานินทร์ หลุทธิพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๑๑๓๐	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาวพรพรรณ ธัญญาดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๑๑๔๓	ดีเด่น
ส่วนติดตามประเมินผล				
นางสุนันทา ตันศิริ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	๔๕๖	ดีเด่น
นายทศพร ลากำเนิด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๔๕๗	ดีมาก
นางสาวจิราภรณ์ วรรณบุรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๔๕๘	ดีเด่น
นายวิศรุต แสงโนรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๔๕๙	ดีเด่น
นายนที แมตทก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๔๖๐	ดีมาก
นางสาวจิรัชญา นามคง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๔๖๑	ดีเด่น
นางสาวพรพิมล สุภักนิกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๑๐๕๑	ดีเด่น
นางสาวเนตรนภา ปุ๋ยกระโทก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	๑๐๖๓	ดีเด่น
ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ				
นางสิริภัทร สืบคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	๔๗๐	ดีเด่น
นายธรรมนอง ชูสินธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๔๗๒	ดีเด่น
นางสาวฝนทอง แซ่เล่า	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๗๓	ดีเด่น
นางสาววารุณี นันทะปัตย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๗๔	ดีเด่น
นางสาวอัญชลี แสงพระพวย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๗๕	ดีเด่น
นางสุทธิพันธ์ เขียวอ่อน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๗๖	ดีเด่น
นายวิชัย ปินะสุ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๒๖	ดีเด่น
ส่วนวิเทศสัมพันธ์				
นางสาวปิณฑิรา ทับทอง	นักวิเทศสัมพันธ์	ชำนาญการพิเศษ	๔๗๙	ดีเด่น
นางสาวสุวิภรณ์ วิจิตรวงค์วาน	นักวิเทศสัมพันธ์	ปฏิบัติการ	๔๘๐	ดีเด่น
นางสาวรวงผึ้ง เกษรศิริ	นักวิเทศสัมพันธ์	ชำนาญการ	๔๘๑	ดีมาก
นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๘๒	ดีเด่น
นางสาวนันทพร ภัคดี	นักวิเทศสัมพันธ์	ปฏิบัติการ	๔๘๓	ดีมาก
นางสาวปานิศรา สรัพยากรณ์	นักวิเทศสัมพันธ์	ปฏิบัติการ	๔๘๔	ดีมาก
นางสาวประภารัตน์ เรืองจำรูญ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๘๕	ดีเด่น
นางสาวทิพย์ลดา ทองตะเภา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๖	ดีมาก
นางสาวนฤมล เลาสวรรณ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๘๗	ดีเด่น
นายปัญญา สุขสมกิจ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๘๘	ดีเด่น
นายสุเมธ เดชะตันตระกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๙	ดีเด่น
นางสาววนิดา คชะลา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๙๐	ดีเด่น
นางสาวสมจิตรติยา ศรีสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๙๑	ดีเด่น
ศูนย์สารสนเทศ				
นางสาวยุวณูช เกาะสูงเนิน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	๒๓๒	ดีเด่น
นางสาวกมลนันธ์ นาคะรัตน์	นักวิชาการสถิติ	ชำนาญการพิเศษ	๔๙๒	ดีเด่น
นายพิชิต ศึกษากิจ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	๔๙๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาวธนารัตน์ สุภาพ	นักวิชาการสถิติ	ปฏิบัติการ	๔๙๘	ดีเด่น
นางกฤษฎิ์ลักษณ์ สิงห์อินทร์	เจ้าพนักงานสถิติ	ชำนาญงาน	๕๐๐	ดีเด่น
นางนิภา ช้องวงษ์	เจ้าพนักงานสถิติ	ชำนาญงาน	๕๐๑	ดีเด่น
นางมาลี ชัยกล	เจ้าพนักงานสถิติ	ชำนาญงาน	๕๐๒	ดีเด่น
นางสาวธิดาภรณ์ ต่ายแจ่ม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	๘๗๑	ดีเด่น
<u>สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์</u>				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวจิรวดี โกฏีรักษ์	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๕๐๔	ดีเด่น
นายกิตติศักดิ์ ทิมพูล	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๕๐๕	ดีเด่น
นางสุภาวดี พรหมสาขา ณ สกลนคร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๕๐๖	ดีเด่น
นางสาวประภาศรี โกมลสิงห์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๕๐๘	ดีเด่น
นางสาวสมาลี กลิ่นกล่อม	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๕๐๙	ดีเด่น
นางสาวจรี สุขเปลี่ยน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๕๑๐	ดีเด่น
นายรัฐพล อัจฉริยะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๕๑๓	ดีเด่น
นางสาวเสาวภา รัชศาสตร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๕๑๔	ดีมาก
นางสาวธนัญพรธรรณ อภิธนาภิรักษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๕๑๕	ดีเด่น
นางสาวภาวิณี สันติกลาง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๕๑๖	ดีเด่น
นางสาวณัฐนิชชา พุ่มพิพัฒน์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๕๑๗	ดีเด่น
นางสาวภาวิณี มะโนปา	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๕๑๘	ดีเด่น
นางวัฒนา สว่างวิวัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๕๑๙	ดีเด่น
นางสาวหทัยรัตน์ นันทา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๕๒๐	ดีเด่น
นายนิรุต แดงอ่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๕๒๑	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์				
นายพนเทพ ฉินไพศาล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๒๓	ดีเด่น
นายสมบูรณ์ อำพนพนารัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๒๔	ดีเด่น
นางสาวอุษรฎา ประทุมทิพย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๒๕	ดีเด่น
นายสัณญา ธานีประเสริฐ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๖๒๗	ดีเด่น
นายยุทธนา แสงทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๒๘	ดีเด่น
นายประทีป ทัทมงคล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๒๙	ดีเด่น
นางสาวรุ่งทิวา ลมูลพจน์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๖๓๐	ดีเด่น
นายนครินทร์ สุทัตโต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๓๑	ดีเด่น
นายพุดติพงษ์ พุ่มวิเศษ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๖๓๒	ดีเด่น
นางสาวรัตนภรณ์ ยิ่งเกียรติวร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๓๓	ดีเด่น
นายสุขเกษฯ พูลผล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๖๓๔	ดีเด่น
นางสาวทิพย์วิภา ท้าวประสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๔๒	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายชัยสิทธิ์ บุญยะศิรินันท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๖๔๖	ดีเด่น
นายพีระศักดิ์ ปักษาสวอย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๖๔๗	ดีเด่น
นายรักชาย กิรติวงศา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๔๘	ดีมาก
นางสาวสิริมาศ คำใสอินทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๔๙	ดีเด่น
นายถิระ จองตระกูล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๕๐	ดีมาก
นางสาวศุภานัน ฝือกนอก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๕๑	ดีเด่น
นายนพคุณ แก้วสิงห์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๕๒	ดีเด่น
นางระวีวรรณ ศิริไสยาสน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๙๖	ดีเด่น
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้				
นางสาวสุรรัตน์ อินทะจันทร์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย	ชำนาญการพิเศษ	๖๕๖	ดีมาก
นายสุจิตร์ จันทร์สว่าง	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย	ชำนาญการพิเศษ	๖๕๗	ดีเด่น
นางชญาณี จันทร์ประภา	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย	ชำนาญการพิเศษ	๖๕๘	ดีเด่น
นางสาวทัศนีย์ อาพัต	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย	ปฏิบัติการ	๖๕๙	ดีเด่น
นางสาวคนันท์ญา บุญเกิด	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย	ชำนาญการ	๖๖๐	ดีเด่น
นายชูลิต วงศ์นาลือชา	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย	ปฏิบัติการ	๖๖๑	ดีเด่น
นางวรรณ เจริญสุข	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย	ชำนาญการ	๖๖๓	ดีเด่น
นายคำรณ สังข์สวน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๖๖	ดีเด่น
นายบำรุง แสงพันธุ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๖๗	ดีเด่น
นายสาณฑ์ สุรภาพไมตรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๖๘	ดีเด่น
นางอัญญา ชิตโชติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๖๙	ดีเด่น
นางสาวชมภูษ โสดาจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๗๐	ดีเด่น
นางสาวชนิษฐา มีเดช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๗๑	ดีเด่น
นายบุศรินทร์ จินดาลัทธ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๗๒	ดีเด่น
นายสมยศ แสงนิล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๗๓	ดีเด่น
นางสุทธาทิพย์ ช่อมะลิ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๗๔	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ แบนประเสริฐ	นายช่างสำรวจ	ปฏิบัติงาน	๖๗๖	ดีเด่น
นายนพดล วรार्ห์คำ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๖๗๗	ดีเด่น
นายสิทธิพงศ์ พิฆาตไพร	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๖๗๘	ดีเด่น
นายกริช เครือแก้ว	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๖๘๐	ดีเด่น
นายรัฐฉัตร มะลิวัลย์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๖๘๑	ดีเด่น
นายกิตติศักดิ์ สุภาวณิชย์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๖๘๓	ดีเด่น
นายอารมย์ ชมขวัญ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๖๘๕	ดีเด่น
นางสาวสุรัตน์วดี สีสุวรรณ	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย	ปฏิบัติการ	๗๐๐	ดีเด่น
ส่วนภูมิสารสนเทศ				
นายสมใจ ธาระพูน	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย	ชำนาญการพิเศษ	๖๖๔	ดีมาก
นายเนตร วรรณาลัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๖๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายณรงค์ วงศ์สุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๙๐	ดีเด่น
นายอนุชิต รัตนสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๙๑	ดีเด่น
นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๙๒	ดีเด่น
นายอภิชา อยู่สมบูรณ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๙๓	ดีเด่น
นายอุทัย พรหมนารี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๙๔	ดีเด่น
นายจงรัก ภูไพบูลย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๙๕	ดีเด่น
นางอภินันท์ ขอพร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๙๖	ดีเด่น
นายนรินทร์ จรุงรัตนพัคตร์	นักวิชาการแผนกถ่ายภาพ	ชำนาญการพิเศษ	๖๙๙	ดีเด่น
นายชูพันธุ์ เลิศภาค	นายช่างเขียนแบบ	ชำนาญงาน	๗๐๖	ดีมาก
นายพัลลภ เทียงตรง	นายช่างเขียนแบบ	ชำนาญงาน	๗๐๘	ดีเด่น
ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์				
นายอิทธิพล ไทยกมล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๔๙	ดีเด่น
นายสมชาติ วรรภัทรศิริธูมาศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๕๕๐	ดีมาก
นายธงไชย ราชบัวขาว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๕๕๑	ดีเด่น
นายอัฐพงศ์ ชมภูษ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๕๕๒	ดีมาก
นายพีระ พันธุ์พิจิตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๖๓๖	ดีเด่น
นายณรงค์ เกาะศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๖๓๗	ดีเด่น
นางสุดารัตน์ อามระดิษฐ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๖๓๘	ดีเด่น
นางนุชนาด บุตรทิพย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๓๙	ดีเด่น
นางสาวสมจิตร หวังดิลก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๔๐	ดีเด่น
นายเชาว์วรรณ สมพร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๖๔๑	ดีเด่น
นายฉัตรชัย โคตพันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๖๔๓	ดีเด่น
นายอภิชาติ เกิดมงคล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๖๔๔	ดีเด่น
นายกิตติศักดิ์ ทิพย์สีแสง	นักวิชาการแผนกถ่ายภาพ	ชำนาญการพิเศษ	๖๙๗	ดีเด่น
นายบัญชา การปรีดี	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๗๐๑	ดีเด่น
นายวัชรชัย รุจิรัตน์วานิช	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๗๐๒	ดีเด่น
ส่วนมาตรฐานและเทคนิคด้านวิศวกรรม				
ว่าที่ร้อยตรีหญิงคณินทร์ธร วรรณิมาพันธ์	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	๕๕๘	ดีเด่น
นายนครินทร์ สุพรรณไพบูลย์	สถาปนิก	ชำนาญการพิเศษ	๖๐๐	ดีเด่น
นางสาวเกี้ยวมนัส น่วมบุญลือ	สถาปนิก	ชำนาญการ	๖๐๑	ดีเด่น
นายประเสริฐ ไชยสุวรรณ	นายช่างเขียนแบบ	ชำนาญงาน	๖๐๕	ดีมาก
นางสาวปัทมา สัมมา	วิศวกรโยธา	ชำนาญการพิเศษ	๖๐๘	ดีเด่น
นางสาวอาติยา เครือวรรณ	วิศวกรโยธา	ปฏิบัติการ	๖๐๙	ดีเด่น
นายธีระพงศ์ งานชั้นทะ	วิศวกรโยธา	ปฏิบัติการ	๖๑๐	ดีมาก
นางสาวชนิษฐา เฉลิมผา	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	๖๑๑	ดีเด่น
นายศรายุทธ บุญชั้น	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	๖๑๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายพิเชษฐ ชื่นเจริญ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๖๑๘	ดีเด่น
นายปรีชา ลีมิตรกุล	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๖๒๐	ดีเด่น
นายพรเลิศ คະขุนรัมย์	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๖๒๑	ดีเด่น
นายอัครเดช ไชยวงศ์	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	๖๒๒	ดีเด่น
ส่วนรังวัดแนวเขตที่ดินป่าไม้				
นายชยพล รัตมี	นายช่างเทคนิค	ปฏิบัติงาน	๕๒๕	ดีเด่น
นายเจริญ ทีทะ	นายช่างสำรวจ	ปฏิบัติงาน	๕๒๖	ดีเด่น
นายถาวร สุทธิชื่น	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๒๗	ดีเด่น
นายจตุรงค์ พุ่มพิพัฒน์	นายช่างสำรวจ	ปฏิบัติงาน	๕๒๙	ดีมาก
นายทรงวุฒิ บัวเพชร	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๓๐	ดีเด่น
นายยุทธชัย ศรีรัษฎงษ์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๓๕	ดีเด่น
นายเดชมงคล คำชัยวงศ์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๔๑	ดีเด่น
นายสิทธิพงษ์ มั่นยืน	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๔๒	ดีเด่น
นายชาญยุทธ ชันดี	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๔๓	ดีเด่น
นายโกสินทร์ ลิลิต	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๔๔	ดีมาก
นายศุภประดิษฐ์ กำแพงแก้ว	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	๕๔๗	ดีมาก
นายสุเทพ จันทร์สกุล	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๔๘	ดีเด่น
นายสัญญา วัฒนกุล	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๗๗	ดีเด่น
นายประทีป ปลาบุ่ทอง	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๖๐๒	ดีเด่น
นายวีรพันธ์ แสนใหม่	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๖๐๖	ดีมาก
นายสุรพล เกริกพิमान	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๖๑๙	ดีเด่น
ส่วนพัฒนาการวิศวกรรมป่าไม้				
นายอนันต์ มิตรคุณ	นายช่างเทคนิค	อาวุโส	๕๓๖	ดีเด่น
นายณรงค์ เขยกลิ่นเทศ	นายช่างเทคนิค	ชำนาญงาน	๕๕๓	ดีเด่น
นายชูศักดิ์ ทองไทย	นายช่างเทคนิค	ชำนาญงาน	๕๖๐	ดีเด่น
นายเนวิทย์ กิจจารึก	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๗๘	ดีเด่น
นางกาญจนา ปรีมนวงศ์	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๙๑	ดีเด่น
นายธนคม ปินะสา	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๖๐๓	ดีมาก
นายเฉลิมชนม์ ชินวิเศษวงศ์	นายช่างเขียนแบบ	ปฏิบัติงาน	๖๑๖	ดีเด่น
ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่)				
นายประสงค์ แสนพิช	นายช่างสำรวจ	ปฏิบัติงาน	๕๓๘	ดีเด่น
นายไชยยันต์ อินทรสุวรรณ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๔๕	ดีเด่น
นายสิวะ เสียงอ่อน	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	๕๕๔	ดีเด่น
นายล้อมชัย ศรีรักษา	นายช่างเครื่องกล	ปฏิบัติงาน	๕๕๖	ดีเด่น
นายสุโพธิ์ แก้วปิ่นทอง	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๕๕๙	ดีมาก
นายปิ่นณทัต งามระหงส์	นายช่างเครื่องกล	ปฏิบัติงาน	๕๙๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ ๒ (เชียงใหม่)				
นายเปี่ยมศักดิ์ ชิวจำเจริญ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๓๙	ดีเด่น
นายสราวุฒิ นามะสนธิ	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๔๖	ดีเด่น
นายอุทัย สารวงษ์	นายช่างเครื่องกล	ชำนาญงาน	๕๕๗	ดีเด่น
นายวรเดช รัตนสังข์	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๖๑	ดีมาก
นายอุดมพร ศิริรักษ์	นายช่างเทคนิค	อาวุโส	๕๖๙	ดีเด่น
ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ ๓ (พิษณุโลก)				
นายสิริเดช ใจเดช	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๓๔	ดีเด่น
นายชัย รินแก้ว	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	๕๕๕	ดีเด่น
นายชาญ เทพสุภา	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๖๕	ดีมาก
นายเอกชัย เอี่ยมโย	นายช่างเครื่องกล	ชำนาญงาน	๕๖๘	ดีเด่น
นายอนุวัตร มณีวงศ์	นายช่างเทคนิค	อาวุโส	๕๗๕	ดีเด่น
ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ ๔ (อุตรธานี)				
นายชัยสิทธิ์ ตั้งวัฒนการ	นายช่างเทคนิค	ปฏิบัติงาน	๕๖๔	ดีเด่น
นายวรนนท์ พันสนธิ	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๗๒	ดีเด่น
นายราชัญญ พลเยี่ยม	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๗๓	ดีเด่น
นายณัฐวุฒิ คำพิลา	นายช่างเทคนิค	อาวุโส	๕๘๔	ดีเด่น
นายสุรจิตต์ ครอบบัวบาน	นายช่างเครื่องกล	ชำนาญงาน	๕๙๘	ดีมาก
นายสถาพร โกมาศ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๖๘๘	ดีมาก
ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ ๕ (นครราชสีมา)				
นายคมสัน สามารถ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๒๘	ดีเด่น
นายบรรเจิด ช่างสีสังข์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๔๐	ดีเด่น
นายปัญญา วิจิตรจัน	นายช่างเครื่องกล	ชำนาญงาน	๕๖๓	ดีมาก
นายชานนท์ บ้านศิลา	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	๕๘๑	ดีเด่น
นายอภิชาติ อุ่มบางตลาด	นายช่างเทคนิค	ชำนาญงาน	๕๘๖	ดีเด่น
นายปฏิวัติ มาตย์วิเศษ	นายช่างเครื่องกล	ปฏิบัติงาน	๕๙๖	ดีเด่น
ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ ๖ (ปราจีนบุรี)				
นายอัฐณวุฒิ โชติกุล	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๓๒	ดีเด่น
นายสุพรรณณ เกื้อนพนม	นายช่างโยธา	ปฏิบัติงาน	๕๖๗	ดีเด่น
นายสุรพงษ์ สายณสิต	นายช่างเครื่องกล	ชำนาญงาน	๕๗๔	ดีมาก
นายเสกสรร เจริญศิริ	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๘๒	ดีเด่น
นายสมชาย ใจใหญ่	นายช่างเทคนิค	อาวุโส	๕๘๘	ดีเด่น
นายอานนท์วัฒน์ วงษ์แหยม	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๙๐	ดีเด่น
ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ ๗ (สุราษฎร์ธานี)				
นายกฤษดา เชื้อโชติ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๓๓	ดีมาก
นายสุรชัย อนุลาวัฬพ์	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๖๖	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ตำแหน่ง	
นายพูนสิน มากสมบูรณ์	นายช่างเครื่องกล	ชำนาญงาน	๕๗๙	ดีเด่น
นายสงกรานต์ เกตุทับทิม	นายช่างเครื่องกล	ชำนาญงาน	๕๘๙	ดีเด่น
นายคณิต เพชรประดับ	นายช่างเทคนิค	อาวุโส	๕๙๙	ดีเด่น
ศูนย์ปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศวกรรมป่าไม้ ที่ ๘ (พัทลุง)				
นายสมชาย อยู่บุญ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๕๓๑	ดีเด่น
นายไพฑูร ศิริยงค์	นายช่างเทคนิค	ชำนาญงาน	๕๓๗	ดีเด่น
นายธงไชย วงษ์สง่า	นายช่างเครื่องกล	ชำนาญงาน	๕๘๐	ดีเด่น
นายวิชัย ธนาสุนทร	นายช่างโยธา	ชำนาญงาน	๕๘๓	ดีเด่น
นายปรีชา แสงเพชร	นายช่างเทคนิค	อาวุโส	๖๑๔	ดีเด่น
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางกาญจนา ฤกษ์เมือง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๖๓	ดีเด่น
นางสาวพัชรา เจริญผล	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๗๙๓	ดีเด่น
กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้				
นายวัฒนา ศักดิ์ชูวงศ์	นักกีฏวิทยา	ชำนาญการพิเศษ	๗๐๙	ดีเด่น
นางแก้วภาวิกา รัตนจันทร์	นักกีฏวิทยา	ชำนาญการ	๗๑๐	ดีเด่น
นางสาวนงพงา ปาเฉย	นักกีฏวิทยา	ชำนาญการ	๗๑๑	ดีเด่น
นายอิสราพงษ์ วรรณผาบ	นักกีฏวิทยา	ปฏิบัติการ	๗๑๒	ดีเด่น
นายพนพนธ์ ทับทิม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๑๔	ดีเด่น
นางกฤษณา พงษ์พานิช	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๗๑๕	ดีมาก
นางกิตติมา ด่วงแค	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๗๑๖	ดีเด่น
นางสาววิรัตน์ดา หิมะมาน	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๗๑๘	ดีเด่น
นายสันติ กิตติบรรพชา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๒๒	ดีเด่น
กลุ่มงานนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมป่าไม้				
นายทวีศักดิ์ ชันธราช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๕๖	ดีเด่น
นางภูสิน เกตานนท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๕๗	ดีเด่น
นางสาวภาณุมาศ ลาดปลาละ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๕๘	ดีเด่น
นายธัญรินทร์ ณ นคร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๖๐	ดีเด่น
นางวารินทร์ กลับใจได้	นักวิทยาศาสตร์	ปฏิบัติการ	๗๖๑	ดีเด่น
นางสาวนันทวรรณ สุป็นดี	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๗๖๒	ดีเด่น
นายวิศณุ ฤกษ์วิสาข์	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการ	๗๖๓	ดีเด่น
นางสาวจิรพรรณ โสภี	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการ	๗๖๔	ดีเด่น
นางสุนันทา วิสทธิพานิช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๗๙	ดีมาก
กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้				
นายมนัส รวดเร็ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๒๗	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายราชันย์ ภูมา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๒๘	ดีเด่น
นายวิชัย อ่อนน้อม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๒๙	ดีเด่น
นายสมชัย ประเสริฐไทยเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๓๐	ดีมาก
นายฤทธิชัย พูลพจน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๓๑	ดีเด่น
นายสมราน สุดดี	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๗๓๒	ดีเด่น
นายปิยชาติ ไตรสารศรี	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๗๓๓	ดีเด่น
นายวรดลต์ แจ่มจำรูญ	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๗๓๔	ดีเด่น
นางสาวนุชวงศ์ สิริบุตรวงศ์	บรรณารักษ์	ชำนาญการ	๗๓๖	ดีเด่น
นางอรทัย เกิดแก้ว	นายช่างศิลป์	ชำนาญงาน	๗๓๗	ดีมาก
นางสาวนันทน์ภัส ภัทรศิริธูไทรสิน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๗๓๘	ดีมาก
นางโสมนัสสา ธนิกกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๗๓๙	ดีมาก
นายบุญยืน ชื่นชมกลิ่น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๗๔๐	ดีเด่น
นายปรีชา การะเกตุ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๗๔๑	ดีมาก
นางสาวนัยนา เทศนา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๗๔๓	ดีเด่น
นายปาพจน์ กันอุไร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๗๔๔	ดีเด่น
นายพรพิทักษ์ ปัญญารัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๗๔๖	ดีมาก
นายทองศักดิ์ จงอนุรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๗๔๗	ดีเด่น
นายพาโชค พุดจา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๗๔๙	ดีมาก
นายเพียร ถึงคุณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๗๕๒	ดีเด่น
นายธราธร แก้วพลับ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๗๕๕	ดีมาก
กลุ่มงานพันธกรรมไม้ป่าและเทคโนโลยีชีวภาพ				
นางพนิดา รุ่งรัตนกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๖๖	ดีมาก
นายจตุรเทพ โควินทวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๗๐	ดีเด่น
นายมีเดช เจริญกิจวนารักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๗๑	ดีมาก
นางไกล่รุ่ง พูลผล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๗๒	ดีเด่น
นางณัชชา วิสุทธิเทพกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๗๓	ดีมาก
ว่าที่ร้อยโทอุทัย ชาญสุข	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๗๔	ดีเด่น
นางสาวสุพัตรา ลิ้มปิยะประพันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๗๕	ดีเด่น
นายวันชัย ชัยเนตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๗๘	ดีเด่น
กลุ่มงานการจัดการและพัฒนาป่าอนุรักษ์				
นายเพชร พลอยเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๒๓	ดีเด่น
นายสมปอง ทองสีเข้ม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๒๔	ดีเด่น
นายพงษ์ศักดิ์ พลเสนา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๒๕	ดีเด่น
นายชิงชัย วิริยะบัญชา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๗๖	ดีเด่น
นางสาวจิราภรณ์ มีวาสนา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๗๗	ดีเด่น
นายเสรี โพธิ์พินิจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๘๐	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางกันตินันท์ ฝิวสอาด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๘๑	ดีเด่น
นายชลธร ชำนาญคิด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๘๒	ดีเด่น
นายสุชาติ โภชฌงค์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๘๓	ดีเด่น
นางศิริภา โพธิ์พินิจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๘๔	ดีเด่น
นางสิริรัตน์ จันทรมหเสถียร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๘๕	ดีเด่น
นายบุญมี สรรพคุณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๘๖	ดีเด่น
นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๘๗	ดีเด่น
นายยงยุทธ พาดกลาง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๘๘	ดีเด่น
นายบุรินทร์ สุดลาภา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๘๙	ดีเด่น
นายวิโรจน์ รัตนพรเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๙๐	ดีเด่น
นางสิรินทร์ ตียนานท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๗๙๑	ดีเด่น
<u>สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ</u>				
<u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u>				
นางบุปผา คำสกุล	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	๗๙๒	ดีเด่น
นางสาวสาวิตรี จันทร์แก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๗๙๔	ดีเด่น
นางสาวนิศรา จิตรโคตร	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๗๙๖	ดีเด่น
นางสาวเกษรา บัวมาตย์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๗๙๙	ดีเด่น
นางสาวกัลย์ทิพา รุ่งโรจน์นิธิโชค	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๘๐๐	ดีเด่น
นางนันทิยา พลัปปลา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๘๖๓	ดีเด่น
<u>กลุ่มงานวิจัยต้นน้ำ</u>				
นายสาโรจน์ ประพันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๐๒	ดีเด่น
นางสาวปราณี ลีละวัฒนากุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๐๓	ดีเด่น
นายเดชาวุธ เศรษฐพรรค	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๐๕	ดีเด่น
นายพงษ์ศักดิ์ ดวงโยธา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๐๖	ดีเด่น
นายธวัชชัย ศักดิ์ประศาสน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๐๗	ดีเด่น
นายรุ่ง หิรัญวงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๐๙	ดีเด่น
นายอุทัย จงประสพชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๑๐	ดีมาก
นายอริยะ เชื้อชม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๑๑	ดีเด่น
นางพิมพ์ทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๑๒	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ มั่งมี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๑๓	ดีเด่น
นางโสภา ศิริไพพรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๑๕	ดีเด่น
นายสมชาย อ่อนอาษา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๑๖	ดีเด่น
นายประเสริฐ นกแย้ม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๑๗	ดีเด่น
นายสุชาติ มูลเมือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๒๒	ดีเด่น
นางชลดา อ่อนอาษา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๒๔	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายวินิตย์ แต่งผิว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๒๖	ดีเด่น
นางปัทมา ทิพรส	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๒๗	ดีเด่น
นายสำเร็จ ปานอุทัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๒๘	ดีเด่น
นางสาวบุญมา ดีแสง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๒๙	ดีเด่น
นางสาวจำเนียร เมื่อนดา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๓๐	ดีเด่น
นายสมเกียรติ ยอดมาลี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๓๑	ดีเด่น
นายจารุชาติ ปราชญ์นคร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๓๒	ดีเด่น
นายสุภาพ ปารมี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๓๓	ดีเด่น
นายสุวัฒน์ จันฉิ่งค์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๓๕	ดีเด่น
นางอัญชลี นครไชย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๐๗	ดีเด่น
ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ				
นางปัญจรัตน์ จินตนา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๓๖	ดีเด่น
นายกริชสยาม คงสตรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๓๗	ดีเด่น
นายอุดมพันธ์ อินทรโยธา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๓๘	ดีเด่น
นางสาวศศิธร อุทิศเขวงศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๓๙	ดีเด่น
นายวิฑูรย์ สุทธาชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๔๐	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีเศรษฐ์สัมพันธ์ มณฑลเพชร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๔๑	ดีเด่น
นายญาณวุฒิ แสงวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๔๒	ดีเด่น
นางสาวสุภาววรรณ มหาคิตะ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๔๓	ดีเด่น
นางสาวจุฑาทรีรัตน์ แสงเสถียร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๔๔	ดีเด่น
นางสาวนวลมณี แซ่เจียม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๔๖	ดีเด่น
นายปราบต์ เหมะสุทธินันท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๔๘	ดีเด่น
นายณัฐวุฒิ นิลวิเชียร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๔๙	ดีมาก
นายสุรวัชร เปลี่ยนปราน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๑๑	ดีเด่น
ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ำ				
นางพพพร รัตนสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๕๐	ดีเด่น
นายธัชชัย ชติครุฑ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๕๑	ดีเด่น
นางวัลยา บุตรดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๕๓	ดีเด่น
นางสาวชินพัทธ์ เจริญพจน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๕๔	ดีมาก
นางสาวสิวะพร พัตวิสัย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๕๕	ดีเด่น
นางกรองแก้ว ศรีพระราม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๕๖	ดีเด่น
นายเทัญ จันทรพรหม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๕๘	ดีเด่น
นายกิตติธัช พรหมมินทร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๖๐	ดีเด่น
นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๘๖๑	ดีเด่น
นายวิเศษ ชิมลาก	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๗๗	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ				
นายสรารุช อุเทนรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๖๔	ดีเด่น
นางสาวเสาวณีย์ เสือศรี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๖๗	ดีเด่น
นายพรเทพ ช่อมะลิ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๖๘	ดีเด่น
นายคำรณย์ วงศ์ศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๗๓	ดีมาก
นางสาวชนิษฐา เจริญมาก	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๗๔	ดีเด่น
นางสาวอรกานต์ เกษรบัว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๗๕	ดีเด่น
นายวิชัย สันทาย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๗๖	ดีเด่น
นางมาลัยพร ตาเสน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๗๙	ดีเด่น
นายปิยรัตน์ มุกกาสา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๘๖	ดีเด่น
นายรามเมศร์ ธนุบรรพ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๘๙	ดีเด่น
นายธวัช แทนโฮ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๙๐	ดีเด่น
นายเจริญ สินสิริวณิชย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๙๙	ดีเด่น
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ				
นายสมศักดิ์ สันติสุรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๐๔	ดีเด่น
นายจรวัย อินทร์จันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๘๘๓	ดีเด่น
นายพิริยะ จิตติ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๘๔	ดีเด่น
นางสาวอนงค์นาฏ บรรบุตร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๘๕	ดีเด่น
นายประวีร์ อารีรักษ์วรกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๘๘๘	ดีเด่น
นายธัญชุต ศรีม่วง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๙๑	ดีเด่น
นางสาวเนตรดาว ยอดพระพรหม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๙๒	ดีเด่น
นายกิตติ เต็ดขาด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๙๔	ดีมาก
นายภาณุวัฒน์ ภมรบุตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๙๕	ดีมาก
นายธีระรัฐ พรหมณี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๘๙๗	ดีเด่น
นายวีรยุทธ เชื้อเถาว์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๘๙๘	ดีเด่น
นายพอดิ อินนุรักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๐๑	ดีเด่น
นายประสงค์โชติ ไพรวลัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๐๓	ดีเด่น
นางสาวณัฐธิดา สิทธิรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๙๐๔	ดีเด่น
นายกิตติ ถินจอมธ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๐๕	ดีมาก
นายดำรงค์ กิจพฤกษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๐๖	ดีมาก
นายสุริยันต์ เสียงหวาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๐๙	ดีเด่น
นายสามารถ มีอาษา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๑๐	ดีมาก
นายเชาวฤทธิ์ รอบรู้	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๑๔	ดีเด่น
นายศักดิ์สิทธิ์ กิจขยัน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๑๗	ดีเด่น
นายมีเดช พงศ์จันทร์เสถียร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๑๘	ดีเด่น
นายสรวิศ ชับลำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๑๙	ดีเด่น
นายกานต์ ทารักษา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๒๐	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน	
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง		
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า					
ฝ่ายบริหารทั่วไป					
นางทิพวรรณ ธาตุทองคำ	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	๙๒๒	ดีเด่น	
นางสาวอัฐกนก คำกุนะ	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๙๒๓	ดีเด่น	
นางสาวปรียา ยิ่งรุ่งโรจน์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๙๒๔	ดีมาก	
นางสาวศิริรัตน์ สุวิพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๙๒๕	ดีเด่น	
นางสาวสารिता ณ น่าน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๙๒๘	ดีเด่น	
นางสายสนิห์ ศุภวงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๙๓๐	ดีเด่น	
นางสาวสุกัญญา อีสโร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๙๓๑	ดีเด่น	
ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า					
นายธรรมรัตน์ โนนาส	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๙๙๗	ดีเด่น	
นายสมโภชน์ มณีรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๐๓	ดีเด่น	
นายบัณฑิต สมสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๐๔	ดีเด่น	
นางสาวฤทัยรัตน์ สงจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๐๕	ดีเด่น	
นายวิเชียร พิพัฒน์มงคลสิน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๐๗	ดีเด่น	
ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์ ว่องทรง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๐๐๘	ดีเด่น	
นางสาวประกายจิตร แสงคำ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๐๙	ดีมาก	
นางสาวพรนิภา บุญมี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๑๐	ดีเด่น	
นายสมพงษ์ สมบูรณ์เหลือ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๐๑๑	ดีเด่น	
นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๑๒	ดีเด่น	
นายสมหวัง ตูลสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๐๑๔	ดีเด่น	
นางสาวพัชชญาพร พินิจพุทธพงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๑๖	ดีมาก	
นางสาวกิตติวดี รุ่งอดุลพิศาล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๑๗	ดีเด่น	
ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า					
นายพลวีร์ บูชาเกียรติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๓๓	ดีเด่น	
นายสุรศักดิ์ อนุเมธางกูร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๓๔	ดีเด่น	
นายสมศักดิ์ กองสมบัติสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๓๕	ดีเด่น	
นายอำนาจ สนใจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๔๒	ดีเด่น	
นายทรงกลด ภูทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๙๕๑	ดีเด่น	
นายประมวล ชันทะธง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๕๓	ดีเด่น	
นายดิศสกุล ธรรมसानุกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๙๕๔	ดีเด่น	
นายนิเวศน์ สุกุลศึก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๕๘	ดีมาก	
นายมงคล ไชยภักดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๕๙	ดีเด่น	
นางสาวอัจฉราภรณ์ ทองกลม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๐๐	ดีมาก	
นายปราโมทย์ ออร์กิจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๐๐๑	ดีเด่น	

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่				
นางสาวอรอนงค์ ชัยชนะสุวัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๙๓๖	ดีเด่น
นายวีระเชษฐ์ สงสมพันธุ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๓๘	ดีมาก
นายถิรเดช ปาละสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๔๐	ดีเด่น
นายอดิสรณ์ กองเพิ่มพูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๐๐๒	ดีมาก
นางสาววราภรณ์ ศิริประเสริฐ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๑๙	ดีเด่น
นางสาวนันทิชา นาทอง	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	๑๐๒๐	ดีเด่น
นายพันธพัฒน์ พิสินนาวงษ์	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	๑๐๒๑	ดีมาก
นายเจริญ อดิโสภณวัฒนา	นายช่างศิลป์	ชำนาญงาน	๑๐๒๒	ดีเด่น
นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๒๔	ดีเด่น
นายชุมพล ลภัสรดากุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๒๗	ดีเด่น
นายครรชิต ศรีนพวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๒๘	ดีเด่น
กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า				
นายศุภากร ปทุมรัตน์นาถาร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๙๔๔	ดีมาก
นายศักดิ์สิทธิ์ ชัมเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๙๔๕	ดีเด่น
นายประทีป โจรจนดิลก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๔๖	ดีมาก
นางสาวสมหญิง ทัพทิกธณ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๙๔๗	ดีเด่น
นายจิรัชย์ อากาศจักร	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๙๔๙	ดีเด่น
นางสาวทักษอร ภูมมะกสิกร	นักวิทยาศาสตร์	ปฏิบัติการ	๙๕๑	ดีมาก
นายชัยนิจจน์ มะลิวัลย์	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๙๕๓	ดีเด่น
นางจินตนา ปิ่นน้อย	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๙๕๔	ดีเด่น
นางสาวกนิตา อู่ถาวร	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๙๕๕	ดีเด่น
นายเกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการ	๙๕๗	ดีมาก
นายไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๙๕๘	ดีมาก
นางวัลยา ไชยภักดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๕๙	ดีเด่น
นายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๖๐	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีไชยพร ชารีแสน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๒๕	ดีเด่น
กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า				
นายบุรฉัตร ตันประดิษฐ์	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๗๔๕	ดีเด่น
นางสาวกิตติยาภรณ์ เอี่ยมสะอาด	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๗๕๐	ดีเด่น
นางสาวสุภกานต์ แก้วโชติ	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๙๔๑	ดีเด่น
นายพงษ์ชัย แดงสี	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๙๖๑	ดีเด่น
นางสาวกิติชญา เพ็ญชาติ	นักวิทยาศาสตร์	ปฏิบัติการ	๙๖๒	ดีเด่น
นายกอบศักดิ์ สุวรรณรัตน์	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการ	๙๖๓	ดีเด่น
นายพิทักษ์ ชิดเครือ	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๙๖๔	ดีเด่น
นายนิพนธ์ เกษตรานันท์	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๙๖๖	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาวปิยะรัตน์ ยูธาชิต	นักวิทยาศาสตร์	ปฏิบัติการ	๙๖๘	ดีมาก
นายสมพงษ์ บุญสนอง	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๙๗๒	ดีเด่น
นายสมโภชน์ ดวงจันทร์ศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๗๔	ดีมาก
นายกัณฐ์ศักดิ์ ปิติวงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๗๕	ดีเด่น
นายตรศกดิ์ นิภานันท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๗๖	ดีเด่น
นางสาววิยะดา แจ่มจำรูญ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๙๗๗	ดีเด่น
นางสาวอัมพรพิมล ประยูร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๙๗๘	ดีมาก
นางสาวสุภาววรรณ เอี่ยมโสด	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๙๗๙	ดีเด่น
นายรุ่งโรจน์ อังกูรทิพากร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๘๐	ดีเด่น
นายศรชัย สังคเลิศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๙๘๓	ดีเด่น
นายอำนาจ ปวงคำ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๙๘๔	ดีมาก
นางสาวอรุณา แพร์คุณธรรม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๙๘๕	ดีเด่น
นางสาวฉัตรรุพร อ่างแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๙๘๙	ดีเด่น
นายเบญจรงค์ สังขรักษ์	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๑๐๓๓	ดีมาก
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า				
นายสุนทร ฉายวัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๙๓๙	ดีเด่น
นายกานต์ บุหลันพุกษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๑๘	ดีมาก
นายสุวัฒน์ แก้วศรีสุข	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๒๙	ดีเด่น
นางสาวสุภาภรณ์ วิจารณ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๓๐	ดีเด่น
นายสมชาย พลเยี่ยม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๓๒	ดีมาก
สำนักอุทยานแห่งชาติ				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวศรีนวล ลิ้มโชติรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	๑๐๓๕	ดีเด่น
นางสาวนฤมล ปานมาก	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๐๓๖	ดีเด่น
นางสาวรัชนีการ สุขสุข	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๑๐๓๗	ดีเด่น
นางสาวดวงสมร อารังคุณากร	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๐๓๙	ดีเด่น
นางประภาพร จารวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๐๔๐	ดีมาก
นางสาวน้ำทิพย์ ยืนยง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๐๔๑	ดีเด่น
นางสิริดา ศิระปรีชา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๐๔๒	ดีเด่น
นางสาวธัญญรัตน์ กิตต์กุลธวัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๐๔๓	ดีเด่น
นายทีฆัมพร นิรมิตรถวิล	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๐๔๕	ดีเด่น
นางจิระภา กลั๊บเอียด	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	๑๐๔๖	ดีเด่น
ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ				
นางสายสุใจ ชุนเขาวฤทธิ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๔๗	ดีเด่น
นายก่อธ สุวรรณเวช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๖๔	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายสุวรรณ พิทักษ์สินธร	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๖๕	ดีเด่น
นางสาวธัญญรัตน์ จิตรโคตร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๖๖	ดีเด่น
นางสุนีย์ ศักดิ์เสื่อ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๖๗	ดีเด่น
นางสาวสุภัทรา วรรณภักดี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๖๘	ดีเด่น
นางสาวณัฐธยาน์ ศรีบุญเรือง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๖๙	ดีเด่น
นายธรรมบุญ เต็มไชย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๗๐	ดีเด่น
นางศรีสวัสดิ์ บานชื่น	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๗๒	ดีเด่น
นายจิระวัฒน์ ใจศีลธรรม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๗๓	ดีเด่น
นายคมกริช เศรษฐบุบผา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๗๔	ดีเด่น
นางสาวเพชร นาราชภูรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๗๕	ดีเด่น
นางพีรนุช ดุลกุล แคพเพลลา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๗๖	ดีเด่น
นายวัชร สาลี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๗๗	ดีเด่น
นางสาวสุพรรณิกา ธรรมคล้ายศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๑๐๗	ดีเด่น
ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย				
นางสาวกนกวรรณ แก้วปกาศิต	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๑๐๕	ดีเด่น
นางสาวเมตตา ปังประเสริฐ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๑๒๑	ดีมาก
นางสาววสา สุทธิพิบูลย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๑๒๓	ดีมาก
นางสาวกาญจนาวดี พวงชื่น	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๑๒๔	ดีเด่น
นางเครือวัลย์ รังสีพานิช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๒๕	ดีเด่น
นางจาริยา นาคถนอม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๒๖	ดีเด่น
นางสาวอัจฉรี วงศ์พรหม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๑๒๗	ดีมาก
นางอรพิน ตั้งเสริมวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๒๘	ดีเด่น
นางปิยรัตน์ ฉิมโฉม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๒๙	ดีเด่น
นายมานัส กลีบทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๓๑	ดีเด่น
นายวาทีศย์ เจริญศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๓๒	ดีเด่น
นางสาวจันทนาภรณ์ อ่ำพลจันทน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๓๓	ดีเด่น
นางสาวศิริพรรณ อุ๋นอินทร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๑๓๕	ดีเด่น
ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ				
นางปิ่นหทัยพร พรหมจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๘๓	ดีเด่น
นางสาวแววมณี แพทสูงเนิน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๙๐	ดีมาก
นายดำริ จิตดีใจฉ่ำ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๑๐๙	ดีเด่น
นางสาวชอุพธิดา ธีระผจญ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๑๑๐	ดีเด่น
นายแสงนำ ผจงวิริยาทร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๑๑	ดีเด่น
นางสาววิไลวรรณ จันทะคาด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๑๒	ดีเด่น
นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๑๑๓	ดีเด่น
นายประภาส บุตรทิพย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๑๔	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายวุฒิชัย ปักกลาง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๑๕	ดีมาก
นางวนบุษย์ อรรถวิทย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๑๖	ดีเด่น
นายสัณชัย จิตติธรรมจรรยา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๑๑๗	ดีเด่น
นายณัฐวุฒิ เงินดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๑๘	ดีมาก
นางสาววรรณธิกา จันทร์กลม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๑๙	ดีเด่น
ส่วนจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ				
นายพยุพพงศ์ ลูกบัว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๕๓	ดีเด่น
นายลำยอง ศรีเสวก	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๗๙	ดีเด่น
นายจิรพัฒน์ ป่าหลวง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๘๐	ดีเด่น
นางสาวรัตนา ลักษณะวารกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๘๒	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ สฤทธวรรณรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๘๔	ดีมาก
นายพรพจน์ อ่อนคง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๘๕	ดีเด่น
นายสิริพงษ์ ชูเสน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๘๖	ดีเด่น
นายจักรทิพย์ บุพสุพรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๐๘๗	ดีเด่น
นางสาวสุภัตรา ทองเพชร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๘๙	ดีเด่น
นายณัฐพร ศรีพรหม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๙๑	ดีเด่น
นางสาวจันทร์เพ็ญ เนียมหอม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๙๓	ดีเด่น
นางจิตร์ดี มณีไสย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๙๖	ดีเด่น
นายปลุขภูมิ หมื่นชนะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๐๙๙	ดีมาก
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนาลัตตา วงคะฮาด	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๑๐๒	ดีเด่น
นายสุพจน์ วงศ์สุภากรณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๑๐๓	ดีมาก
นายภฤชดา ด้วงแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๑๐๔	ดีเด่น
นายประชัน มีบุญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๑๐๖	ดีเด่น
นายทวีโชค จำรัสฉาย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๐๘	ดีเด่น
นายปกร ธนกิจไพบูลย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๑๓๙	ดีเด่น
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางบก				
นายวรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๔๘	ดีเด่น
นางสาวอารียา เกียรติศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๔๙	ดีเด่น
นายอรณพ บัณวล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๕๐	ดีเด่น
นางสาวเกษรา วงษ์เจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๕๒	ดีเด่น
นายอริยะ หาญสวัสดิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๐๕๔	ดีมาก
นายไชยธัช บุญภูพันธ์ตันติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๕๕	ดีเด่น
นายธนศาสตร์ เวียงสารวิน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๕๖	ดีเด่น
นายปริญญา ภูศักดิ์สาย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๕๘	ดีเด่น
นายอานนท์ แทนศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๑๓๖	ดีเด่น
นางสาวศศิگانต์ บุญเมือง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๓๗	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายถิรายุ เกลี้ยงสอาด	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๑๔๑	ดีเด่น
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล				
นายอนุพันธ์ ภู่พุกก์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๓๔	ดีเด่น
นายทีธี จรุงรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๐๕๙	ดีเด่น
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีทับทิม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๐๖๐	ดีเด่น
นางสาวศศิพัทธ์ สุวรรณมีระ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๐๖๑	ดีเด่น
นายธรรมบุญ สุวรรณมณี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๐๖๒	ดีเด่น
นายสาธิต ปิ่นกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๐๘๘	ดีเด่น
นายวัชรินทร์ ปิตะสุทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๐๘๗	ดีมาก
นางทิพวรรณ เศรษฐพรศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๑๒๒	ดีเด่น
นายณพวงศ์ พงกษชาติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๑๓๘	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวกมลรัตน์ ชูใจ	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๑๑๔๕	ดีเด่น
นางสาวนภาพร ปรีดีเปรม	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๑๑๔๖	ดีเด่น
นางวนิดา ทองแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๑๔๘	ดีเด่น
นายจำรูญ ศรีเชียงสา	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๑๑๕๐	ดีมาก
นางทัศนีย์ ร่มรวย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๑๕๒	ดีเด่น
นางสาวศิริลักษณ์ คำตา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๑๕๓	ดีเด่น
นางสาวสุปราณี มณีสวัสดิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๑๕๔	ดีเด่น
นางสาวจันทนา ไวยพารา	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๑๑๖๐	ดีเด่น
นายศิริ เจิดจง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๑๖๑	ดีเด่น
นางสาวจิรวรรณ พันธุ์รัตน์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๑๖๒	ดีเด่น
นายอภิสิทธิ์ สายแปลง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๑๖๓	ดีเด่น
นายเอกอมร พลายงาม	นายช่างไฟฟ้า	ปฏิบัติงาน	๑๑๖๔	ดีเด่น
นางสาวอัครภา เออไชยา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๑๖๗	ดีมาก
นางสาวพริศรา ศรีมงคล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๑๖๘	ดีเด่น
นางสาวธิดาตะวัน นามขุนทด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๑๖๙	ดีเด่น
นางสุวิมล พรหมประสิทธิ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๑๑๗๓	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายวิทยา วันจีน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๑๗๔	ดีเด่น
นายบรรพต สุกสี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๑๘๙	ดีเด่น
นายประกิต อุดมโชคมหาศาล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๑๙๐	ดีเด่น
นายสุชาติ เขมวีรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๑๙๙	ดีเด่น
นายธนา โพธากุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๐๒	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายสุพิชัย หิรัญนิติเวชกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๐๔	ดีมาก
นางสาวศิริรัตน์ เขียวหวาน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๒๑๑	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ ช่อประดับ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๑๗	ดีเด่น
นายวิสุทธิ์ เมืองเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๑๘	ดีเด่น
นายนิพนธ์ ภิญโญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๑๙	ดีเด่น
นายนิวัติ ศรีจามร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๒๓	ดีเด่น
นายสิทธิชัย บรรพต	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๒๔	ดีเด่น
นายยงยุทธ มีแสงพราว	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๒๘	ดีมาก
นายมานพ อิ่มอร่าม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๓๐	ดีเด่น
นายวสันต์ กล่อมจินดา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๒๓๕	ดีเด่น
นายสมฤกษ์ ศุภมิตรฤชณา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๔๓	ดีเด่น
นายสังวาลย์ แสงสวัสดิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๔๗	ดีมาก
นายสัณญา จันทร์เดช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๕๑	ดีเด่น
นายศุภโชค เต็มสอาด	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๕๘	ดีเด่น
นายอนิรุทธิ์ ถนอมวัฒนา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๓๓๕	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า				
นายเฉลิม พุ่มไม้	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๑๕	ดีเด่น
นายไพบูลย์ ชันทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๒๒๗	ดีเด่น
นางสาวทิพวรรณ สังข์ทอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๒๖๑	ดีเด่น
นายพัฒนพงษ์ สุขสมอรรถ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๒๖๕	ดีเด่น
นายวรรณชัย รักมิตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๒๖๖	ดีเด่น
นายจตุรงค์ ชูแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๖๗	ดีเด่น
นางสาวธีราลักษณ์ แดงตะนุ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๒๗๐	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยโทวรเดช ตะรุสะตารังเดช	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๒๗๒	ดีเด่น
นายอภิชาติ ศรียา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๗๗	ดีเด่น
นายชำนาญ นิลเลิศ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๑๙	ดีมาก
นายอำนาจ สุสุทธิ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๓๔๐	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายสัมพันธ์ งามประพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๑๓	ดีเด่น
นายสมยศ ไชยวงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๑๔	ดีเด่น
นายณรงค์ศักดิ์ นามตาปี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๒๒๒	ดีเด่น
นายเทวินทร์ มีทรัพย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๒๕	ดีเด่น
นายดิเรก อรุณเพ็ง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๒๔๖	ดีเด่น
นายแสงสุรี ซองทอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๒๖๒	ดีเด่น
นายพฤทธิ์ มณีพฤกษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๒๘๒	ดีเด่น
นายยงยุทธ โชติมงคล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๘๓	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายวัลลภ หอมสุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๘๕	ดีเด่น
นายจิรนิติ เจริญสะอาด	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๒๙๑	ดีเด่น
นายสงกรานต์ มีวาสนา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๒๙๒	ดีเด่น
นายธนารักษ์ ประภักดิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๙๖	ดีมาก
นายศักดิ์ณรงค์ เหมธานินทร์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๑๒๙๙	ดีเด่น
นายชัยยุทธ์ แสงหิรัญ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๑๓๐๐	ดีมาก
นายพงษ์ศักดิ์ บรรจงการ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๑๓๐๑	ดีมาก
นายการันต์ ฐาปนาเวท	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๓๐๒	ดีเด่น
นายสุพล คำเสนาะ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๐๕	ดีเด่น
นางสาวหทัยกาญจน์ ศุภพรโอฬาร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๓๐๖	ดีเด่น
นายทรงพล ขวัญเมือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๑๑	ดีมาก
นางสาวพรพรรณ กัณหะสุด	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๓๑๕	ดีเด่น
นายสมชัย จิตกตัญญู	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๓๑๗	ดีมาก
นายอนุฤทธิ์ ดลเสมอ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๑๘	ดีมาก
นายชาตรี ผดุงพงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๓๒๐	ดีเด่น
นายประวิทย์ แสงสกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๒๕	ดีมาก
นายพงศ์ภรณ์ สดับธรรม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๒๖	ดีเด่น
นายเดชา นาคบำรุงศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๖๐	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นางสาววรรณา พรสิงห์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๑๑๕๙	ดีเด่น
นายปรีชา ภูระหงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๒๕๔	ดีเด่น
นายเทิดศักดิ์ มานิตย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๒๘๖	ดีเด่น
นายชัยงค์ บัวบาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๘๙	ดีเด่น
นายคมสัน มณีกาญจน์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๒๙๐	ดีเด่น
นายปริญญญา คุ้มสระพรหม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๓๒๙	ดีเด่น
นายเรืองฤทธิ์ ทันวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๓๓๓	ดีเด่น
นายบุญเชิด เจริญสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๓๔	ดีเด่น
นายสายชล โพธิ์ศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๓๘	ดีเด่น
นายเทอดไท กีฎามระ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๓๓๙	ดีเด่น
นายพิพัฒน์ พลอินทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๔๑	ดีเด่น
นายวุฒิชัย เกตานนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๔๒	ดีเด่น
นางอวยพร แสงเทียน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๓๔๓	ดีเด่น
นายไชยา อ่อนอาษา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๔๔	ดีเด่น
นายตระกูล อาจอารัญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๔๕	ดีเด่น
นายยุทธนา ศรีเงินงาม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๔๖	ดีเด่น
นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๓๔๘	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายฉนิศ ศิริพานิช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๔๙	ดีเด่น
นายสุคิด เรืองเรือ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๕๐	ดีเด่น
นายภัทรพล ชุ่นฮั่ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๕๒	ดีมาก
นายประวิติศาสตร์ จันทร์เทพ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๕๗	ดีเด่น
นายสถาพร ธีระวัฒน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๕๕	ดีเด่น
นายทวีป ล้อมวงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๗๔	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า				
นางสาวชนัญญา กาญจนสาขา	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการ	๑๑๘๒	ดีเด่น
นายภัทรพล มณีอ่อน	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๑๑๙๕	ดีเด่น
นายแสน โพธิ์บางหวาย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๒๖๐	ดีมาก
นายชัยวัฒน์ โพธิ์แจ้	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๖๔	ดีเด่น
นายบรรพต มาลีหวล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๒๙๔	ดีเด่น
นายบัณฑิต น้อยยาโน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๕๓	ดีเด่น
นายศิลป์ชัย จันทรรนท	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๓๕๙	ดีมาก
นายอัมรินทร์ นุ่มดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๖๓	ดีเด่น
นายสุทธิพงษ์ แกมทับทิม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๖๔	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ ดวงรัมย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๖๕	ดีเด่น
นายเสกสรรค์ เทียงพลับ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๓๖๖	ดีเด่น
นางสาวกฤษณา รักการ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๓๖๗	ดีเด่น
นางทาริกา ธุดงค์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๓๗๐	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ				
นายธีรชสิทธิ์ วงศ์วาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๑๗๘	ดีเด่น
นายศุภวัฒน์ เพ็ชรกลิ่นธรรม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๓๗	ดีเด่น
นายศักดิ์ดา กลิ่นเพชร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๑๒	ดีเด่น
นายมานะ บุญยานันต์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๓๕๘	ดีมาก
นายประภาส วนาประดิษฐ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๓๗๑	ดีมาก
นายสมคิด กิจไพบุลย์สมบัติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๗๓	ดีเด่น
นายณัฐพงศ์ บรรเทิง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๓๗๔	ดีเด่น
กลุ่มงานวิชาการ				
นายอรรถนิตย์ กลางประพันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๑๕๘	ดีเด่น
นายธีรพล ทองหล่อ	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑๒๒๑	ดีเด่น
นายเบ็ญจะ ตรีสาร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๓๔	ดีเด่น
นายเอกวิทย์ เทอดเกียรติกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๓๙	ดีเด่น
นายไกรสิทธิ์ พาณิชย์สวย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๒๖๘	ดีเด่น
นายธีระพจน์ อัมเลียง	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑๓๕๑	ดีเด่น
นางอนุชยา ชำนาญคิด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๓๗๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายอุดม คำจันทิก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๗๖	ดีเด่น
นายวิเชียร มุตติศานต์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๗๗	ดีเด่น
นางสาวพรจันทร์ บุชบา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๗๙	ดีเด่น
นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๘๐	ดีเด่น
นายศรุต พิรักษา	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๘๗๕	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายชาญยุทธ กุลสูงเนิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๑๘๗	ดีมาก
นายภาณุ จุงสาย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๑๘๘	ดีเด่น
นายไพโรจน์ โสดาวงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๑๙๗	ดีเด่น
นางสาวจุฑาทิพย์ รสสร้าง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๒๒๙	ดีเด่น
นายนรินทร์ สุสาธา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๖๙	ดีเด่น
นายวรกร วิริยะ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๖๘	ดีเด่น
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายวัชรพงษ์ ศรีลัมภ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๒๘๘	ดีเด่น
นายชุมพล แพรสุรินทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๒๙๗	ดีเด่น
นายปรพ็ชร ประมาณ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๓๐๙	ดีมาก
นายสมเจตน์ จันทนา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๑๔	ดีเด่น
นายสุพัฒน์ โกมุกพันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๒๑	ดีเด่น
นายอำนาจ วังอภิรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๖๑	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางธัญธรณ์ เขียมเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	๑๓๘๑	ดีเด่น
นางฐานิญา ลายหงษ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๑๓๘๒	ดีเด่น
นางสาวอนัญพร สายอินตะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๓๘๓	ดีเด่น
นางสุรารักษ์ วิทยาคม	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๓๘๕	ดีเด่น
นางวีไล รอดอยู่	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๓๘๖	ดีเด่น
นางเพชรรัตน์ ชุมแวงวาปี	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๓๘๗	ดีเด่น
นางสุนทรী บุบผามาศ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๓๘๘	ดีเด่น
นางสาวเพ็ญญา สมานวงค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๓๙๐	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายอำนาจ ตระกูลศุภชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๓๙๒	ดีมาก
นายธรรมรงค์ ฐิตะเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๙๓	ดีเด่น
นายฉัตรอำพล สุนทรานู	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๙๕	ดีมาก
นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๓๙๘	ดีเด่น
นายปองคุณ บุญยฤทธานนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๐๓	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายมารุต ราษฎร์บริรักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๑๒	ดีเด่น
นางสาวชุตีมา พงศ์พัชรพันธ์ุ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๔๑๓	ดีเด่น
นายเฉวียง พรหมยานนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๑๕	ดีเด่น
นายคำนึ่ง โชติกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๒๕	ดีเด่น
นายอภิวัฒน์ สุวรรณพิพัฒน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๒๙	ดีเด่น
นายอดิศักดิ์ ทิพนุกูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๓๒	ดีมาก
นายคมกฤษ พิณสาย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๓๘	ดีเด่น
นายชัยยุทธ สุรินทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๔๔๔	ดีเด่น
นายนิพนธ์ เกษมสวัสดิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๔๔๖	ดีเด่น
นายธนากร เจียมเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๔๕๑	ดีเด่น
นายบุญยกร ใจสอาด	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๔๖๐	ดีเด่น
นายมั่นคง ศิริโชติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๖๔	ดีเด่น
นายเดชา นิลวิเชียร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๔๙๕	ดีเด่น
นายกิตติชัย รุ่งไพบูลย์วงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๑๓	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า				
นายวิศิษฐ์ ฉวีชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๑๖	ดีเด่น
นางสาวสายขอ ลี้มกุล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๔๐๒	ดีเด่น
นายรัฐนันท์ ศิริจันทร์จิรเดช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๗๒	ดีเด่น
นายชิษณุ นุ่มนวน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๔๗๘	ดีเด่น
นายเรวัตร์ จันทนะ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๕๑๑	ดีเด่น
นายวัลลภ พิสุทธิ์พิเชษฐ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๒๕๖	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นางสาวเนตรนภา งามเนตร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๔๑๖	ดีเด่น
นายทัศนสวรรค์ เพชรคง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๔๕๒	ดีเด่น
นายนุวรรต ลีลาพตะ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๔๘๐	ดีเด่น
นายประเวช จันทรศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๔๘๑	ดีเด่น
นางสาวสุดารัตน์ โอภาชาติ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๔๘๒	ดีเด่น
นายธนวรรธท์ กิตติภานุวัฒน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๘๕	ดีเด่น
ว่าที่พันตรีนรินทร์ ปีนสกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๔๘๖	ดีเด่น
นายอนันต์ โอภาสพินิจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๘๗	ดีมาก
สิบตำรวจโทกุลบอล พลวัน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๔๘๙	ดีเด่น
นายชูเกียรติ วงเรียง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๙๐	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นายวิสันต์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๓๔	ดีเด่น
นายชาคริต อุตระพงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๔๔๗	ดีเด่น
นายเกรียงศักดิ์ สีนสืบผล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๖๘	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายเอกชัย แสนดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๗๓	ดีเด่น
นายชัยวุฒิ สมคะณย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๔๗๗	ดีมาก
นายสิทธิชัย เสรีสงแสง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๔๙๓	ดีเด่น
นายธิตกร กิตตินันท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๔๙๔	ดีเด่น
นายเสริมพันธ์ สาริมา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๔๙๖	ดีเด่น
นายกิตติศักดิ์ ศรีปดลา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๔๙๗	ดีเด่น
นางช่อผกา วงศ์จอม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๔๙๙	ดีเด่น
นางสาวน้ำบุษย์ โคสารคุณ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๕๐๑	ดีมาก
นายบุญชู อยู่ภู	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๕๐๕	ดีเด่น
นายศรณพงศ์ ทัพพีชีวิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๐๖	ดีเด่น
นายชิษณุพงศ์ พรหมสัมฤทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๐๘	ดีมาก
นายอนันต์ นพเวช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๐๙	ดีเด่น
นายชุมพร ชาวผ่อง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๑๒	ดีมาก
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า				
นายสมบัติ ธรรมโชติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๔๐๙	ดีมาก
นายเอนก วงศ์ษา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๔๑	ดีเด่น
นายอำนาจ ม่วงปรางค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๔๔๓	ดีเด่น
นายพสวัสดิ์ โชติวัตพงษ์ชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๔๘๓	ดีเด่น
นายวิโรจน์ ทองอินทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๕๑๕	ดีเด่น
นายณรงค์ เกษสา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๑๖	ดีมาก
นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๕๑๘	ดีเด่น
นายเฉลิม กลิ่นนันทนวล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๕๑๙	ดีเด่น
นายอภิสิทธิ์ ปิตทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๕๒๐	ดีเด่น
นายจุลกร เมืองแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๕๒๑	ดีเด่น
นายอรุณ พงศ์ไพฑูรย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๒๓	ดีเด่น
นายโรจน์ย ฝาสุขธนากาญจน์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๕๒๔	ดีมาก
นายคณสิทธิ์ เนตรมณี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๒๖	ดีเด่น
นายบุญชู ธงนำชัยมา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๕๒๗	ดีมาก
นายสุทธิชาติ ระเบียบ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๕๓๐	ดีมาก
นายพรชัย คำนิง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๓๒	ดีมาก
นางสาวณัฐนัน ปานเพชร	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการ	๑๕๓๔	ดีเด่น
นายวิโรจน์ พลอยแสนรัก	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๓๖	ดีเด่น
นางสาวกิริมา นรเดชาพันธ์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการ	๑๕๓๗	ดีเด่น
นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ไชโย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๕๓๘	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ				
นายบุญเชิด แจ่มใส	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๖๑	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายวิวัฒน์ จันทรเผือก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๔๖๕	ดีเด่น
นายนิทัศน์ นุ่นสง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๕๒๘	ดีเด่น
นายไพบุลย์ ทิวากรพรรณราย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๓๑	ดีมาก
นายอนุกุลกิจ วิชกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๕๓๙	ดีมาก
นางสาววิภาวี วรรณสถิตย์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๕๔๐	ดีเด่น
นายณัฐวุฒิ ประยูรทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๔๔	ดีเด่น
นายธีระศักดิ์ เอกทรัพย์สกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๔๕	ดีเด่น
กลุ่มงานวิชาการ				
นางสาววารรัตน์ วงษ์ชัย	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑๔๑๗	ดีเด่น
นายไพบุลย์ โอคอร์เนอร์	นิติกร	ชำนาญการ	๑๔๗๐	ดีเด่น
นายพรชัย วนสรุจน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๔๘๔	ดีเด่น
นางสาวนริศราพรรณ เผ่าวงศา	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑๔๙๘	ดีมาก
นายพันธุ์พงษ์ คงเดชอดิศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๕๔๖	ดีมาก
นายเกียรติศักดิ์ แก้วเสน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๕๔๗	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายเอกกฤต ทวีวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๓๙๔	ดีเด่น
นายชาลี เม่นขำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๓๖	ดีเด่น
นายวัชรินทร์ สงทิพย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๓๙	ดีเด่น
นายพิบูลย์ ไชยคุณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๕๙	ดีเด่น
นายพิทักษ์ อินทร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๔๖๙	ดีเด่น
นายจีระศักดิ์ ทิพย์มุสิก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๕๓๓	ดีมาก
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นางสาวรัชนิยา แสวงการ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๓๑๓	ดีเด่น
นายसानิตย์ กิตติสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๔๔๕	ดีเด่น
นายยุทธศาสตร์ ทิมงาม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๔๔๙	ดีเด่น
นางสาววิจิตรา ภูจอมดาว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๔๗๑	ดีเด่น
นายสมชาย รุ่งโรจน์ตระกูล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๕๑๗	ดีเด่น
นายพิทักษ์ ยิ่งยง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๒๕	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นายณัฐพงศ์ สีสมุทร	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๑๕๔๘	ดีเด่น
นางรัตนา ลิสกุลรักษ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๑๕๔๙	ดีเด่น
นางสาวสุธินี โมอ่อม	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๑๕๕๐	ดีเด่น
นายอำนาจ ฉ่ำมะนา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๕๕๑	ดีมาก
นางบุญพร วัฒนามัย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๕๕๒	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสุธิชา ชูชาติ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๕๕๓	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ แยมเอี่ยน	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๑๕๕๔	ดีเด่น
นางสังวาลย์ สมบูรณ์เหลือ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๕๕๕	ดีเด่น
นางสุนัดดา ตูวิเชียร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๕๕๖	ดีเด่น
นางสาวนิศารัตน์ สอนคุ้ม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๕๕๗	ดีเด่น
นางสารภี จรัสพันธ์ุ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๕๕๘	ดีเด่น
นางสาวจตุพร เมธยานันท์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๕๕๙	ดีเด่น
นายพหล สกุลงาม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๖๓	ดีเด่น
นางสาวรุ่งทิภา กิจเจริญนนทเขาว์	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๑๕๖๕	ดีเด่น
นางอารี เปี่ยมพอดี	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๑๕๖๖	ดีเด่น
นางสุปราณี แยมเกษร	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๕๖๙	ดีเด่น
นายศักดิ์รินทร์ อยุธยาสมบูรณ์	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๑๕๗๐	ดีเด่น
นางสาวสมหวัง พุทธา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๕๗๒	ดีเด่น
นางสุวิมล เกษมภักดีพงษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๑๕๗๓	ดีเด่น
นางวันนิดา สันติจารีย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๕๗๔	ดีเด่น
นางสาวสุวิมล อรชร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๕๗๕	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายสุรเชษฐ วนดีเรืองไพศาล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๕๖๔	ดีมาก
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๕๗๘	ดีเด่น
นายเสน่ห์ วิมาลา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๘๐	ดีเด่น
นายวิกรานต์ กลัดตลาด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๘๑	ดีเด่น
นายประสาร เจนสวัสดิ์พงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๙๐	ดีเด่น
นายธีรพันธุ์ สาคคกล้า	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๙๓	ดีเด่น
นายอารักษ์ อวยพรชัยรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๙๕	ดีเด่น
นายอนุชิต เอี่ยมละออ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๙๖	ดีเด่น
นายสุขกระแสน ทันวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๙๗	ดีมาก
นายอนุกุล ลำไย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๕๙๙	ดีเด่น
นายศรัณย์วุฒิ พรสรายุทธ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๐๒	ดีเด่น
นายณัฐวัฒน์ จงธนพิศุทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๐๓	ดีเด่น
นายวุฒิพงษ์ ศรีช่วย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๐๘	ดีมาก
นายวีระ ตั้งพรประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๑๑	ดีมาก
นายไกรวุฒิ เอี่ยมมนนท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๖๒๐	ดีเด่น
นายพีระเดช สิงห์ประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๒๕	ดีเด่น
นายอรธณพ เตียววานิชย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๒๗	ดีเด่น
นายกิ่ง ทิพย์กล่อม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๓๒	ดีเด่น
นายกมลชาติ อีสอาด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๓๖	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายสุนทร ต้นแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๓๗	ดีเด่น	
นายอนุพงศ์ ไทศาลาภานุมาศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๔๕	ดีเด่น	
นายสาโรจน์ เอี่ยมสกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๔๖	ดีเด่น	
นายวิรัช จ้อยสำเภา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๔๘	ดีเด่น	
นายรัชชิต จงจรัสพร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๕๐	ดีเด่น	
นายมานะ เพิ่มพูล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๖๖๑	ดีเด่น	
นายदनัย ปัญญาสันติกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๖๒	ดีเด่น	
นายณนฤนาท เผือกขำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๖๖๗	ดีเด่น	
นายชำนาญ ฉายน้อย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๖๘	ดีมาก	
นายจำลอง จงศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๖๙	ดีเด่น	
นายสันติ ศิริเลิศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๖๗๑	ดีเด่น	
นายมนัส นาคหัง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๗๔	ดีเด่น	
นายวิฑูร กลิ่นเกลลา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๗๖	ดีเด่น	
นายวรวิทย์ วงศ์พานิช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๗๘	ดีมาก	
นายไพโรจน์ สิงห์โต	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๘๐	ดีเด่น	
นายอุดมศักดิ์ เปี่ยมพอดิ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๘๑	ดีเด่น	
นายชินนรินทร์ อินทรไพโรจน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๘๒	ดีเด่น	
นายมานพ นิมาภาค	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๘๔	ดีเด่น	
นายชัชวาลย์ กุลทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๘๕	ดีมาก	
นายฉัตรชัย คำทองสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๘๖	ดีเด่น	
นางปิยะวรรณ ศรีแดงรักษา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๖๘๗	ดีเด่น	
นายสมชาย ปานพวงแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๙๐	ดีมาก	
นายวิภูษิตต์ พิมายอรุณใหม่	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๙๔	ดีเด่น	
นายวัฒนา มาปุ๊ก	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๐๒	ดีเด่น	
นายประธาน สัจวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๐๖	ดีเด่น	
นายธันวา สีสังข์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๒๔	ดีมาก	
นายวรัญญู แสงใสสี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๐๔	ดีเด่น	
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า					
นายภูวิช หิรัญศรี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๖๐๐	ดีเด่น	
นายพัชระ ทรัพย์เจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๖๔๙	ดีเด่น	
นายวันชัย สิงห์โต	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๖๕๑	ดีเด่น	
นายชลอ มหาพิรุณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๐๗	ดีเด่น	
นายประทีป เติมพยัคฆ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๗๐๙	ดีเด่น	
นายสุรินทร์ รัชตะพงศ์ธร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๑๐	ดีเด่น	
นางสาวพุทธพร แสงคำ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๑๑	ดีเด่น	
นายวัชร ส่องอ่อน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๑๓	ดีมาก	

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายจรัญ สามงามเขียว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๑๖	ดีเด่น
นายกฤษณ สุขพานิช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๑๘	ดีเด่น
นายต่อศักดิ์ สุนทรภรณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๒๒	ดีเด่น
นายทศพร รักจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๗๒๕	ดีเด่น
นายระเร็จ ทองน้ำวน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๒๙	ดีเด่น
นายสุรเทพ ทองเสริม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๓๐	ดีเด่น
นางสาวเสาวคนธ์ กระแสโลม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๓๒	ดีเด่น
นายธงชัย ศรีทองพิมพ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๓๑	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายสุภาพ งามทองเหลือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๙๘	ดีเด่น
นายธนดิษฐ์ ต้นเดี่ยว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๖๐๗	ดีเด่น
นายสุรพล รมโพธิ์เย็น	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๖๑๘	ดีเด่น
นายราชันย์ บุญอยู่	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๖๕๒	ดีเด่น
นายมนัส รัตนภิรมย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๗๓	ดีมาก
นายชูชาติ โชคกลาง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๗๙	ดีเด่น
นายสถิตย์ จันทรมณี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๙๒	ดีเด่น
นายมนต์มณีนุช เสมสวัสดิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๐๓	ดีเด่น
นายธานินทร์ บุญน้อม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๐๕	ดีเด่น
นายพุทธพจน์ คูประสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๗๓๓	ดีเด่น
นายคุณากร บุญเกื้อสง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๓๖	ดีเด่น
นายชัยรัตน์ มณฑาสวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๓๗	ดีมาก
นางสาวนิศรา จีนสุกแสง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๓๙	ดีเด่น
นายธีระ เต็มองค์หล้า	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๔๒	ดีเด่น
นายนิวัติ นพแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๔๗	ดีเด่น
นายสมชาย วิศาลสิงห์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๑๗๔๙	ดีมาก
นายปรีดา ว่องไวอมรเวช	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๑๗๕๐	ดีเด่น
นายฐิติ โสมภีร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๕๑	ดีเด่น
นายประวัฒน์ พวงทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๕๒	ดีมาก
นายพงศธร พร้อมขุนทด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๕๔	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ เสียงสนั่น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๕๕	ดีเด่น
นายบุญนำ เงินวิไล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๕๖	ดีมาก
นายนิพนธ์ บุญรอด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๕๙	ดีเด่น
นายพิชัย สังวรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๖๒	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ กริธาธร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๖๔	ดีเด่น
นายพิศิษฐ์ เจริญสุข	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๑๗๖๕	ดีมาก
นายรุ่งโรจน์ อัครกุลธารินทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๖๖	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายวิสูตร ศรีสงวน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๘๑๒	ดีมาก
นายศิลป์ชัย สว่างไพบุลย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๔๕	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นายโตม จันทร์สุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๕๗๙	ดีเด่น
นายชุมพล แก้วเกตุ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๒๑	ดีเด่น
นายพนัชกร โพธิ์บัณทิต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๖๓๘	ดีเด่น
นายอุทิศ ภูเกตุ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๖๕๔	ดีเด่น
นายเผด็จ ลายทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๖๕๘	ดีเด่น
นายฉกาจ เขียวอ่อน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๖๔	ดีมาก
นายจิรภัทร กันธियाใจ	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๑๖๖๖	ดีเด่น
นายบุญลือ พูลนิล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๖๗๕	ดีมาก
นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๖๙๘	ดีเด่น
นายชัชวาล ศรีสมบัติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๐๑	ดีเด่น
นายธรรมรัฐ วงศ์โสภาก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๗๔๓	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ฉันทสิมา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๖๙	ดีเด่น
นายวิโรจน์ โรจนจินดา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๗๗๐	ดีเด่น
นายกฤษฎา แก้วบุตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๗๗๓	ดีเด่น
นายกิตติศักดิ์ สมศรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๗๔	ดีมาก
นายเจริญ ใจชน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๗๕	ดีเด่น
นายยุทธพงศ์ คำศรีสุข	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๗๖	ดีเด่น
นายศิริวัฒน์ แสงฉวี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๗๗	ดีเด่น
นายประเวศ ศรีสุนทรไท	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๗๗๘	ดีเด่น
นายศากร อนุกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๘๐	ดีเด่น
นางสาวนารี ศิลปสร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๘๑	ดีเด่น
นายประภาส ศรีนอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๘๓	ดีมาก
นางสาวรัตติกาล รักดี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๘๕	ดีเด่น
นายชรินทร์ ช่างลอยเลื่อน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๘๗	ดีมาก
นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๘๘	ดีเด่น
นายปกรณ์ อุทัยทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๗๘๙	ดีเด่น
นายภัทร อินทรไพโรจน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๙๒	ดีเด่น
นายปพน ธัญธนาพงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๙๓	ดีเด่น
นางสาวปรีดาภรณ์ คำทิ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๙๔	ดีเด่น
นายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๙๕	ดีเด่น
นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๗๙๖	ดีเด่น
นายคูสิต สมุทรกะพงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๙๗	ดีมาก
นายบุญชัย จินตศิริกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๙๘	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายบุญเลิศ ตั้งใจจริง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๐๐	ดีมาก
นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงสว่าง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๘๐๑	ดีเด่น
นายธีรชาติ เปี้ยประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๐๒	ดีเด่น
นายสรรชัย มิ่งมิตรโอฬาร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๐๓	ดีมาก
นายธานี ฉายศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๐๕	ดีเด่น
นายธนายุทธ ลำคำ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๘๐๘	ดีมาก
นายจรัส คำแพง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๐๙	ดีเด่น
นายสินชัย หอมจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๕๖	ดีเด่น
นายสุขสวัสดิ์ สูงนารถ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๙๙๐	ดีเด่น
นายชัชวาล เอี่ยมตาก	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๙๓	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า				
นายปิยะพงษ์ สืบเสน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๖๑๔	ดีเด่น
นายทรงฉัตร ประคัลภานนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๑๗	ดีเด่น
นางสาวลักษณา ประสิทธิ์ชัย	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๑๖๔๔	ดีเด่น
นายภาณุวัฒน์ พันชนะ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๒๘	ดีเด่น
นายชาญศักดิ์ ภูเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๕๘	ดีเด่น
นายวัฒนา พรประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๖๑	ดีเด่น
นางสาวกนกวรรณ ตัญยานนท์	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๑๗๖๗	ดีเด่น
นายวินันท์ วีระนะ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๑๑	ดีเด่น
นายรณชัย ดวงจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๘๑๔	ดีเด่น
นายวรรณรัช กັນนะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๑๖	ดีมาก
นายนิจิตตนาพงศ์ บัณฑิตสมิทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๑๗	ดีมาก
นายพงษ์พันธ์ อึ้งหมอนันต์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๑๘	ดีเด่น
นายพจน์ ทับประทุม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๑๙	ดีเด่น
นายประดุง จิตระออน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๒๐	ดีเด่น
นายวรพล ดีปราสัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๒๑	ดีเด่น
นายอนันต์ ศรีผุดผ่อง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๒๒	ดีมาก
นายสาคร สืบสาย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๒๓	ดีเด่น
นายกนก สันธิศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๒๔	ดีมาก
นายปรารภ ปฐมเพทาย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๒๕	ดีเด่น
นายมนตรี แข็งเขตการณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๒๖	ดีเด่น
นายสุธีร์ ลอยมา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๒๗	ดีเด่น
นายสุพงษ์ชัย บุญมี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๒๘	ดีมาก
นายประจักษ์ เปรมปรีดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๓๐	ดีเด่น
นายภาณุวัฒน์ ชื่นมะโน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๓๑	ดีมาก
นางสาวสุพร พลพันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๓๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายฉนิต นุ่นลอย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๓๖	ดีเด่น
นางสาวสิริภรณ์ ครวญหา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๘๓๗	ดีเด่น
นายปัญญา ตาละลักษมณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๘๓๘	ดีเด่น
นายเผด็จ กระจำงยุทธ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๔๐	ดีเด่น
นางสาวกมลทิพย์ พรมเพ็ชร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๔๑	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ				
นายศิวะวงศ์ เมืองพระ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๓๘	ดีเด่น
นายพรภริมณ โหรวชิต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๔๑	ดีเด่น
นายสุระชัย โภคะมณี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๔๓	ดีเด่น
นายเรวัตร์ โพธิ์พันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๔๔	ดีมาก
ว่าที่ร้อยโทรุ่งศักดิ์ ขุนวิเศษ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๔๖	ดีเด่น
นายนพดล ทรงลักษณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๔๗	ดีเด่น
นายไพศาล หอมจีน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๔๘	ดีมาก
นายคนพต เดชชัยภูณนท	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๘๔๙	ดีเด่น
นางขวัญใจ น้อยนารายณ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๕๐	ดีเด่น
นายสมนาม พูลพิทักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๕๑	ดีมาก
นายศักดิ์ชัย สุไลมาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๕๒	ดีมาก
กลุ่มงานวิชาการ				
นายสุวิรัตน์ จูประเสริฐ	นิติกร	ชำนาญการ	๑๔๗๔	ดีเด่น
นายทศพล ศิริตันดี	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑๕๘๔	ดีเด่น
นางสาวปรีชริน แซดอน	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑๖๔๓	ดีมาก
นายจ่านงค์ สุขสวัสดิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๖๕๖	ดีเด่น
นางสาวพิมพ์กา ธรรมเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๓๕	ดีเด่น
นายมนตรี แสงสวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๔๕	ดีมาก
นายกรรณเกษม มีสุข	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๘๕๓	ดีเด่น
นายสมหมาย นามสวาท	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๘๕๔	ดีเด่น
นางคณิสรา เชษฐบัณฑิตย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๘๕๗	ดีเด่น
นางสาวอมลรัตน์ เลี่ยมตระกูลพานิช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๕๘	ดีมาก
นายอภิศักดิ์ จัตตพรพงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๖๐	ดีเด่น
นายกิตติ ฉายากุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๘๖๑	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายสุทธิชัย โฝงูเขียว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๕๕๑	ดีเด่น
นายเพิ่มศักดิ์ วงษ์ศรีโยธิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๒๘	ดีมาก
นายสุจินต์ พุ่มผกา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๔๐	ดีมาก
นายกาญจน์ คชภูมิ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๐๐	ดีเด่น
นายไพฑูรย์ อินทรบุตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๗๓๔	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายประสิทธิ์พล เสริมธนานันท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๕๕	ดีมาก
นายรชต ทรัพย์แดง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๒๗	ดีมาก
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายอดุลย์ ทำไรสง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๕๘๓	ดีเด่น
นายกษิตศ จันประดับ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๕๘๗	ดีเด่น
นายวิรุฬห์ พรหมศิริพร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๖๑๓	ดีเด่น
นายก่อเกียรติ องอาจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๖๑๕	ดีเด่น
นายวีระยุทธ เกษสกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๖๙๓	ดีเด่น
นายวิชาญ ปรีกษากร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๑๔	ดีเด่น
นายปริญญา กล่าพบุตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๗๒๐	ดีมาก
นายอรรถพงษ์ เกาอ่อน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๗๕๓	ดีเด่น
นายเต็มศักดิ์ น้อยนารายณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๗๖๐	ดีเด่น
นายจรรูวิทย์ กฤตวงศ์วิมาน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๐๖	ดีมาก
นายภานุ ชาญอาษา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๐๗	ดีมาก
นายวรชัย ไหมธนโชติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๓๓	ดีเด่น
นางสาวภูษณาภรณ์ แสงอ่อน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๕๙	ดีมาก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวจิราพร อุปการ	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๑๘๖๒	ดีเด่น
นางอารณีย์ สาวโร	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๑๘๖๓	ดีเด่น
นางสาวจตุพร ศรีสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๑๘๖๔	ดีเด่น
นางกมลลักษณ์ แดงเสนาะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๘๖๕	ดีเด่น
นางนิตยา เอี่ยมศรี	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๘๖๖	ดีเด่น
นายสุภาพ คำแฝง	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๑๘๖๗	ดีเด่น
นางสาวพรพรรณ เชิดชูเผ่าพงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๘๖๘	ดีเด่น
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วกรุด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๘๖๙	ดีเด่น
นางอัจฉรา ชื่นวิเศษ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๑๘๗๐	ดีเด่น
นางสาววรรณา หาปุ่น	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๑๘๗๒	ดีเด่น
นายนิสิต ตระการภาสกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๗๔	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายวิลาส ขวัญเอื้อง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๘๗๗	ดีเด่น
นายขจรศักดิ์ ยวงทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๘๗๘	ดีเด่น
นายเกษมสันติ ปลื้มจิต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๗๙	ดีมาก
นายกอบกิจ ยังแดง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๘๑	ดีเด่น
นายวรวิฑูรี โสโน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๘๘๓	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายพิสุทธ์ คงเดิม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๘๔	ดีเด่น
นายวินัย ชูทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๘๕	ดีเด่น
นายอุเทน แสงตามุก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๙๒	ดีเด่น
นางสาวจุฑามาศ นิลยงค์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๘๙๕	ดีเด่น
นายวรารัฐ แสงทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๙๗	ดีเด่น
นายชุมพล เลอกิจกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๐๒	ดีเด่น
นายพิเชษฐ์ ชัยสวัสดิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๐๙	ดีเด่น
นายจำลอง พัดชู	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๑๐	ดีเด่น
นายวิทวัส เจริญพิริยะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๑๕	ดีเด่น
นายศรวัส ช่วยเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๑๖	ดีเด่น
นายเสน่ห์ เฉื่อยฉ่ำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๑๗	ดีเด่น
นายพงษ์พันธ์ เงินหนู	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๒๐	ดีเด่น
นายโกมล ใจสว่าง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๙๒๔	ดีเด่น
นายวิโรจน์ ศิริอุมากุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๒๕	ดีเด่น
นายธวิท ศรีจันทร์แก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๙๒๖	ดีเด่น
นายเสรี นาคบุญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๒๘	ดีเด่น
นายฉัตรชัย ทองจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๒๙	ดีมาก
นางสาวจุไรวรรณ คล้ายตัน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๙๓๑	ดีเด่น
นายสุมล พัฒนราช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๓๔	ดีเด่น
นายธีธัช คำอุดม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๓๙	ดีเด่น
นายทนุพงษ์ ธนบัตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๕๓	ดีเด่น
นายเดชชัย เจริญรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๕๕	ดีมาก
นายพลรบ เสียรอ่น	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๙๕๗	ดีเด่น
นายเกรียงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๙๕๘	ดีมาก
นายชนกร อักษรเพชร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๙๕๙	ดีเด่น
นายชัยสันท์ หิรัญสาลี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๙๖๖	ดีเด่น
นายวัฒนา พงษ์พันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๙๗๐	ดีเด่น
นายเมธี บุญสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๗๑	ดีเด่น
นายศุภฤกษ์ ยิ้มประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๗๓	ดีเด่น
นายธีรยุทธ นาคเกลี้ยง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๗๔	ดีเด่น
นายฤทัย ไชยมีสุข	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๙๗๕	ดีเด่น
นางวรินทร์ ทับเคลียว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๙๗๖	ดีเด่น
นายชัยณรงค์ เรืองทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๐๒๒	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า				
นายทรงศักดิ์ ขอเจริญพร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๙๘๔	ดีมาก
นายสมปอง ยอดราช	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๙๗๗	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายสกลฤช ราชกิจนิกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๘๑	ดีเด่น
นายเกียรติกุล ขอบจิตต์เมตต์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๘๒	ดีเด่น
นางสาวกานต์รวี ทวีตา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๙๘๓	ดีเด่น
นายชัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๙๘๖	ดีเด่น
นายบัญชา จิระเมธาวิ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๘๘	ดีเด่น
นายสุธีรพัฒน์ พุทธชู	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๐๐๗	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายศุภพงศ์ บุญเกียรติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๒๙๕	ดีเด่น
นายผดุงศักดิ์ เสือแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๘๖	ดีเด่น
นายศักดิ์ดา ชลารัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๙๙๕	ดีเด่น
นายทรงพล เขาวปานนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๙๖	ดีเด่น
นางสาวสาริณี โภคาเดช	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๑๙๙๙	ดีมาก
นายพรธวัช เฉลิมวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๐๒	ดีเด่น
นายพงศ์ศิริ ธรรมฤกษ์ฤทธิ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๐๐๓	ดีเด่น
นายมนตรี บัวแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๐๐๕	ดีเด่น
นายเกียรติศักดิ์ คงคำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๐๑๐	ดีเด่น
นายวิโรจน์ วัตภูิสู	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๑๑	ดีเด่น
นายวิทยา บัวพล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๑๒	ดีเด่น
นางสาวเนตรอนงค์ คงประชุม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๑๖	ดีเด่น
นางสาวสุวาริณี สิงห์ไวย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๐๑๗	ดีเด่น
นายมิตร ยิ้มไทรพร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๐๑๘	ดีมาก
นายภาวิชัย ทิพย์สุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๐๑๙	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นายโกศล สุวรรณเนตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๙๔๔	ดีเด่น
นายรักพงษ์ บุญย่อย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๙๗๘	ดีเด่น
นายสาธิต ตันตีกฤตยา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๐๒๔	ดีเด่น
นายชลิต สิ้นโรจน์ธนากร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๐๒๕	ดีเด่น
นายไพบูลย์ พงษ์พานิช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๒๗	ดีมาก
นายอนตธธา อัยกัม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๐๓๐	ดีเด่น
นายกุลชาติ ทองอ่อน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๐๓๑	ดีเด่น
นายบัณฑิตย์ บุญสุข	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๓๒	ดีเด่น
นายสัมพันธ์ ศรีระบาย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๐๓๓	ดีเด่น
นายชนินทร์ ธีระศรีปรีชา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๓๔	ดีเด่น
นายสมพล ศิลปธีรธร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๓๕	ดีเด่น
นายอุกฤษฏ์ ดีทองอ่อน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๐๓๗	ดีเด่น
นายถาวร ตันตระกูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๐๓๘	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายประภาส ขุนไชยรักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๓๙	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยเอกฤทธิกร ณุนลอย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๐๔๑	ดีเด่น
นายวัชร ลายประวัตติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๐๔๒	ดีมาก
นายวิรัตน์ จันทโชติกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๐๔๓	ดีเด่น
นายอภิชาติ แสงประดับ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๔๔	ดีเด่น
นายเกษมวิกรม แก้วกล้า	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๔๕	ดีเด่น
นายมนต์ชัย มุ่งไพศาล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๔๖	ดีเด่น
นายปณพล ชิวะเสริช	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๐๔๘	ดีมาก
นายมรกด โจวรรณณะ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๒๐๔๙	ดีเด่น
นายสุกฤดี กระจ่างจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๐๕๑	ดีเด่น
นายประพันธ์ศักดิ์ ใจโพธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๐๕๓	ดีเด่น
นางเยาวลักษณ์ สุวรรณคง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๐๕๔	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า					
นายพนพล จิตรเที่ยง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๐๕๖	ดีเด่น
นายธีระยุทธ วงศ์ไพเสริฐ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๒๐๕๙	ดีเด่น
นายอาทิตย์ สุวรรณรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๐๖๐	ดีเด่น
นายพัฒนา วุฒิพงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๖๑	ดีเด่น
นายสุวพันธุ์ ดำรงวุฒิ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๖๓	ดีเด่น
นายวีระ ขุนไชยรักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๐๖๔	ดีเด่น
นายเกียรติ เพชรทอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๒๐๖๕	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ ชัยวิสิทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๖๗	ดีมาก
นายวาท วิรกิจโกศล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๐๖๙	ดีเด่น
นายอาทร กำลังใบ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๗๐	ดีเด่น
นายจรัสศักดิ์ จารุศักดิ์ดาเดช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๗๑	ดีเด่น
นายจักรกฤษณ์ วงศ์อินทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๗๓	ดีเด่น
นายพัฒนา มนต์นิมิตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๗๔	ดีเด่น
นายชูศักดิ์ คงอินทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๒๐๗๕	ดีเด่น
นายพิศาล เท่าซุง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๗๖	ดีเด่น
นายนิสิทธิ์ ยมศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๗๗	ดีมาก
นายประยูร ศรีสุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๐๘๑	ดีเด่น
นายมีชัย อัยสุรย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๐๘๒	ดีเด่น
นายเกรียงศักดิ์ ประย็นยง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๐๘๓	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ					
นายสรารัฐ พะลายะสุต	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๑๙๑๒	ดีเด่น
นายธำรงค์ รื่นสุคนธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๑๙๕๑	ดีเด่น
นายเชษฐ พวงจิตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๒๐๐๙	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายชนะ ชูขำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๐๘๔	ดีเด่น
นายสุทธินันท์ รัตนพิทย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๐๘๖	ดีเด่น
นายสมชาย ทองสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ปฏิบัติงาน	๒๐๘๘	ดีมาก
นางสาววรรณิษา บุญทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๘๙	ดีเด่น
นายสุพจน์ เนียมคง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๒๘๒	ดีเด่น
นางสาวรัชดา ศรีศักดิ์บางเตย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๙๐	ดีเด่น
กลุ่มงานวิชาการ				
นายสมเกียรติ หลวงบำรุง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๗๕๗	ดีมาก
นางสาวญาเรศ ทรงรัตนพันธุ์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑๙๓๐	ดีเด่น
นางสุพรรณิ พวงสุนทร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๙๙๘	ดีเด่น
นายคำรัส โพธิ์ประสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๐๙๐	ดีเด่น
นายสมพล ศัลยประดิษฐ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๙๑	ดีเด่น
นายธนาธิป ไชยธรรมวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๙๒	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายจรรยาโรจน์ ศิลประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๘๗	ดีเด่น
นางสาวกิตติยา นิลพัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๑๘๙๖	ดีเด่น
นายปราโมทย์ ขวัญเพชร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๘๙๙	ดีเด่น
นายจิระวัฒน์ สังข์โชติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๑๙๖๙	ดีเด่น
นายอำพล ลิ่มคำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๐๑๓	ดีเด่น
นายพรศักดิ์ มีเดช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๓๖	ดีมาก
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายล้วน ทศนโกวิท	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๙๕๐	ดีเด่น
นายกิตติศักดิ์ ชูแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๐๑๕	ดีเด่น
นางสาวสุนน อภินันทพงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๔๐	ดีเด่น
นางสาวพัชลินทร์ ยี่หวา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๐๔๗	ดีเด่น
นายสุวิทย์ ไทยนุกูล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๖๒	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางวารุณี จรเสมอ	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๒๐๙๓	ดีเด่น
นางสุนิสา พรหมเดช	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๐๙๔	ดีเด่น
นางปรีดา รัตนนิพนธ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๐๙๕	ดีเด่น
นายบุญเลิศ คงทอง	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๒๐๙๘	ดีเด่น
นายวีโรจน์ ผิวงาม	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๒๐๙๙	ดีมาก
นางเอ็นดู ยกทรัพย์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๑๐๐	ดีเด่น
นางอิสรา ไชยศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๑๐๒	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาววิชชุภรณ์ นียมผล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๑๐๓	ดีเด่น
นางฉวีวรรณ บุญทะโก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๒๑๐๔	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายพงศ์ธร บรรณโคภิษฐ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๑๐๘	ดีเด่น
นายณัฐพร เรืองศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๑๓	ดีเด่น
นายอิสรินทร์ ไสวรรจิตต์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๑๑๔	ดีเด่น
นายศรายุทธ ตันเถียร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๑๑๗	ดีเด่น
นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๑๑๘	ดีเด่น
นางศุภพร เปรมปรีดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๑๒๓	ดีเด่น
นายธีรวุฒิ นุ่นสังข์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๒๘	ดีมาก
นางสาวภาวิณี แก้วดาทิพย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๑๓๑	ดีเด่น
นายนิรศร์ หงษ์สตาร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๓๒	ดีมาก
นายจรัส ด้วงแป้น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๓๔	ดีเด่น
นายบุญกล ไสแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๓๗	ดีมาก
นายกมลนทรธรรม แก้วศรีขาว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๓๘	ดีมาก
นายธีระศักดิ์ มุสิกเจียรนนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๔๑	ดีเด่น
นายวุฒิศักดิ์ ไกรนรา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๔๓	ดีมาก
นายจรุง ลิมฉุ่น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๔๔	ดีเด่น
นายสิทธิชัย พงศ์นาคินทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๔๕	ดีมาก
นายศรารุช นิมิตรพันธกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๔๗	ดีเด่น
นายกรกช หวังสุด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๕๐	ดีมาก
นายสรศักดิ์ ธนะนันท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๕๓	ดีมาก
นายเจนวิทย์ ทินวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๑๕๗	ดีเด่น
นายนภดล เสี่ยวตระกูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๖๔	ดีมาก
นายธณินชัย วิชัยดิษฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๖๕	ดีเด่น
นายพลวิทย์ ลิมฉุ่น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๖๖	ดีมาก
นายยงยุทธ ติวสกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๗๑	ดีเด่น
นายทรงวุฒิ เขี่ยมเวช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๗๗	ดีเด่น
นายประทีป ทองสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๗๘	ดีเด่น
นายสุรชัย ท่าเทศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๘๕	ดีเด่น
นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๑๙๔	ดีเด่น
นายสมพล เรืองน้อย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๑๙๕	ดีเด่น
นายวิทยา ปัญจมาตย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๒๐๐	ดีเด่น
นายพินิจ เอ่งฉ้วน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๐๑	ดีเด่น
นายจรรยา รักสนิท	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๐๖	ดีเด่น
นายอดิชาติ แพรกทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๐๘	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายทม รักษทองจัน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๑๒	ดีมาก
นายสุรวุฒิ สุทธิมงคล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๑๓	ดีเด่น
นายศราวุธ เพชรพล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๑๘	ดีเด่น
นายวิสุทธิ อวาท	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๒๑	ดีมาก
นายชัยชนะ วิชัยดิษฐ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๒๒๒	ดีเด่น
นางสาวศิริพร จันทร์สว่าง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๒๒๓	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า				
นายศรายุทธ ปาโส	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๑๔	ดีเด่น
นายวิกรานต์ ท้วด้าว	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๑๙๑	ดีเด่น
นายทวีศักดิ์ อัมระระ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๑๙๗	ดีเด่น
นายสุเทพ บัวจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๐๕	ดีเด่น
นายไพชยนต์ ยี่ดวง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๒๒๔	ดีเด่น
นางกัญพัชร โกงเกษร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๒๒๕	ดีเด่น
นายภาวรินทร์ หวังหลัง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๒๖	ดีเด่น
นายอมรศักดิ์ บุญญาปฏิภา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๒๙	ดีเด่น
นายธนาคม พัวพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๓๒	ดีมาก
นายสุทิน ชำนาญแป้น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๓๕	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นางสาวจุฑารัตน์ ยางทอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๐๕๘	ดีเด่น
นายบุญยอด พิศสุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๑๐	ดีเด่น
นายพรเทพ เจริญสืบสกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๑๓๙	ดีเด่น
นายสมบุรณ์ ปานรุ่ง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๑๖๐	ดีมาก
นายธียาววัฒน์ ยุธิษยานุวัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๓๙	ดีเด่น
นายเนรมิต สงแสง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๒๔๐	ดีเด่น
นายวรชาติ เจียรศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๔๑	ดีเด่น
นายณัฐนันท์ ด่านอนุพันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๒๔๒	ดีเด่น
นายภักดี แยมมยาสุจรีต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๔๓	ดีเด่น
นายกมล อาศิริเมธี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๔๕	ดีเด่น
นายวัฒนศักดิ์ ทองรักษทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๔๖	ดีเด่น
นายไพศาล บุญสวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๒๔๗	ดีเด่น
นายสุชาติ เกตุแก่น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๕๐	ดีเด่น
นายสมใจ อินทร์เอียด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๕๓	ดีเด่น
นายชยกร จงเกียรติขจร	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๒๒๕๔	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นางสาวสุวรรณมา สะอาด	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๑๑๑	ดีเด่น
นายมงคล ลีวีริยกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๒๔	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายกฤษณะ ชณะรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๓๐	ดีเด่น	
นายบรรพต วิไลพัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๑๘๘	ดีเด่น	
นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๑๙๓	ดีเด่น	
นายสุชชี คำนวนศิลป์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๒๔๙	ดีมาก	
นายสนิท อองคารา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๒๕๕	ดีเด่น	
นายสัญญา สังข์เลาว์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๕๗	ดีเด่น	
นายอิทธิวรรณ บุญฤทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๒๕๙	ดีมาก	
นายวิชาตี พันธุ์คง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๒๖๐	ดีเด่น	
นายจินดา ศรีสุพัตพงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๖๑	ดีเด่น	
นายบรรจบ เขียวน้อย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๖๔	ดีเด่น	
นายเมธี มีชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๒๖๕	ดีเด่น	
นายวิวัฒน์ นาคช่วย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๖๘	ดีเด่น	
นายปรีชา วิทย์พันธุ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๖๙	ดีเด่น	
นายสรารุช แก้วช่วย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๗๐	ดีเด่น	
นายอนันต์ เจริญสุข	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๗๑	ดีเด่น	
นายบุญแนม ช่วยระดม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๗๓	ดีเด่น	
นายทวีศิลป์ สงยัง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๗๔	ดีมาก	
นายอิทธิพล อยู่ไพบูลย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๗๕	ดีมาก	
นายสัมพันธ์ จริงจิตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๗๖	ดีมาก	
นางรักชนก แพน้อย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๗๗	ดีเด่น	
นางดลฤดี มุกกาสา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๗๘	ดีเด่น	
นายจิรวุฒิ ยิ่งสกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๗๙	ดีเด่น	
นายเทอดไทย ขวัญทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๒๘๐	ดีเด่น	
นายประทักษ์ กมลรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๒๘๑	ดีเด่น	
นางสาวพรอุมมา คงศรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๘๓	ดีเด่น	
นายวุฒิพงษ์ ชูสังราช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๘๔	ดีเด่น	
นายธนพงศ์ อภัยโส	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๘๕	ดีมาก	
นายเก็จบุรณ์ เลี้ยวตระกูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๘๖	ดีเด่น	
นายปราโมทย์ แก้วนาม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๘๗	ดีเด่น	
ว่าที่ร้อยโทประศาสน์ ทองป้อม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๘๘	ดีเด่น	
นายปรารพ แปลงงาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๒๘๙	ดีเด่น	
นายพีระชัย คงแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๙๑	ดีเด่น	
นายวิทยา บุญชิต	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๙๒	ดีเด่น	
นายสันติยศ ครุฑทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๙๔	ดีมาก	
นายอุเทน สิริภูวดล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๙๖	ดีเด่น	
นายจรินทร์ หม่อมฤทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๒๙๗	ดีเด่น	

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายจ้านงค์ ทองสงฆ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๙๘	ดีมาก
นายปิยวัฒน์ สุคนธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๙๙	ดีเด่น
นายโสภณ เพ็งประพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๐๐	ดีมาก
นายชัยพร ชัยยศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๐๓	ดีเด่น
นายอาทิตย์ ชัยนกิจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๓๐๔	ดีเด่น
นายศุภเศรษฐ์ ตามพระหัตถ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๐๕	ดีมาก
นายมนูญ พลปนชัยนุรักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๐๗	ดีเด่น
นายวิวัฒน์ ขุนฤทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๓๐๘	ดีเด่น
นายพรชัย คชภักดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๐๙	ดีเด่น
นายธีรพล ชาติไทย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๑๐	ดีเด่น
นายธนากร รักธรรม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๑๑	ดีเด่น
นายณัฐวัฒน์ นัยศรีราม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๓๑๒	ดีเด่น
นายบุญล จิตตะปาโณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๑๓	ดีมาก
นายนนทวิช จตุราบัณฑิต	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๓๑๔	ดีมาก
นายมรกต จันทรไทย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๓๑๖	ดีเด่น
นายพิรุณ สมพงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๑๙	ดีมาก
นายอัมรินทร์ อินทรสมบัติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๓๒๑	ดีมาก
นายสนธยา สมศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๓๒๒	ดีเด่น
นายอมร แก้วเนิน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๓๒๓	ดีเด่น
นายประพจน์ สัตถาภรณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๒๔	ดีมาก
นายประเสริฐ ขวัญแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๒๕	ดีมาก
นายสุวรรณ อินฝัน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๓๔๓	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า				
นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๐๙	ดีเด่น
นายสิริวิชญ์ ภูรินทร์พิกุล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๑๒๐	ดีเด่น
นายพีระชาติ คงแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๑๒๙	ดีเด่น
นายสมปราษฎ์ ผลชู	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๑๕๒	ดีมาก
นางสาวเพ็ญศรี พิพัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๑๗๔	ดีเด่น
นายณัฐพันธ์ ศรียา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๓๐	ดีเด่น
นายภานุมาศ สามสีเนียม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๒๖๓	ดีมาก
นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๒๖๖	ดีเด่น
นายประธาน นุตภูติพงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๒๖	ดีมาก
นายชุติวุช มุสิกโรจน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๓๒๗	ดีมาก
นายสุวัฒน์ สุขศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๓๑	ดีเด่น
นายคมพิศิษฐ์ เพ็งบุญนะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๓๖	ดีเด่น
นายสุทัศน์ ชนสุด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๓๗	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายประสาน ทองคง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๓๘	ดีเด่น	
นายศักรินทร์ ลิ้มพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๓๙	ดีมาก	
นายศิริวัฒน์ สืบสาย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๓๔๕	ดีเด่น	
นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๔๘	ดีเด่น	
ส่วนจัดการต้นน้ำ					
นายสุรชัย อักษรวงค์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๑๑๙	ดีเด่น	
นายอาจिन หนูประสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๑๗๙	ดีเด่น	
นายชุตินรงค์ พลวัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๒๑๔	ดีเด่น	
นายโอภาส นวลมั่งสอ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๒๔๘	ดีเด่น	
นายสัพพัญญู อักษรกุล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๒๕๒	ดีเด่น	
นางสาวปิยนุช วันรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๓๒๙	ดีเด่น	
นายชยุตม์ สุขทิพย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๓๔๙	ดีเด่น	
นางสาวจินตนา สุดคิด	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๓๕๑	ดีเด่น	
นายประภาสิต ท่อจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๕๒	ดีมาก	
กลุ่มงานวิชาการ					
นางสมใจ กีฎามระ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๑๕๔	ดีมาก	
นางสาวสุกัญญา บัวประหลาด	นิติกร	ปฏิบัติการ	๒๒๓๔	ดีเด่น	
นางสาวสารีสา อันเตง	นิติกร	ปฏิบัติการ	๒๓๔๐	ดีเด่น	
นายเศวตฉัตร บุญมีง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๓๕๓	ดีเด่น	
นายโผน สง่า	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๕๔	ดีมาก	
นางวัลยา นัยศรีราม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๓๕๕	ดีเด่น	
นายวิโรจน์ นาคแท้	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๓๕๖	ดีเด่น	
นายวินัย แก้วดีเลิศ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๓๕๗	ดีมาก	
นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๕๘	ดีเด่น	
นายอดิศักดิ์ ช่วยระดม	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๓๒๖	ดีเด่น	
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า					
นายส.ชัย ไชยฤทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๕๑	ดีเด่น	
นายพรชัย สิทธิเกษร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๑๗๐	ดีเด่น	
นายดรณ พลชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๒๔๔	ดีเด่น	
นายจิรศักดิ์ แสงศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๑๗	ดีเด่น	
นายทรงชัย ทองบุญยัง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๔๖	ดีเด่น	
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ					
นายหฤษฎ์ชัย ฤทธิช่วย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๐๐๖	ดีเด่น	
นายวรวิทย์ ธีรธนาธร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๑๐๕	ดีเด่น	
นายฐณะวัฒน์ เสงส์สง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๑๒	ดีเด่น	
นายเกรียงศักดิ์ กลกิจวิวัฒน์กุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๔๘	ดีเด่น	

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๑๕๘	ดีเด่น
นายพิชัย เมฆาธร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๑๘๖	ดีเด่น
นายชินเทพ กังแฮ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๓๔	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวโสภา ชูชื่น	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๒๓๕๙	ดีเด่น
นางสาวณีย์ วัฒนาสันติกุล	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๒๓๖๐	ดีเด่น
นางสาวพรทิพย์ นวลไทย	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๓๖๑	ดีเด่น
นางสาวอรวรรณ จันทบาล	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๓๖๓	ดีมาก
นายปรีชา โชโต	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๒๓๖๔	ดีเด่น
นางอวยพร ศรีสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๓๖๕	ดีเด่น
นางสุนีย์นุช พงษ์อนันต์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๓๖๖	ดีเด่น
นางสาวปาวินา อ่อนแก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๒๓๖๗	ดีมาก
นางรัชณี รัตนพันธุ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๓๖๘	ดีเด่น
นางสาวพนาวลัย โรจนดำรงค์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๓๖๙	ดีเด่น
นายพรชกร มณียม	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๒๓๗๑	ดีเด่น
นางสุภาพร แก้วรัตน์ะ	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๒๓๗๓	ดีเด่น
นางสาวจิตรลดา ไสยเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๓๗๔	ดีมาก
นายกฤติเดช ปราบเสร็จ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๓๗๕	ดีมาก
นางสาวสุพัตรา หมดอาดัม	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๓๗๖	ดีเด่น
นายกิตติกานต์ เพชรรัตน์	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๒๓๗๗	ดีเด่น
นางสาวเมธาวร รัตนจิตต์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๓๗๘	ดีเด่น
นางธนภรณ์ ขวัญคง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๓๗๙	ดีเด่น
นางยุพดี สุกใส	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๓๘๐	ดีเด่น
นายไกรสร ทองสุข	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๒๓๘๑	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นางสาวมูธิตา ทองสองยอด	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๑๘๑	ดีเด่น
นายเดชชาติ สงยัง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๘๖	ดีเด่น
นายภูริชวัน บุษบก	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๙๒	ดีเด่น
นายอภิเชษฐ์ เพ็งแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๙๘	ดีเด่น
นายสุเมธ หนูณรงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๐๐	ดีเด่น
นายจำนง กลายเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๐๑	ดีเด่น
นายพริษฐ์ นราสฤกษ์กุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๐๖	ดีเด่น
นายเฉลิมพร โสติถิยาภัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๑๗	ดีเด่น
นายโยธิน จงบุรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๒๒	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน	
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง		
นายมาเนศ บุณยานันต์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๒๓	ดีเด่น	
นายปาวิน ไหวว่อง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๒๔	ดีมาก	
นายกิตติกุล ธรรมโชติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๒๘	ดีเด่น	
นายสรรเสริญ เทพโอสถ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๓๔	ดีเด่น	
นายเสกสรร ไกรทองสุข	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๔๔๑	ดีเด่น	
นายสยามรัฐ อวัยวานนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๔๗	ดีเด่น	
นายชนม์สวัสดิ์ บุญเกื้อ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๕๒	ดีเด่น	
นางสาวอัญญาพร เกื้อสมบัติ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๔๕๕	ดีเด่น	
นายจเรย์ อ่องสกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๖๐	ดีเด่น	
นายบุญธรรม สมสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๖๙	ดีเด่น	
นายวิทยา ปฐมอดิชาติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๗๓	ดีเด่น	
นายพิศิษฐ์ศักดิ์ ศรีสมชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๗๘	ดีเด่น	
นายสิทธิชัย หมดสี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๗๙	ดีเด่น	
นายสิทธิชัย ทิพย์บำรุง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๘๓	ดีเด่น	
นายณฤเบศร์ ชุมทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๕๖๗	ดีเด่น	
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า					
นายเลิศศักดิ์ ศรีพรหม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๘๔	ดีเด่น	
นายอุดมเกียรติ แก้วตุ่น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๘๕	ดีเด่น	
นายชาณุณรงค์ คงสะอาด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๘๖	ดีมาก	
นายเถลิง ขุนจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๘๗	ดีมาก	
นายสมยศ จันทร์สว่าง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๘๘	ดีเด่น	
นายนพภูฏ เกสรธา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๙๑	ดีมาก	
นางสาวสุนิสา พราหมณี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๔๙๒	ดีเด่น	
นายสมลักษณ์ ศรีหิรัญเดช	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๙๔	ดีเด่น	
นายธีระวุฒิ คงสวัสดิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๙๘	ดีมาก	
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์					
นายมีศักดิ์ แก้วกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๓๙๙	ดีเด่น	
นายมนู รัตนคุณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๐๒	ดีเด่น	
นายไพฑูย์ เพชรแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๕๐๐	ดีเด่น	
นายพัฒนา เพชรกรด	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๐๑	ดีเด่น	
นายชุมพล แดงเอียด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๐๒	ดีเด่น	
นายอธิป ศรีสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๐๓	ดีเด่น	
นายปรีชา มณีรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๐๔	ดีเด่น	
นายอนุพงษ์ อุ่นเรือน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๐๖	ดีเด่น	
นายนิรุทธ์ พุทธพงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๕๐๙	ดีเด่น	
นายมนัส อินชุม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๑๔	ดีเด่น	

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายมงคล แดงกัน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๑๖	ดีเด่น
นายทวีศักดิ์ วัฒนาสันติกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๑๗	ดีเด่น
นายมะแอ เจะโด	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๕๑๘	ดีเด่น
นายบำรุงรัตน์ พลอยคำ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๑๙	ดีเด่น
นายวิโรจน์ ตันธนาภินันท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๒๐	ดีเด่น
นายรัตติกาล นวลแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๒๒	ดีเด่น
นายบรรจบ หนูอุไร	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๒๕๒๔	ดีเด่น
นายปรีชา เกตทองสง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๒๕	ดีเด่น
นางสาวภาว ถาวรวิสิทธิ์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๒๕๒๖	ดีเด่น
นายโกเมศ คงประสิทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๒๗	ดีเด่น
นายสาธิต มากชิต	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๒๙	ดีเด่น
นายสิทธิโชค พุฒเย็น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๓๐	ดีเด่น
นายวรารัฐ พรหมอ่อน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๓๓	ดีเด่น
นายสุพจน์ จิตติอาภรณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๖๓	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นายสุนทร การพันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๓๔๔	ดีเด่น
นายวิโรจน์ ขวัญแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๓๗๒	ดีเด่น
นายณัฐ โกงเกษร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๒๕	ดีเด่น
นายวิฑูร เดชประมวผล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๕๓๖	ดีเด่น
นายถวิล แก้วหอม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๓๘	ดีเด่น
นายนิคม ศรีละมุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๕๓๙	ดีเด่น
นายสรารัฐ รัชวงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๔๑	ดีเด่น
นายสมชาย ศิริอุมากุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๔๕	ดีมาก
นายธีรเศรษฐ์ เกื้อสุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๔๖	ดีเด่น
นายทรงคุณ ดาลัดกวิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๔๗	ดีเด่น
นายสมชัย แสงแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๕๔๘	ดีเด่น
นางเพ็ญจิตร ภวังสวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๔๙	ดีเด่น
นายสนธยา ปุรินทรภิบาล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๕๐	ดีเด่น
นางวัชรีย์ บำรุงศรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๕๓	ดีเด่น
นายสมคิด ลิ่มตระกูล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๕๕	ดีเด่น
นายประสาท มณีสวัสดิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๕๗	ดีมาก
นางสาวญาณิตา จันทร์ช่วง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๕๙	ดีเด่น
นายพศวัต สุวรรณกมลาค	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๕๖๕	ดีเด่น
นางสาวประภัสสร ปลอดภัย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๖๖	ดีเด่น
นายกาญจนาพันธ์ คำแหง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๕๙๖	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า				
นายนิรันดร์ ขวัญแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๐๔	ดีเด่น
นายพันธ์พงศ์ คงแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๒๗	ดีเด่น
นายสุรียา หอมนาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๓๑	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยเอกไพโรจน์ หอมช่วย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๔๔๐	ดีเด่น
นายনীทที บุญฤทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๕๑	ดีเด่น
นายสมหมาย หอมช่วย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๖๖	ดีเด่น
นายมนัส จอแง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๗๖	ดีเด่น
นายโกวิท หวังทวีทรัพย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๕๓๔	ดีเด่น
นายวิรัตน์ ไสยะ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๕๒	ดีเด่น
นายชาย สุวรรณชาติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๖๔	ดีเด่น
นายบำรุง คงสมา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๕๖๘	ดีเด่น
นายศักดิ์ จันทร์เดิม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๕๗๐	ดีเด่น
นายอิศราพันธ์ บุญมาต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๗๒	ดีเด่น
นายธนสาร จันทรโชติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๗๓	ดีเด่น
นายนรินทร์ ตรีรงค์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๗๔	ดีเด่น
นายประไพศักดิ์ สุขย์อ้อย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๗๕	ดีเด่น
นายเจริญชัย โตไธสง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๗๖	ดีมาก
นางสาวสรยา ศิริเพชร	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการ	๒๕๗๗	ดีเด่น
นายสรายุทธ ไทยบุรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๗๘	ดีเด่น
นายวิลาศ อนุจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๗๙	ดีมาก
นายณรงค์พล หมักทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๕๘๐	ดีเด่น
นายปรัชญ์ คงทอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๘๓	ดีเด่น
นายณรงค์ศักดิ์ พงศ์ดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๘๔	ดีเด่น
นายพีรวัฒน์ ดาโอะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๘๕	ดีเด่น
นายปรีชา เผือกคง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๘๘	ดีเด่น
นางสาวมณฑมน แก้วพฤษชัย	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการ	๒๕๘๙	ดีเด่น
นายเข้มชาติ ช่วยเมือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๙๕	ดีเด่น
นายทิพย์รัตน์ ทัยศรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๙๗	ดีเด่น
นายประยูร ชลสุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๙๘	ดีเด่น
นายสรยุทธ ไชยเขียว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๙๙	ดีเด่น
นายธเนศ เสียงสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๖๐๐	ดีเด่น
นางสาวจันทพร เทพศร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๖๐๑	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ				
นายอุเช็ง มะสะนิง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๔๐๕	ดีเด่น
นางสาวมนันชนก หมั่นภักดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๔๑๓	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายบัณฑิต สุภาไชยกิจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๘๐	ดีเด่น
นายมัณญา นาคพน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๕๖๐	ดีเด่น
นายประทีป รุ่งโรจนารักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๕๙๓	ดีเด่น
นายศักดิ์สิทธิ์ ชุณณรงค์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๖๐๓	ดีเด่น
นางสาวจตุพร ชาเดร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๖๐๔	ดีเด่น
กลุ่มงานวิชาการ				
นายนิติพล พรหมรัตน์	นิติกร	ชำนาญการ	๒๔๒๐	ดีเด่น
นางสาวปิยนุช เพชรโรจน์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๒๔๙๖	ดีเด่น
นางสาวเกสรี รักชุมคง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๖๐๗	ดีเด่น
นายบัญชา อางยุทธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๖๐๘	ดีเด่น
นายกฤษฎา สุขาจีน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๖๑๐	ดีเด่น
นายโกวิทย์ สันตจิตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๖๑๔	ดีเด่น
นางสาวเปรมฤดี ปราชญาวงค์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๖๑๕	ดีเด่น
นายทำนุ ล่อใจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๖๑๗	ดีเด่น
นายอภิชาติ รัตนวิระกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๖๑๘	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายชามูติง ทะยี่ป้อราเฮง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๘๒	ดีเด่น
นายเกษม สุวรรณภาพงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๔๑๑	ดีเด่น
นายยุทธนา สัจกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๔๙๕	ดีเด่น
นายเอกชัย หมวดจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๑๓	ดีเด่น
นายชัยวุฒิ ศรีสุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๒๑	ดีเด่น
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายวัชรินท นวลแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๓๙๓	ดีเด่น
นายธนาเดช ทรงเดชไพรร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๙๔	ดีเด่น
นางสาวผาทิพย์ ช่วยเนียม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๔๕๖	ดีเด่น
นายอนันต์ ขวัญมณี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๐๗	ดีเด่น
นายสุธรรม เมฆทองหวาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๐๘	ดีเด่น
นายสุนทร โต๊ะดำ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๑๐	ดีเด่น
นางสาวสาลินี ช่วยยก	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๑๕	ดีเด่น
นายยศยิ่ง ยางทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๔๒	ดีเด่น
นายทิวีสอนสา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๖๑๒	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นายบุญชู นภารุ่งจรัส	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	๒๖๑๙	ดีเด่น
นางไพเราะมาศ บุตรไสว	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๒๖๒๐	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางรติรส ไหมทอง	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๒๖๒๑	ดีเด่น
นางสาวสุนทรี พันธุ์รักษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๖๒๒	ดีเด่น
นางพรปวีณ์ แสงแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๖๒๔	ดีเด่น
นางสาวพิมพ์รัตน์ เปลรินทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๖๒๕	ดีเด่น
นายสุระศักดิ์ หาญนอก	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๒๖๒๖	ดีเด่น
นางกานต์สินี งามวงศ์น้อย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๖๒๗	ดีเด่น
นางอมรรัตน์ เกสัชชะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๖๒๘	ดีเด่น
นางสาวธิดาวรรณ จันทร์ขุน	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๖๒๙	ดีเด่น
นางสุวรรี พรหมทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๖๓๐	ดีเด่น
นางสุนันทา อวิคุณประเสริฐ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๖๓๑	ดีเด่น
นางณัฐจารีย์ วิศาโคตร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๖๓๒	ดีเด่น
นางสาวพนิดา สมานชาติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๒๖๓๓	ดีเด่น
นางสาววิชชุดา ธาณี	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๖๓๔	ดีเด่น
นางสาวกนกวรรณ ภูประเสริฐ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๖๓๕	ดีเด่น
นางวิไลลักษณ์ ผิวแดง	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๖๓๖	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายวิทยากร ถนอมสิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๔๐	ดีเด่น
นายนำชัย สุขเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๖๔๒	ดีเด่น
นายทัศนะ ชนพิมาย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๔๔	ดีเด่น
นายดิเรก ยิ้มสาส์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๔๕	ดีเด่น
นายจารึก ปานมณี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๖๔๖	ดีเด่น
จำลองตรีสมพงษ์ เข้มทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๖๔๗	ดีเด่น
นายเสธศักดิ์ อารีราษฎร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๕๑	ดีมาก
ว่าที่ร้อยเอกจันดิษฐ์ ชินบุตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๖๕๘	ดีเด่น
นายรัชพล พยุงสิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๖๑	ดีเด่น
นายนพดล ประระวัติวิไล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๖๒	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ เทียบคุณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๗๗	ดีเด่น
นายเกริกฤทธิ์ มุกดา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๘๔	ดีมาก
นายวันชัย ยันบัวบาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๘๖	ดีเด่น
นายมณฑล ตันตศักดิ์ชัยชาญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๖๙๑	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีนุช ชัยปัญญา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๖๙๖	ดีมาก
นายปรกรณ์ ไก่แก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๖๙๙	ดีเด่น
นายเขวง มีเทียน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๐๑	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า				
นางชนิตา ศรีบัณฑิต	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๕๓๗	ดีเด่น
นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๐๒	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายศักดิ์ดา ประทุมมา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๑๐	ดีเด่น
นางจาริยา ทับทิมทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๑๑	ดีเด่น
นายประยูทธ ภคเมฆานนท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๗๑๓	ดีเด่น
นางสาวรัชณี โชคเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๑๔	ดีเด่น
นายสุชาติ สังขระมย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๑๘	ดีเด่น
นายธนโชติ กลิ่นเกลี้ยง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๑๙	ดีมาก
นายศุภกร แก้วทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๒๐	ดีเด่น
นายสมเกียรติ พวงเกาะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๒๑	ดีเด่น
นายศิววัฒน์ เขียรสวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๘๓	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายถาวร จันนรา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๖๑	ดีเด่น
นายประพัฒน์พงษ์ สุขประการ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๖๕๕	ดีมาก
นายสุรจิตต์ คงชื่นจิตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๖๘	ดีมาก
นายเสมอชัย สิงห์ทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๖๙๐	ดีเด่น
นายธีระชัย จันทระเสนา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๗๒๓	ดีเด่น
นายวิชณูรักษ์ ศรีบัณฑิต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๒๖	ดีเด่น
นายนิมิตร รักรังชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๒๗	ดีมาก
นายเอกศิษฐ์ อัครไชยศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๒๘	ดีเด่น
นายสิริภพ ตรีดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๒๙	ดีเด่น
นายมานะ พุ่มแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๓๐	ดีเด่น
นายชัยวัฒน์ นิลพงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๓๑	ดีเด่น
นายสุพจน์ มานะจงประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๓๒	ดีเด่น
นายโรจน์วัฒน์ ไชยเชษฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๓๕	ดีมาก
นายชาลณรงค์ ตั้งเจริญดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๗๓๖	ดีเด่น
นายเลิศชาย ไชยณรงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๓๘	ดีเด่น
นายนราธิป อัจฉริยชีวิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๗๓๙	ดีเด่น
นายไพฑูรย์ ถอยวิสัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๗๔๐	ดีเด่น
นางสาวบัณฑิตยา เสียดขุนทด	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๔๒	ดีเด่น
นายพนคุณ ยิ้มเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๔๗	ดีเด่น
นายอนิรุจน์ สัมฤทธิ์รินทร์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๒๗๕๑	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นายประภาส พรหมเสียง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๖๙๔	ดีเด่น
นายศักดิ์ชัย ทองนาค	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๗๕๒	ดีเด่น
นายธรรณพ ณรงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๕๓	ดีเด่น
นายทัศนะ ศรีวิลาส	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๗๕๔	ดีเด่น
นายสุเทพ สุริยะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๕๕	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายวันชัย สิมมาเคียร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๕๖	ดีเด่น	
นายธัญญะ เจริญกลกิจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๕๗	ดีเด่น	
นายกฤษณ์ ทองพระพักตร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๕๙	ดีเด่น	
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า					
นายเทียนชัย นิยมสกล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๖๙	ดีมาก	
นางสาวศุภลักษณ์ ประจันท์	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๒๗๐๔	ดีมาก	
นายอภิรัฐ ทัดกลาง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๑๕	ดีเด่น	
นางสาวพรรณราย ว่องวัฒนกิจ	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการ	๒๗๔๕	ดีเด่น	
นางสาวพร ลายจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๔๙	ดีเด่น	
นายเพิ่มศักดิ์ กนิษฐชาติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๖๐	ดีเด่น	
นายปราโมทย์ ราตรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๗๖๒	ดีเด่น	
นายชัยพร ทับทิมทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๖๓	ดีเด่น	
นายวรรณชนก สุวรรณกร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๖๔	ดีมาก	
นายชาญยุทธ เทพพานิช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๖๕	ดีเด่น	
นายพงศ์พิทักษ์ ศรีบัณฑิต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๖๘	ดีเด่น	
นายกนิศ บุญญาสถิตสถาพร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๖๙	ดีมาก	
นายวิชานนท์ แสนผาโล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๗๑	ดีเด่น	
นายสุวรรณ กสิบัติบุตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๗๒	ดีเด่น	
นายสมส่วน รักสัตย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๗๓	ดีเด่น	
นายสถาพร โพธิสาขา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๗๗	ดีมาก	
นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๗๘	ดีเด่น	
นายวุฒินันท์ พวงสาย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๘๐	ดีเด่น	
ส่วนจัดการต้นน้ำ					
นายบุญธรรม หาญสูงเนิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๖๐	ดีเด่น	
นายปรีชา คุ่มจอหอ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๐๖	ดีเด่น	
นายฉัตรปรีชา ชฎากุล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๗๕	ดีเด่น	
นายเทิดศักดิ์ แก้วมกระโทก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๗๙	ดีมาก	
นายสวรรค สนั่นพิง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๘๒	ดีเด่น	
นายพงศ์ศักดิ์ กองทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๘๓	ดีเด่น	
นายสมศักดิ์ กาญจนะคช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๘๔	ดีมาก	
นายยม กลิ่นสุมาลย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๘๕	ดีเด่น	
นายธงชัย ัญญลักษณากุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๗๘๖	ดีเด่น	
นายมนตรี กำเหนิดหล่ม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๕๕๑	ดีเด่น	
กลุ่มงานวิชาการ					
นายบุญสม ศรีวัฒนพันธุ์	นิติกร	ชำนาญการ	๒๖๔๑	ดีมาก	
นางสาวประนิตดา สมเหล็ก	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๓๗	ดีเด่น	

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายสุพจน์ เศวตอาคเนย์	นิติกร	ชำนาญการ	๒๗๔๓	ดีเด่น
นายสุริยะ นุชพีช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๗๖๗	ดีเด่น
นายนิธิ อางสมรรถ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๗๘๘	ดีเด่น
นายธำปนา เทียนสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๙๐	ดีเด่น
นายณรงค์ชัย กล่อมวัฒนกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๙๑	ดีเด่น
นายธวัชฉัตร พิชพันธ์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๔๐๒๒	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายอนุชิต จันทรวิมลพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๔๘	ดีเด่น
นายมานิช วงศ์เงิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๖๘๘	ดีเด่น
นายมีชัย ลีลาเชี่ยวชาญกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๗๒๕	ดีเด่น
นายวิเชียร ชิมวงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๔๔	ดีเด่น
นายธัชชภา วรากุลภิญโญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๕๘	ดีเด่น
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายกานต์นภัส ดวงกลาง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๕๓๑	ดีเด่น
นายสุเทพ ชิงกระโทก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๖๓๗	ดีเด่น
นายธนกร ศรีไทย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๗๓๓	ดีเด่น
นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๗๔๘	ดีเด่น
นายมิตรประชา กาฬหว่า	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๘๙	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวธัญญาณี ยิ้มวาริ	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๒๗๙๒	ดีเด่น
นางสาววิชาดา เครื่องกัน	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๗๙๓	ดีเด่น
นางสาวสุนันทา อุษชิน	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๒๗๙๔	ดีเด่น
นางสาวพรพิมล แสนเหลา	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๗๙๕	ดีเด่น
นางอมรรัตน์ ห่วงแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๗๙๖	ดีเด่น
นางชนภา พิมพ์แพทย์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๗๙๗	ดีเด่น
นายสหชาติ ขำสุทัศน์	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๒๗๙๘	ดีเด่น
นางอารีวรรณ เปลี่ยนสินไชย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๗๙๙	ดีเด่น
นางสาวณปศ อินทะโสม	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๘๐๐	ดีเด่น
นางอัญชญา ไชยศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๘๐๑	ดีเด่น
นางวิภาภรณ์ เปล่งเกียรติกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๘๐๒	ดีเด่น
นางอรทัย เมฆฉาย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๘๐๓	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นางสาวพญาวรรณ พันธุ์งาม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๗๗๖	ดีเด่น
นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๘๐๖	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายสินาด สุภา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๐๙	ดีมาก
นายเกียรติศักดิ์ สนิทไทย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๘๑๑	ดีเด่น
นายประมวล ชวนจิต	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๒๒	ดีเด่น
นายสมพร พงษ์ธนาคม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๒๕	ดีเด่น
นายสาคร นาชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๒๖	ดีเด่น
นายอมร ศรีคันธรักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๓๑	ดีมาก
นายอภิชาติ การเกษ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๓๗	ดีเด่น
นายธรรมศิษฐ์ ชารู	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๓๙	ดีเด่น
นางสาวพรทิพา นาทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๘๔๐	ดีเด่น
นายนพคุณ วงศ์สง่า	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๘๔๔	ดีเด่น
นายรื่นเรียง สิ้นน้ำพอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๘๔๕	ดีเด่น
นายอภิเดช หมิ่นน้อย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๘๔๖	ดีเด่น
นายสมัคร หลงกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๘๕๐	ดีเด่น
นายสุรพงษ์ โพธิ์นิล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๘๕๑	ดีเด่น
นางสาวณัฐกานต์ มุยมาศย์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๘๕๗	ดีเด่น
นายวิสุทธิ ศรีจรรยา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๕๘	ดีเด่น
นายเจน วาบสูงเนิน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๘๗๑	ดีเด่น
นายวรรรสร ธรรมผล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๙๑๒	ดีเด่น
นายสมพงษ์ จันทวยศ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๙๒๕	ดีเด่น
นายสมชาย สังข์ทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๑๔๖	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า				
นายสุรเดช มณีพราย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๘๑๗	ดีเด่น
นายประยูร ชุ่มมาก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๘๔๒	ดีเด่น
นายพิษณุ ใบเข็ม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๘๕๒	ดีเด่น
นายกมล จิตศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๘๗๒	ดีเด่น
นายเข้มชาติ บุญรวม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๗๖	ดีเด่น
นายฐิติพร เชื้อเมือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๗๗	ดีมาก
นายวาทิตย์ ดวงสาพล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๘๗๘	ดีเด่น
นายอัมรินทร์ ศยามล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๘๘๐	ดีมาก
นายไพบูลย์ จงทวีเกียรติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๘๑	ดีเด่น
นายชนาธิกร แสงจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๘๓	ดีเด่น
นายเด่น รัตนชัย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๘๘๔	ดีเด่น
นายชัชวาลุฒิ ศรีบุรินทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๘๖	ดีเด่น
นายทองสุข กันยาทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๑๗๑	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายสงคราม โนรินทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๑๐	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายพีพล สุขेमโอบุษฐ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๘๑๖	ดีเด่น
นายสรรเสริญ ภาชา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๘๒๓	ดีมาก
นายเนตร ชมบุญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๘๕๕	ดีเด่น
นายธวัชชัย ภูกิจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๘๖๘	ดีเด่น
นายสุนทร พานเหนือ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๘๖๙	ดีเด่น
นายสมชาย สกุลวรรณรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๒๘๙๒	ดีเด่น
นายประภาส นวลสาลี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๘๙๕	ดีเด่น
นายชาญณรงค์ สุนาโท	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๘๙๖	ดีเด่น
นายสำเร็จ ภูแสนศรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๘๙๗	ดีเด่น
นายธนาตล นนทภา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๙๐๐	ดีเด่น
นายสำเนา กสิฤกษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๙๑๘	ดีเด่น
นายก้อง อามระดิษฐ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๓๗๑๐	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ					
นายพัฒนาการ รongชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๘๑๙	ดีเด่น
นายชัยพฤกษ์ ภูสีฤทธิ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๘๒๙	ดีมาก
นายจารีตร อินทรชัยศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๘๔๙	ดีเด่น
นายสงวน วชิราภากร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๘๕๙	ดีเด่น
นายพีรยุทธ์ คำกอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๘๖๐	ดีมาก
นายพิชิต วรรณราช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๘๗๕	ดีเด่น
นายมนัส สำราญถิ่น	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๘๙๘	ดีเด่น
นายดำรงศักดิ์ ชูศรีทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๙๐๘	ดีเด่น
นายอริชัย วรรณศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๙๑๔	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยโทคำนึง นันทโพธิ์เดช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๙๑๕	ดีเด่น
นายสฤกษ์ แสงอรัญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๙๑๖	ดีเด่น
นายมนตรี รัตนวิชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๙๑๙	ดีเด่น
นายไพศาล เปรมโพธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๙๒๐	ดีเด่น
นายศุภชาติ วรรณวงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๒๙๒๑	ดีเด่น
นายโชคชัย ปิติคุณชติพร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๙๒๓	ดีเด่น
นายภุชงค์ จันทชุม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๙๒๔	ดีเด่น
นายศุภชัย ตลประสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๒๙๔๓	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า					
นางสาวนันทิตา รักษาชาติ	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ		๒๘๑๘	ดีเด่น
นายวันเสนอห์ โตอนันต์	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ		๒๘๒๔	ดีมาก
นายกิติพงษ์ คำโสภะเชือก	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๙๒๙	ดีเด่น
นายสุวิทย์ ลีอยงวัฒนา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๙๓๐	ดีเด่น
นายถาวรศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๒๙๓๒	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายชาติบัญชา เพชรสุก	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๙๓๓	ดีเด่น
นายเอกกมล ลารังสิทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๙๓๔	ดีเด่น
นายจันทร์ ทาจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๓๖	ดีเด่น
นายเกษมสุข สุขสวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๙๓๘	ดีเด่น
นายนิรวัฒน์ วินาการ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๙๔๑	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ				
นายบุญเรือง อรุณรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๙๔๓	ดีเด่น
นายนเรศ งามธรรมกิจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๙๕๖	ดีมาก
นายจิตศักดิ์ สุริยาชัยวัฒน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๖๑	ดีเด่น
นายสุริยา โภชกะ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๙๙๔	ดีเด่น
นายสุชัย หรดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๙๐๒	ดีเด่น
นายชรินทร์ ศรีประหม่ม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๐๓	ดีเด่น
นายชัชมิตร เพ็ญโฉม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๐๔	ดีมาก
นายสมชาย เลิศบุญสถาพร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๐๕	ดีเด่น
นายนิมิตร นิสโรก	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๐๗	ดีเด่น
นายสุรศักดิ์ อิ่มเอิบ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๙๔๒	ดีเด่น
นายฐิติรัช ศรีหามิ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๔๔	ดีเด่น
นางสาวอ้อยใจ กะวิเศษ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๙๔๗	ดีเด่น
นายพีรศักดิ์ แสนไชยสุริยา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๗๑๖	ดีเด่น
นางสาวทานตะวัน ปะสาวะกา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๙๕	ดีเด่น
กลุ่มงานวิชาการ				
นายสาทิพย์ บุญผล	นิติกร	ชำนาญการ	๒๙๘๗	ดีเด่น
นางสาวจุฬาลักษณ์ มุ่งสวัสดิ์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๒๙๑๐	ดีเด่น
นายประทักษ์ จันทสุทธี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๓๑	ดีเด่น
นายธนวัฒน์ ทองตัน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๙๕๒	ดีเด่น
นายณนัท บุนยรัตพันธุ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๕๓	ดีเด่น
นายศุภมิตร จารุธัญลักษณ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๙๕๕	ดีเด่น
นายเสกสรร จันทเรนทร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๙๕๖	ดีเด่น
นายนิพนธ์นาท ผางจันทดา	นิติกร	ปฏิบัติการ	๔๖๙๐	ดีเด่น
นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๙๒๐	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายสายชล เคหะฐาน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๙๘๕	ดีเด่น
นายโสภณ ทิพย์อากาศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๐๑	ดีมาก
นายรณภพ ศัชมาตย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๙๒๗	ดีมาก
นายปิยวัฒน์ สุนะไตรย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๓๙	ดีเด่น
นายธวัชชัย ไกรกลาง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๔๐	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายสุธรรม วงษ์จันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๘๑๔	ดีเด่น
นายกฎ ชัยพินิจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๔๑	ดีมาก
นางเนตรนภา เอ็นใจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๘๗๓	ดีเด่น
นายธนิศ จันทะเดช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๘๙๙	ดีเด่น
นายวัชร ธรรมสอน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๒๘	ดีเด่น
นายชวิรพัฒน์ เอนกนวล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๓๕	ดีเด่น
นายสมพงษ์ ประยูรมหิศร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๕๔	ดีเด่น
นายวัฒน์ธน์ชัช วัฒนวรกาญจน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๙๕๗	ดีเด่น
นางสาวภาวิดา จันทะบุรณ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๒๙๕๘	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางเพชรภรณ์ บุญศรี	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	๒๙๕๙	ดีเด่น
นางเพียงใจ เสี่ยงหวาน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๙๖๐	ดีเด่น
นางสาวพีรยา โนนนอก	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๒๙๖๑	ดีเด่น
นางเกษแก้ว นิรमानสกุลพงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๙๖๒	ดีเด่น
นายพยอม การกล้า	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๒๙๖๓	ดีเด่น
นางจิตรา ชลัมพูช	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๙๖๔	ดีเด่น
นางสาวมณฑิรา บุตรสวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๒๙๖๕	ดีเด่น
นางสาวอำพร โลมจะบก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๙๖๖	ดีเด่น
นางแก้วมณี บุญญาอศุลยกิจ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๙๖๗	ดีเด่น
นางสาวสุชัญญา ป้องชาติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๒๙๖๘	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายปริยะพงษ์ นามโส	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๙๔๕	ดีเด่น
นายประดิษฐ์ หงษ์สอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๒๙๗๕	ดีเด่น
นายมงคล สุทธิชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๐๕	ดีเด่น
นายทวี ไชยอูย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๐๗	ดีเด่น
นายวินัย บัวศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๑๑	ดีเด่น
นายพิสิฐ เทียมทองดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๓๐	ดีเด่น
นายพนม พงษ์สุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๐๓๔	ดีเด่น
นางสาววาสนา สุราษฎร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๐๔๑	ดีเด่น
นายประวิติ ทานะมัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๐๔๒	ดีเด่น
นายเสมอ การะเกษ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๐๔๓	ดีเด่น
นายธานนท์ โสภิตชา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๐๔๔	ดีเด่น
นายจักรพงษ์ กิ่งวงศา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๐๗๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายสมเจตน์ ชมบุญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๑๐๘	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า				
นายสมศักดิ์ โคนถอน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๕๖	ดีเด่น
นายรณสิทธิ์ มณีไสย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๐๕๗	ดีเด่น
นายฉลาด ชาญฤทธิเสน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๐๖๙	ดีเด่น
นายนิวัฒน์ สงมา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๙๑	ดีเด่น
นายเกรียงไกร โพธิงาม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๐๙๗	ดีเด่น
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๐๙๘	ดีเด่น
นายเอนก ชื่นบาลเย็น	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๐๕	ดีเด่น
นางขวัญจิตร โสภิตชา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๐๖	ดีเด่น
นายวิชิต จิรมงคลการ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๓๐	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายประเวศ สุจินพริ้ม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๘๗	ดีเด่น
นายอรุณ สีทา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๒๙๙๔	ดีเด่น
นายธนกฤษ ปองไป	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๐๑	ดีเด่น
นายธนา พลอินทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๐๗	ดีเด่น
นายทศพร สถิรรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๑๑	ดีเด่น
นายนิศรพงศ์ ชำนาญปรีรักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๑๕	ดีเด่น
นายอดุลย์ สันธนะสุรางค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๑๖	ดีเด่น
นายกิตติวัฒน์ เทียมแพ็ง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๑๑๘	ดีเด่น
นายสิทธิชัย ทวีชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๑๒๕	ดีเด่น
นายบัญชาชัย มัชฌมนันท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๔๘	ดีเด่น
นายธเนศ อัครชินโนเรศ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๕๐	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นายสัณหวัช ศิริทวี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๗๔	ดีเด่น
นายวีระชัย กำลังงาม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๙๖	ดีเด่น
นายประสิทธิ์ ชื่นใจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๙๗	ดีเด่น
นายสุวิชัย มณีอินทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๙๙๙	ดีเด่น
นายรัตนชาติ น้อยคนตี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๐๔๙	ดีเด่น
นายชำนาญ สุขวิสัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๙๒	ดีเด่น
นางพัฒนิตา รัตน์วัน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๐๒	ดีเด่น
นายนิรันดร์ กมลลาพร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๑๒	ดีเด่น
นายวุฒิกุล งามปัญญา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๒๓	ดีเด่น
นายปรีดา ภาวศิลป์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๒๔	ดีเด่น
นางสุวรรณมา ขวาของ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๒๖	ดีเด่น
นายวสันต์ ปิ่นเงิน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๒๗	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายโยธิน ครองยุทธ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๑๒๘	ดีเด่น
นายจิระพน ทองเพิ่ม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๑๓๒	ดีเด่น
นายนพดล แก้วคำไสย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๓๑๓๓	ดีเด่น
นายปัญญา บุญญาอศุลยกิจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๓๑๓๔	ดีเด่น
นายเตชินท์ เชื้อสี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๑๓๗	ดีเด่น
นางจิตระ อาจสัจจร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๑๓๘	ดีเด่น
นายเสกชัย ฟุ้งสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๑๓๙	ดีมาก
นายรัฐพล บุญมี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๓๑๔๑	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า					
นายมณฑิธร วิริยะพันธุ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๒๙๗๗	ดีเด่น
นางสาวบงกชมาศ พิมพ์สิน	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ		๓๐๐๙	ดีเด่น
นายชำนาญ แก่นจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๐๓๗	ดีเด่น
นางสาวศรินทร์ ราชสินธุ์	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการ		๓๐๗๖	ดีเด่น
นายพิชิต วงษ์เตียวตระกูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๐๙๕	ดีเด่น
นางสาวสุพัตรา พูนกระโทก	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๓๑๑๙	ดีเด่น
นายฉลอง น้อยฉิม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๑๔๒	ดีเด่น
นางสาวณัฐกานต์ คำสีม่วง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๓๑๔๕	ดีเด่น
นายชาลณรงค์ อู๊ดเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๑๕๒	ดีเด่น
นายสาธิต พันธุมาศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๑๕๕	ดีเด่น
นายประมวล รัตนวัน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๑๕๖	ดีเด่น
นายชัชวาล อินทุมาร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๑๕๗	ดีมาก
นายฉิมณะ สามศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๑๕๘	ดีเด่น
นายฉิมณะ ทองพิมพ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๑๕๙	ดีเด่น
นายสมคิด จันทรรคาค	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๑๖๐	ดีเด่น
นายจารุพัฒน์ มาลัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๑๖๑	ดีเด่น
นางนพมาศ แก้วพรมชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๑๖๒	ดีเด่น
นายวิบูลย์ คำสัมฤทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๑๖๔	ดีเด่น
นางสาวศุทรา สุนันทกรณีย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๑๖๕	ดีเด่น
นางวาสนา ไหมพรหม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๑๖๗	ดีเด่น
นายชาตรี เต็มเมธาวินทยาเลิศ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๑๗๔	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ					
นางสาวเยาวพา บัวงาม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๒๙๘๓	ดีมาก
นายรุจน์ เมฆทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๒๙๙๒	ดีเด่น
นายวิชัย จรุงธรรม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๓๐๓๕	ดีเด่น
นางสาวสุธิดา บุตรภักดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๓๐๖๖	ดีเด่น
นายอำนาจ ชำหวีพรหม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๐๗๘	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายกิตติชน โกพลรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๘๕	ดีมาก
นายสุรวิทย์ บุญบัวมาศ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๑๐	ดีเด่น
นายมงกุฎ ขวาทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๖๘	ดีเด่น
นายชัยสิทธิ์ ศรีระดา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๖๙	ดีเด่น
นายวิชัย ตัวสูงเนิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๗๒	ดีมาก
นายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๘๔	ดีเด่น
นายอดิศักดิ์ ภูมิภาค	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๙๕	ดีเด่น
นางสาวกาญจนา คำแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๑๙๖	ดีเด่น
กลุ่มงานวิชาการ				
นายปรีชา สิงคเสลิต	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๐๕๐	ดีเด่น
นายนิติพล กล้าเงิน	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๐๕๓	ดีมาก
นายชัยณรงค์ ดุดตี๋ม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๐๗๓	ดีเด่น
เรืออากาศเอกธีรพล สุขแสง	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๐๙๙	ดีเด่น
นายเชษฐ์ สัตถ์หลวงค์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๑๐๔	ดีเด่น
นายสุทธิรัตน์ ประสงค์ธรรม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๑๔๓	ดีมาก
นายไกรฤกษ์ เรือนคำ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๑๘๘	ดีเด่น
นายวิสูตร อยู่คง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๑๙๒	ดีเด่น
นางสาวจิรณัฐนันท์ บัวจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๑๙๓	ดีเด่น
นางสาววันเพ็ญ จันทร์โชติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๙๔	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายสุรสิทธิ์ หงษ์ห้า	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๓๑	ดีเด่น
นายอัศนัย นิลพุดชา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๐๔๐	ดีเด่น
นายพชร มะลิตอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๐๖๐	ดีเด่น
นายดิเรก โคตรพัฒน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๐๖๒	ดีเด่น
นายสมพงษ์ คำลือ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๒๙	ดีเด่น
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายประสงค์ สุวรรณโชติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๔๖๕	ดีเด่น
นายธานี สังข์ศิริคุปต์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๙๘๐	ดีเด่น
นายไชยา นิรมานสกุลพงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๐๕๔	ดีเด่น
นายภัทรยศ วิชญพงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๐๗๐	ดีเด่น
นายสุมิตร ช้อยเพ็ง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๐๙๔	ดีเด่น
นายกิตติพนธ์ แสนสิงห์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๐๓	ดีเด่น
นายบัญชา ประเสริฐศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๓๑	ดีเด่น
นางสาวนิตติมา แพทสูงเนิน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๑๔๗	ดีเด่น
นายคมกฤต สามเพชรเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๖๖	ดีเด่น
นายณัฐวุฒิ เพ็องขจร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๗๐	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายวิชชัย แผนวิเชียร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๑๘๗	ดีเด่น
นายณัฐวุฒิ จินารัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๑๙๐	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวสาคร เมาะราชี	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๓๑๙๘	ดีเด่น
นางสาวนิชนันท์ สัพโส	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๓๑๙๙	ดีเด่น
นางสุภาวดี มณีรักษ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๓๒๐๐	ดีเด่น
นางสาวฐิตารีย์ รัชสาขุณิธิศิษยา	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๓๒๐๑	ดีมาก
นางสาวศิวาพร มุ่งคุณคำขาว	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๒๐๒	ดีมาก
นางชมภาพร รัปภา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๒๐๓	ดีเด่น
นางจุฑารัตน์ วิยกิจ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๒๐๔	ดีมาก
นายอภิชาติ วิภูษิตสมบุญ	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๓๒๐๖	ดีมาก
นางศิริพร สุ่มมาตย์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๒๐๗	ดีเด่น
นางวรรณภรณ์ บุญสุข	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๒๐๘	ดีเด่น
นางสาวจุรีรัตน์ พรดา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๓๒๐๙	ดีเด่น
นางสาวอารีรัตน์ เข้มเพชร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๒๑๐	ดีเด่น
นางสาวลิ้นถิ่นภัทร ทองคำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๒๑๑	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นางสาวเอี่ยมพร สมปัญญา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๐๒๕	ดีมาก
นายสัมฤทธิ์ ตูลเพ็ง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๒๑๕	ดีเด่น
นายชำนาญ นามแสง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๑๖	ดีมาก
นายรังสรรค์ เหลลาภา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๑๙	ดีเด่น
นายพนิต สุวรรณพัฒน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๒๒๑	ดีเด่น
นายสัมพันธ์ ผลโพธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๒๒๒	ดีเด่น
นายทวีป คำแพงเมือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๒๒๓	ดีเด่น
นายพิเชษฐ สุขสบาย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๒๔๐	ดีเด่น
นายประภัทร มาวิเลิศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๔๕	ดีมาก
นายพิภพ โคตรชมภู	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๕๕	ดีมาก
นายชวลิต อภิหิรัญตระกูล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๒๕๗	ดีเด่น
นายวิษณุ กุมภาว์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๕๘	ดีเด่น
นายจิตรกร อุปพงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๖๑	ดีเด่น
นายสมบัติ สุภสร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๗๐	ดีเด่น
นายสุรศักดิ์ พิสัยพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๒๗๕	ดีเด่น
นายอชิษฐ์ คำสงค์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๒๘๐	ดีเด่น
นายสกล กุลมะลิวัลย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๒๘๑	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายชัยพิชิต สอนสมนึก	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๒๘๖	ดีเด่น
นายกฤษฎา สาครวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๒๐๖	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า				
นางสาวดวงจันทร์ แสนคำ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๑๔๔	ดีเด่น
นายสิงขร รัชชมณี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๒๒๕	ดีมาก
นายกิตติศักดิ์ สารรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๒๗๒	ดีเด่น
นายลือชัย แม้นโชติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๒๗๔	ดีเด่น
นายภัทรนันท์ คลื่นแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๙๗	ดีเด่น
นายธงชัย สาแหรก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๒๙๘	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ จันดาวาปี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๐๓	ดีมาก
นายเกรียงไกร แก้วอุดม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๐๔	ดีเด่น
นายศิริวัฒน์ ศรีสาผา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๐๘	ดีเด่น
นายมานพ เพ็งพูน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๐๙	ดีเด่น
นายปัญญา โคตรแสนลี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๓๑๓	ดีเด่น
นายพันธัยศ กิรติพงศ์ศักดิ์ดา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๒๐	ดีเด่น
นายธวัชชัย นันทะแสน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๒๑	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายพิน สุขหล่อทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๒๒๔	ดีเด่น
นางสาววิชราภรณ์ ช่ายคำ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๒๓๗	ดีเด่น
นายเกษรา ชีวจร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๒๘๔	ดีเด่น
นายวิรัช หิรัญพฤกษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๐๕	ดีเด่น
นางสาวอรุณี มณีทอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๓๑๖	ดีเด่น
นายอดิพันธ์ บุรีโส	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๒๔	ดีเด่น
นายเชิดวุฒิ พนมชัยสว่าง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๓๓๒	ดีเด่น
นางสาวจุไรรัตน์ พวงศรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๓๓	ดีเด่น
นางสาวจุฬาลักษณ์ เพณี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๓๓๕	ดีเด่น
นายเกียรติศักดิ์ วาสนาทิพย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๓๗	ดีเด่น
นายวิเชียร จันทรวิเศษ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๓๘	ดีเด่น
นายสมคิด อุดรนคร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๓๙	ดีเด่น
นายโนรี ตะลา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๔๑	ดีมาก
นายนาวิน มุขกัง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๔๔	ดีเด่น
นายสนอง แก้วอำไพ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๔๗	ดีเด่น
นายสุวิทย์ จันทรเรือง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๔๙	ดีเด่น
นายสุชาติ ศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๕๐	ดีมาก
นายไพรินทร์ วงศ์วันดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๕๑	ดีเด่น
นายบุญญลิต จักขุลี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๕๓	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายปฐมพร สมจิตต์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๕๔	ดีเด่น
นายสุชุม ธรรมโรจน์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๓๓๕๘	ดีเด่น
นายเดชกมล บุญสุข	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๓๓๕๙	ดีเด่น
นางพุทธชาติ จิตสว่าง	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๓๓๖๐	ดีเด่น
นายนพพร พูลเกิด	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๖๑	ดีเด่น
นายประสาท กำเนิด	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๖๓	ดีเด่น
ว่าที่พันตรีสมคิด กิจเอื้อวิริยะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๖๔	ดีเด่น
นายชนก นาคนิยม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๖๕	ดีมาก
นายฐิติพงษ์ ถาวงกลาง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๖๙	ดีเด่น
นายวีรชัย จุมพลชาติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๒๐๙	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นายภูวนัย มูลแวง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๒๑๘	ดีเด่น
นายโสภณ ศรีสมเกียรติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๓๐	ดีมาก
นายวรรณภักดิ์ เจริญสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๔๔	ดีมาก
นายบดีนทร์ เมธมูทา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๙๐	ดีเด่น
นายณัฐพล กองแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๓๓๑	ดีเด่น
นายสุวิทย์ เมธมูทา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๔๒	ดีเด่น
นายอดุลย์ อุปคำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๗๐	ดีเด่น
นายพิษณุ วงษ์เกษม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๗๒	ดีเด่น
นายณัฐยศ ชัยชนะทรัพย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๗๓	ดีเด่น
นายไพโรจน์ อุตโรกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๗๔	ดีเด่น
นายพิษณุ ฟ้าเลื่อน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๗๕	ดีเด่น
นายสุวรรณ ปณิตานะโต	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๗๖	ดีเด่น
นายสมชาย หนูคง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๗๗	ดีเด่น
นายสุรียา คูสกุลรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๗๙	ดีเด่น
นายธงชัย นาราชภูร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๓๘๑	ดีเด่น
นายศักดิ์ดา สุขประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๘๒	ดีมาก
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า				
นางสาวทักษิณา จารุวัฒนานนท์	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๓๒๕๒	ดีเด่น
นายธงชัย หงษ์สิงห์ทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๒๙	ดีมาก
นางสาววริศา ภาประเวช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๔๓	ดีเด่น
นายฐิติกร มณฑา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๘๓	ดีเด่น
นายปพนวัฒน์ ไชยอัครพงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๘๔	ดีเด่น
นายสมเกียรติ ชันบุญใส	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๘๕	ดีเด่น
นายภานุเทพ ฐวานนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๘๙	ดีมาก
นางสาวยวิษฐา วงษ์ศรี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๓๙๘	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
ส่วนจัดการต้นน้ำ				
นายชัชวาล นามแสง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๑๒	ดีเด่น
นายโกสิน ชาญสุข	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๒๘๒	ดีเด่น
นายสันหัตถ์ บรรลือ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๒๘๗	ดีเด่น
นายวุฒิพงษ์ แสนประกอบ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๔๖	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีพีระ สุทธิพันธ์ตระกูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๖๗	ดีเด่น
นายรังสรรค์ ปัตถะเมฆ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๓๖๘	ดีเด่น
นายอนุชา หาญโสดา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๓๙๑	ดีเด่น
กลุ่มงานวิชาการ				
นางบุญประเสริฐ อุปถัมภานนท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๒๑๗	ดีเด่น
นายธนายุทธ หงษ์โง้น	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๒๒๘	ดีเด่น
นายเตชิต จิตรักษ์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๒๓๕	ดีเด่น
นายธนัท บุตรดี	นิติกร	ชำนาญการ	๓๓๐๖	ดีเด่น
นายศรัทธา กุณทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๑๐	ดีเด่น
นางกษมา นาราชฎร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๔๕	ดีเด่น
นายฤทธิรงค์ อรุณเดชาวัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๕๕	ดีเด่น
นายทวี แก้วพวง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๓๙๔	ดีเด่น
นายปัญญา ติตมา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๙๕	ดีเด่น
นางพจนา อัครปะชะ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๓๙๖	ดีเด่น
นายวิสัน กุดแถลง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๙๗	ดีเด่น
นายสมโภชน์ เทียงจิตต์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๕๐๓๑	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายครรชิต หิรัตันพันธุ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๓๓	ดีมาก
นางสาววาปรี เสนสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๒๓๘	ดีเด่น
นายวิเศษศักดิ์ วิเศษโวหาร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๙๔	ดีเด่น
นายวิเชียร ทรไพบุลย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๐๒	ดีมาก
นายอัครเดช วงศ์กาฬสินธุ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๓๘๘	ดีเด่น
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายสั๊กกะ ศิริวัฒนกาญจน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๒๐	ดีเด่น
นายจรัญ ขุนณรงค์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๒๓๖	ดีเด่น
นายพงศ์พัฒน์ ใจมั่น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๔๓	ดีมาก
นายวีระศักดิ์ โปธิศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๔๖	ดีเด่น
นายพิเชษฐ จำรัส	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๒๕๙	ดีเด่น
นายวรวิทย์ ศรีสำราญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๒๖๔	ดีเด่น
นายประสิทธิ์ พุทธบูชา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๒๖๖	ดีเด่น
นายโคจร จำปานิล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๑๙	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางทิวารวรรณ ศรีวิชัย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๓๒๒	ดีเด่น
นายชัยพร ไทยกิ่ง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๒๓	ดีเด่น
นายพิภพ อรุณจินดาวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๓๐	ดีเด่น
นายประเสริฐ ทองกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๕๒	ดีเด่น
นายชลิต ลีตระกูล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๓๘๐	ดีเด่น
นายวิกรม ชูสาย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๓๙๐	ดีมาก
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นายสมบูรณ์ แสงทริฎู	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	๓๓๙๙	ดีเด่น
นางสาวปัทมา ดอนดี	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๔๐๑	ดีเด่น
นายมนูศักดิ์ ศรีวิชาวรชัย	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๔๐๒	ดีเด่น
นางสาวปราณปรียา พุ่มทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๔๐๓	ดีเด่น
นางนัชชา เจนกิจกลชัย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๔๐๕	ดีเด่น
นางพัชรินทร์ จันทร์ลา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๔๐๖	ดีเด่น
นางรุจิรัตน์ ใจรักษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๔๐๗	ดีมาก
นายสิทธิศักดิ์ คุ้มคำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๔๐๘	ดีเด่น
นางลำพูน ขำยิ่งเกิด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๔๐๙	ดีเด่น
นางสุวรรณา โพธิ์รุ่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๔๑๐	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายสุนทร เพชรล้อมทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๔๑๔	ดีเด่น
นางจิรภา หงษ์ทอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๔๑๕	ดีเด่น
นายสมชาติ น้ำหอม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๑๗	ดีมาก
นายสมพงษ์ บุญทูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๔๒๕	ดีเด่น
นายธีรพล กาญจนโกมล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๓๑	ดีเด่น
นายศักดิ์ปรินทร์ สุรารักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๓๒	ดีเด่น
นายสุชาติ วนะกาญจน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๔๓๓	ดีเด่น
นางสาวจุฬารณณ์ ขุนแสน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๔๔๐	ดีเด่น
นายเกิดพงษ์ โยหงส์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๔๖	ดีเด่น
นายทรงธรรม บุญรักษา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๕๐	ดีมาก
นายพัฒนพงศ์ การดี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๔๕๕	ดีเด่น
นายวีระศักดิ์ รุจิระพงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๕๗	ดีมาก
นายประเสริฐ ดีแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๖๕	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยโทรุ่งเรืองชัย ทองคำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๖๗	ดีมาก
นายเพิ่มศักดิ์ ดวงแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๖๘	ดีเด่น
นายครรชิต ดันตระวานิชย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๗๒	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายคมเชษฐา จรุงพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๘๑	ดีเด่น
นายสมพงษ์ ทาอุบล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๙๕	ดีมาก
นายธีระวัฒน์ เกียรติศิริถาวร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๙๙	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีบำรุงพงศ์ คงถิ่นฐาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๐๔	ดีเด่น
นายมงคล มิ่งขวัญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๑๕	ดีเด่น
นายอนุพงศ์ ถือแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๒๑	ดีเด่น
นายเทวินทร์ จันทนุปาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๕๒๕	ดีมาก
นายศรราวุฒิ มหธานาคม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๕๒๖	ดีเด่น
นายไพรัช มณีงาม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๕๒๙	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า				
นายประวัตติ เหมืองจา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๔๓๗	ดีมาก
นายบรรจง ยศวิทยากุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๔๔๙	ดีเด่น
นายณรงค์ สวัสดิ์แก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๔๗๐	ดีเด่น
นายกิตติพนธ์ สมอารยพงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๕๕๒	ดีเด่น
นายศุภกมลิตร์ สุภามงคล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๕๓	ดีเด่น
นายสมพงษ์ เนียมพุ่มพวง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๕๔	ดีเด่น
นายสมโภชน์ ท้าววิลาศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๕๘	ดีเด่น
นางสาวชนิษฐา ดอนชัย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๕๖๐	ดีเด่น
นางสาวสมใจ กิรินทร์สง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๕๖๒	ดีเด่น
นายพัฒนาพล ทิพยเนตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๖๓	ดีเด่น
นายทรงพล คุรุทไชยันต์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๖๔	ดีเด่น
นายกิตติศักดิ์ แก้วมณี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๖๕	ดีมาก
นายธีรรุฒิ ขวัญสมบัติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๖๖	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายเพ็ลลิน ขวัญนาถ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๕๖๘	ดีเด่น
นางสาวสุนิสา อำนาจผูก	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๕๖๙	ดีเด่น
นายณัฐพงษ์ หงษ์ทอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๕๗๐	ดีเด่น
นายสังวาลย์ เผือกเอี่ยม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๗๑	ดีเด่น
นางสาวสุชาดา ร่ำรวย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๕๗๓	ดีเด่น
นายปัญญา บัญญา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๗๔	ดีมาก
นายอาทิตย์ อัมลา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๗๗	ดีเด่น
นายอดิสร ชันวิชัย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๕๗๙	ดีเด่น
นายชัยวัฒน์ รุ่งรัตนกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๘๐	ดีเด่น
นายชุมพร เวชสถล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๘๑	ดีมาก
นายธรรมชัย พรไกรเนตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๕๘๕	ดีมาก
นายอดิสร แสงบัวแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๘๖	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายสุเทพ โทนทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๙๐	ดีมาก
นายสำราญ เดชะปักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๙๔	ดีเด่น
นายสุรพงศ์ อุปการ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๙๕	ดีเด่น
นายเกรียงไกร ศรียา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๙๙	ดีเด่น
นายวิโรจน์ วงศ์หิรัญรัตน์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๓๖๐๒	ดีเด่น
นางเสาวภา ผ่องอำไพ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๓๖๐๓	ดีเด่น
นายชูชีพ สุขจำนงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๐๔	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นายทศพร ปภากุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๗๘	ดีเด่น
นายสมพงษ์ ตี๋ปาละ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๘๒	ดีเด่น
นายอุดม ไบศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๖๑๓	ดีเด่น
นายชัยวัฒน์ สุวรรณภักดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๖๑๕	ดีเด่น
นายพิทักษ์ หางาม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๖๑๘	ดีเด่น
นายพรชัย ศรีศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๒๐	ดีเด่น
นายธนพร ศรีสุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๒๑	ดีเด่น
นายวสันต์ ภูพิชิต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๒๒	ดีมาก
นายพงศ์สันต์ รัตนสุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๒๓	ดีเด่น
นายวิน เขียวห่ม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๖๓๓	ดีมาก
นายปรีชา โตมี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๖๓๕	ดีเด่น
นายชำนาญ เนตรผสม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๓๗	ดีเด่น
นายสมชาย ภิญโญชุต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๓๘	ดีมาก
นางสาวกุสุมา ภูมิคอนสาร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๖๔๒	ดีเด่น
นายวรศักดิ์ บุญพวง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๖๔๓	ดีเด่น
นายวัชรพล แซ่เจี๋ย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๔๔	ดีมาก
นางสาวทิพย์สุดา ทองทา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๖๔๕	ดีมาก
นายปรยุษณ์ ไหว่อง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๖๔๗	ดีเด่น
นายธณภณ บุญยงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๔๘	ดีมาก
นายเอกสิทธิ์ จันทสิริการ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๔๙	ดีมาก
นายสุริยา กาละสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๖๕๐	ดีเด่น
นายอนุพันธ์ อินทรวินธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๕๓	ดีมาก
นายธเรศ จินตณปัญญา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๕๔	ดีมาก
นายสมเกียรติ กาติบ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๕๗	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า				
นางสาววิชุดา วิชัยดิษฐ์	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๓๕๑๐	ดีเด่น
นายสิทธิชัย นุชัยเหล็ก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๕๙๓	ดีเด่น
นายมงคล คำสุข	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๒๖	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาวปติยา พันธวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๕๘	ดีเด่น
นายร่มศักดิ์ บั่นอุดม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๖๐	ดีเด่น
นายจักรพันธ์ เพื่อนฝูง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๖๑	ดีเด่น
นายสุพจน์ กีก้อง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๖๖๒	ดีเด่น
นายโชติ กุณาใหม่	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๖๓	ดีเด่น
นางสาวศุสิตา ชินเจริญดี	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการ	๓๖๖๕	ดีเด่น
นายปรัชญา ทังจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๖๖๖	ดีเด่น
นายชาวุธิต์ แสงสร้อย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๖๘	ดีเด่น
นายยงยุทธ ไส้ไหม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๖๙	ดีเด่น
นายวันชัย ศรีแย้มวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๗๐	ดีมาก
นายสมหมาย เนียมศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๗๒	ดีมาก
นายญาณกร แพร่โกสุมปรีชา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๗๓	ดีเด่น
นายสว่าง สีตะวัน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๗๔	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ				
นายบพิตร ปิงโสภา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๕๔๓	ดีเด่น
นายณรงค์ บ่วงรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๕๘๓	ดีเด่น
นางจิรนนท์ สุนทรสถิตย์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๖๔๐	ดีเด่น
นางมัทนี บิณฑวิท	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๖๗๗	ดีเด่น
นายสมชัย ทองสาย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๗๘	ดีเด่น
นายธนพร ถนอมวัฒน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๖๘๐	ดีเด่น
นายวิวัฒน์ ธีระแนว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๘๓	ดีเด่น
นายสมชาติ เพ็ชรจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๖๘๕	ดีเด่น
นายอรุณ ปลอดโยน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๐๐	ดีเด่น
นายถิรเดช สุขอร่าม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๑๒	ดีมาก
กลุ่มงานวิชาการ				
นายบุญชู ไกรคง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๔๔๑	ดีเด่น
นางสาวสุภรี พรภิไหว	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๔๕๖	ดีมาก
นางสาวอัจฉรา จันทาโสง	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๔๘๒	ดีเด่น
นางสาวหนึ่งฤทัย สุนทรพงษ์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๕๙๘	ดีมาก
นายมารุจ เชื้อบางแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๔๒	ดีเด่น
นายยุทธพล สวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๗๔๓	ดีเด่น
นายอรรรณพ ทิพยแสง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๔๔	ดีเด่น
นายภราดร สุขไพศาล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๔๕	ดีเด่น
นางกัญญณัฐ วงศ์เนรม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๔๖	ดีเด่น
นายฟารุต ใจทัศน์กุล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๗๔๗	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายชม มาแดง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๑๙	ดีเด่น
นายเสนนท์ โล่ห์เรืองทรัพย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๘๐	ดีเด่น
นางสาวชัยญาภักดิ์ ธนชาติอัครกุล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๕๒๓	ดีเด่น
นายสิงห์หาญ จินตามณี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๕๓๒	ดีเด่น
นายกิติพัทธ์ แสงแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๕๑	ดีเด่น
นายสุเทพ ว่องวิง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๕๕	ดีเด่น
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายเสกสันต์ ลอมแปลง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๑๓	ดีเด่น
นายอารยะ โด่งดั่ง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๕๒	ดีเด่น
นายอาทิตย์ สีแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๑๘	ดีเด่น
นายปริญญ์ ตีอินทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๒๐	ดีเด่น
นายหนที บิณฑวิหค	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๗๕	ดีเด่น
นางธัญญลักษณ์ อินทรกำแหง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๕๘๔	ดีเด่น
นายศุภกุล จันทรลา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๘๗	ดีเด่น
นายรัฐศาสตร์ ดานะ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๕๘๙	ดีเด่น
นางสาวปัญญดา พลพลีก	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๕๙๑	ดีเด่น
นายประสาน เอียดสังข์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๙๒	ดีเด่น
นายพจน์ ชินปัญชนะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๖๔	ดีเด่น
นายพงศ์สวัสดิ์ นิพัทธ์ปัญญา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๖๘๑	ดีเด่น
นายมนูศักดิ์ เย็นน้ำ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๗๓๒	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวสุชาสินี บุญอยู่	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๓๗๔๙	ดีเด่น
นางอนงค์ จิรจิรังชัย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๗๕๐	ดีเด่น
นางสุวรรณี วงษ์จู	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๓๗๕๑	ดีมาก
นางสาวภรสราง ดำรงรัตน์	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๓๗๕๒	ดีมาก
นางณัฐชนน อิ่มเอิบ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๗๕๓	ดีมาก
นางปณาลี อาทิตยวาร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๗๕๔	ดีเด่น
นายพงษ์ศักดิ์ ตรีชนสมบัติ	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๓๗๕๖	ดีเด่น
นางสุดารักษ์ หอมลา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๗๕๘	ดีเด่น
นางสาวณนันทภัทร พงพันธ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๓๗๕๙	ดีมาก
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ แก้วทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๗๖๐	ดีมาก
นายกิจพัฒน์ เกลียวศิริกุล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๗๖๑	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายชำนาญ พูลพังกา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๖๐๒	ดีเด่น
นายบุญช่วย ชุนหกิจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๗๖๔	ดีเด่น
นายสุระ ศาสตรา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๗๑	ดีเด่น
นายชาติ โคกแพ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๘๓	ดีเด่น
นายสมพร พากเพียร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๘๖	ดีเด่น
นายบุญส่ง ณรงค์มี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๙๑	ดีเด่น
นายชูศักดิ์ ปอพานิชกรณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๙๒	ดีเด่น
นายพัฒนระพี สุขสวัสดิ์ดีนุวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๙๕	ดีเด่น
นายเด่นพงษ์ มั่นคง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๙๗	ดีเด่น
นายธนากร มะโนจิตต์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๐๓	ดีเด่น
นายสมบัติ รุ่งแดงอ่อน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๐๕	ดีเด่น
นายสมาโนช กรอบเพชร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๘๑๗	ดีเด่น
นายจันทน์ สายวงศ์ปัญญา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๘๑๘	ดีเด่น
นายสุเทพ ประสาทเขตรวิทย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๘๖๑	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า				
นายยุทธนา ตีสวน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๗๑	ดีเด่น
นายจกฤช สิงห์ธนสาร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๘๓๓	ดีเด่น
นายนิคม พูลทวี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๓๖	ดีเด่น
นายสุริยา แก้วบัวดี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๓๗	ดีมาก
นายธีระศักดิ์ ปรีเปรม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๓๘	ดีเด่น
นายสุน เวียงดาว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๓๙	ดีมาก
นายสิงหนาท ชัยวัง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๔๐	ดีเด่น
นายฉออ่อน บุญเกลี้ยง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๔๑	ดีมาก
นายสมศักดิ์ ศรีคงทน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๔๒	ดีเด่น
นายนพดล ปราบหงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๗๓	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายพงษ์ศักดิ์ ประทุมมาส	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๘๒๓	ดีเด่น
นายธวัชชัย เพชรบุรีณิน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๘๓๕	ดีเด่น
นายศักดิ์ แก้วมรกต	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๘๔๔	ดีเด่น
นายอนุสรณ์ โมหังหว่า	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๔๕	ดีเด่น
นายธนวัฒน์ รักเพ็ง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๕๔	ดีเด่น
นางสาวนงลักษณ์ ใจจักร์ธรรม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๕๖	ดีเด่น
นายอิทธิพล ดวงแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๕๗	ดีเด่น
นายสมพงษ์ จันทร์สุมาวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๕๘	ดีเด่น
นายบทมากร ศรีสุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๘๖๔	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายเรืองวิทย์ วงศ์ศรี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๖๖	ดีเด่น
นายอนันต์ สิงห์ชาติ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๓๘๖๗	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นายจรูญ ชันดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๗๖๕	ดีเด่น
นายสมบูรณ์ สงวนสุข	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๗๖๗	ดีเด่น
นายชวรงค์ คุ้มภัยเพื่อน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๘๑๙	ดีมาก
นายอร่าม ทัพทริฎ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๘๖๘	ดีเด่น
นางสาวเกศกัญญา อยู่สุข	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๖๙	ดีเด่น
นายประยูร พงศ์พันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๘๗๐	ดีเด่น
นายธนรัตน์ ศิริมากร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๗๑	ดีเด่น
นายอารีย์ พวงกิ่งแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๘๗๔	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า				
นายมนตรี พูลเพิ่มผล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๗๗๗	ดีมาก
นายสันต์ภาพ แซ่ม่า	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๑๖	ดีเด่น
นายเกรียงไกร จิรจรัสชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๘๒๕	ดีเด่น
นางสาวพิมพ์ชนก สรงมงคล	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๓๘๓๑	ดีเด่น
นางสาวอังสนา มองทรัพย์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๔๓	ดีเด่น
นายสาธิต มณฑาทิพย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๘๗๙	ดีเด่น
นายสินชัย อิ่มตระกูลชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๘๐	ดีมาก
นายเทวฤทธิ์ โภยโกโคสวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๘๘๑	ดีเด่น
นายบุญภาค บำรุงเพชร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๘๒	ดีเด่น
นางสาวณัฐวรรณ อีสสระพงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๘๓	ดีเด่น
นายชัยวัฒน์ โตอ่อน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๘๔	ดีมาก
นายอำนาจ ฟองชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๘๘	ดีเด่น
นายมังกร จินดาหอม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๘๙	ดีเด่น
นายสมเกียรติ ศรีแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๙๓	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ				
นายสิทธิ จันทร์เดช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๗๕	ดีมาก
นายรังสรรค์ เกตรา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๐๔	ดีมาก
นายวีระพงศ์ โคระวัตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๔๗	ดีมาก
นายมนู สุปิยะพาณิชย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๔๙	ดีเด่น
นายสมเกียรติ พุ่มจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๘๕๒	ดีมาก
นางอมรัตน์ ศิริมากร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๕๕	ดีเด่น
นายประกิจ พวงระย้า	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๙๔	ดีมาก
นายรัตพล ภาคภูมิกลมเลิศ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๕๐๔	ดีเด่น
นายอนุพงษ์ สมบูรณ์นาวากุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๖๖๔	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
กลุ่มงานวิชาการ				
นายกำพล โมลัยรักษ์	นิติกร	ชำนาญการ	๓๗๘๒	ดีเด่น
นางสาวนลินพร ประทุมมาศ	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๘๐๙	ดีมาก
นายโยธิน จันทวี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๘๔๖	ดีเด่น
นางสาวเพ็ญภัสสร เสมอใจ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๕๑	ดีเด่น
นางสุจิตรา ตระกูลเลิศรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๙๕	ดีเด่น
นางอัจฉรา ชัมเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๙๗	ดีเด่น
นายพิสิษฐ์ ปิยสมบุญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๘๙๘	ดีเด่น
นายณัฐชัช นุชชม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๙๙	ดีเด่น
นายยุทธนา ทองบุญเกื้อ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๙๐๐	ดีเด่น
นางสาวเมรญา บางบน	นิติกร	ปฏิบัติการ	๔๓๐๗	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายเผด็จ พวงจำปา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๗๘๐	ดีเด่น
นายวินัย เสมอใจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๘๔	ดีเด่น
นายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๘๘	ดีเด่น
นายธีรวัฒน์ สุวรรณศรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๑๕	ดีเด่น
นายรังสรรค์ ธัญญศรีรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๒๗	ดีเด่น
นายพงศธร ธีรศรีศุภร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๕๓	ดีเด่น
นายสุรัตน์ สร้อยรอด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๖๒	ดีมาก
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายวีรศักดิ์ ทิชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๘๒	ดีเด่น
นายกัลป์ชัย โอวาท	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๗๘	ดีมาก
นายยุทธนา เผือกเนียร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๒๔	ดีเด่น
นายมานพ ผู้พัฒน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๕๙	ดีมาก
นายจรัล สิทธิ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๑๘๖	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นายณรงค์ คำเมืองปลุก	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๓๙๐๓	ดีเด่น
นางสาวจารุวรรณ วิชากุล	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๓๙๐๔	ดีเด่น
นางสาวอรวรรณ ปินะสุ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๙๐๕	ดีเด่น
นางรัตนา มัธยันต์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๙๐๖	ดีเด่น
นางปวีรศา มลารัตน์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๙๐๗	ดีเด่น
นายแดนชัย เกียงคำ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๙๐๘	ดีมาก
นางสาววรัญญา คำอูด	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๙๐๙	ดีเด่น
นายพนพล แนวนรงค์	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๓๙๑๐	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ		
นางสมคิด สายสอาด	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๙๑๑	ดีเด่น
นางสาววิลาวัลย์ อนุขุน	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๙๑๒	ดีมาก
นางสาวศุภลักษณ์ ศิริมงคล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๙๑๓	ดีเด่น
นางสาวชลธิชา ธิศรีชัย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๓๙๑๔	ดีมาก
นายมานพ คำตัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๙๑๕	ดีเด่น
นางกชพรรณ สุภาพ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๙๒๐	ดีเด่น
นางณัฐพัชร์ เฉิดติลก	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๓๙๒๓	ดีเด่น
นางสาวแสงดาว ปานแหลม	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๓๙๒๔	ดีเด่น
นางสาวสุวิมล มีมานะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๙๒๖	ดีเด่น
นางปราณี เสนาธรรม	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๙๒๗	ดีเด่น
นายถวัลย์ พงษ์นิกร	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๓๙๒๘	ดีเด่น
นางสลิษา มณีเนตร	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๙๒๙	ดีเด่น
นางชไมพร โยธาวุฒิ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๙๓๐	ดีเด่น
นางรักษิณา พุฒลพ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๙๓๑	ดีเด่น
นางสาวชนาลัย ใจปัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๓๙๓๒	ดีเด่น
นางสุกัญญา นิมัสสุ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๙๓๓	ดีเด่น
นางสาวจุฬาลักษณ์ สมหาญวงศ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๓๙๓๔	ดีเด่น
นายจรินทร์ร กันดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๓๕	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายศิริพงษ์ พันธุ์ดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๔๕	ดีเด่น
นายไอศูรย์ รินคำ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๘๔๘	ดีมาก
นายวิโรจน์ ธีระแนว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๙๓๗	ดีเด่น
นายเสริม จินดาคำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๙๔๑	ดีเด่น
นายสมนึก เพชรประดับสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๔๒	ดีเด่น
นายฉัตรชัย โยธาวุฒ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๙๔๓	ดีเด่น
นายปราช เหมืองใจมา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๔๗	ดีเด่น
นายอนันต์ แก้ววรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๙๕๓	ดีเด่น
นายปัญญา เนื่องจากจ้อย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๓๙๕๔	ดีเด่น
นายมนูญ กาลัง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๙๕๖	ดีเด่น
นายชำนาญ สีคำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๕๙	ดีมาก
นายวรรณชัย จันทร์เพ็ญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๖๐	ดีเด่น
นายศุภชัย ใจกลม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๖๔	ดีมาก
นายจรัสศักดิ์ ศรีสุวอ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๖๕	ดีเด่น
นายวิรัตน์ชัย อินทร์ทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๖๖	ดีเด่น
นายปิยะชาติ คุณะเวคิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๖๗	ดีเด่น
นายสุรศักดิ์ เกียรติภักทรภรณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๗๓	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายวิทยา นุ่มนวล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๙๗๔	ดีมาก
นายนิคม จันตัน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๙๗๕	ดีเด่น
นายคณิต ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ปฏิบัติงาน		๓๙๘๓	ดีเด่น
นายสัมพันธ์ ใจสุตา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๙๘๕	ดีเด่น
นายพิริยะ ปัญญาสาร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๙๘๘	ดีเด่น
นายธวัช เจนการ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๙๙๑	ดีเด่น
นายธันวา ม่วงทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๙๙๒	ดีเด่น
นายวิฑูรย์ รอดเดช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๙๙๗	ดีเด่น
นายสมชาย ปกป้อง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๓๙๙๙	ดีเด่น
นายรณกฤต จักรเงิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๐๐	ดีเด่น
นายยุทธชัย วิญญาวงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๐๐๒	ดีเด่น
นายชนมภูมิ จอมหัน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๐๐๓	ดีเด่น
นายพงศ์ศักดิ์ บุญภา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๐๐๕	ดีเด่น
นายประภัส ผลแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๐๐๗	ดีเด่น
นายอรธณพ ผาทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๐๐๘	ดีเด่น
นายพิณิจ คงประพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๑๐	ดีเด่น
นายไพโรจน์ อัจฉริยะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๐๑๓	ดีเด่น
นายอนุสรณ์ สะสันติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๐๑๔	ดีเด่น
นายประวิทย์ ใจคำ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๐๑๕	ดีเด่น
นายอนันต์ เพียรคงชล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๐๑๗	ดีเด่น
นายอนุชา เสรีรัฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๑๙	ดีมาก
นางนัฐพร เพชรชมทรัพย์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๐๒๐	ดีเด่น
นายทัฬหวัชรปรัชญ์ กาญจนรัชต์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๒๓	ดีมาก
นายอนันท์ สายหยุด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๒๕	ดีเด่น
นายกมลชัย ไชยโรจน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๒๖	ดีเด่น
นายสมบูรณ์ แก้วเกิด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๓๘	ดีมาก
นายกนกพันธุ์ ชิมจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๓๙	ดีเด่น
นายเทอดพงษ์ ธนสุวรรณกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๔๐	ดีเด่น
นายอนุลักษณ์ พันธุ์รัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๔๑	ดีมาก
นายศุภกิจ เอี่ยมละออ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๔๒	ดีเด่น
นายจำเนียร ต้นแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๔๓	ดีเด่น
นายวีรศักดิ์ ฉลอม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๔๔	ดีเด่น
นายสำฤทธิ์ อุ่ทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๔๕	ดีเด่น
นายนิวัติ บุญมาวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๔๖	ดีเด่น
นายเอกรินทร์ ปณิธานรักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๔๘	ดีเด่น
นายธวัชชัย สวายสด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๐๕๔	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายฉนิทร คำเพิ่มพูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๕๕	ดีเด่น
นายโพธิเศรษฐ์ อรุณโรจน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ปฏิบัติงาน	๔๐๕๖	ดีเด่น
นายยอดชัย จันทร์กระจ่าง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๐๕๙	ดีเด่น
นายธนากร สิงห์เชื้อ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๐๖๐	ดีเด่น
นายวสันต์ อินใจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๖๕	ดีมาก
นายปิยพงศ์ ก้างแจ่ม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๘๓	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า				
นายศุภวัฒน์ มหะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๖๗	ดีเด่น
นายอดิสร สุวรรณศรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๘๘๖	ดีเด่น
นายอานุกาพ มะลิวัลย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๐๗๕	ดีเด่น
นายศุภชัย เจาะจง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๗๖	ดีเด่น
นายพีรวัฒน์ ขาวบริสุทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๐๗๗	ดีเด่น
นายประสิทธิ์ กำปนาท	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๗๙	ดีเด่น
นายภุชงค์ สุตวิงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๘๐	ดีเด่น
นายเจตน์ อิ่มใจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๘๑	ดีเด่น
นายธรรรงค์ เกิดนวล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๐๘๓	ดีเด่น
นายสถิตย์ เคมมาชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๘๔	ดีเด่น
นายวิวัฒน์ ปารมมาลย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๐๘๕	ดีมาก
นายรัฐธรรมนุญ ชำนาญศิลป์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๘๗	ดีเด่น
นายนพพร ประทุมแห่ง่า	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๐๘๙	ดีเด่น
นายธนรัตน์ อุปนันไชย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๙๐	ดีเด่น
นายศตศักดิ์ หล้านามวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๐๙๒	ดีเด่น
นายพงศ์ภาวัต ใหญ่วงศ์กรรม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๐๙๓	ดีเด่น
นายสุจิน จำปาเงิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๙๔	ดีเด่น
นายอารี วงษ์เมื่อง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๙๕	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายอิทธิเดช รัตนวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๔๓๔	ดีเด่น
นายมณูญ ธรรมโรจน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๔๔	ดีเด่น
นายวรเทพ อินทร์ปรา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๐๕	ดีมาก
นายเยาว์ เรียงสี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๐๖	ดีเด่น
นายเศรษฐา ขอสุข	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๖๘๗	ดีเด่น
นายประเสริฐ วรินทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๑๗	ดีเด่น
นายวารินทร์ ยุทธแสน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๖๙	ดีเด่น
นายสุทธิกรณ์ บุญญารัตนาอนุสรณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๙๕	ดีเด่น
นายพรรษา สีเหลือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๙๘	ดีเด่น
นายพิพัฒน์ ฉิมพลี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๐๓๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายสมพล จินดาคำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๖๓	ดีมาก
นายสัมพันธ์ สุชาติตระกูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๘๘	ดีเด่น
นายมงคล จันทร์ส่อง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๐๙๙	ดีเด่น
นายยงยุทธ เงินคล้าย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๐๐	ดีมาก
นายโกษิต แก้วกัลยา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๐๑	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ พูลสมบัติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๐๒	ดีเด่น
นายภูวรักษ์ สมจิตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๐๓	ดีเด่น
นายนิรัญ แก่นจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๐๔	ดีมาก
นายอภิรักษ์ สุบินศุภมงคล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๐๕	ดีเด่น
นายสันติสุข อินตะวิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๐๗	ดีมาก
นายพรรัตน์ นวลอนงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๐๙	ดีเด่น
นายทักษิณ มงคลคมรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๑๑๑	ดีเด่น
นายเนรมิตร รุกชเชษฐ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๑๒	ดีเด่น
นายศานิตย์ มณีภาค	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๑๕	ดีเด่น
นายณัฐกมล กันอินทร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๑๖	ดีเด่น
นายสุวัฒน์ บุญกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๑๗	ดีมาก
นายประสิทธิ์ มั่งมี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๑๘	ดีมาก
นายวิทยา งามเขียว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๑๙	ดีมาก
นายพสุนนท์ สบายสุข	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๒๐	ดีเด่น
นายรัตนชัย มูลศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๒๑	ดีเด่น
นายธานี สมุทรกะพงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๒๒	ดีเด่น
นายธีระชัย ปัญญา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๒๓	ดีมาก
นายสุริยา วงศารัตนศิลป์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๒๔	ดีเด่น
นายสรศักดิ์ ชีโนทัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๒๕	ดีเด่น
นายชุมทาง กวาวลีบสาม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๒๗	ดีเด่น
นายคณาธิป รัตนภาค	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๒๙	ดีเด่น
นายวรศักดิ์ ฟองจันทร์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๔๑๓๐	ดีเด่น
นายสุพิน อนุบุตร	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๔๑๓๒	ดีเด่น
นายวีระ แก้วบุญชู	นายช่างสำรวจ	ปฏิบัติงาน	๔๑๓๓	ดีมาก
นายอนุรักษ์ เหมเจ้าเวหาพิทักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๓๔	ดีมาก
นางสาวปรียากร ล้วนโค	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๓๕	ดีเด่น
นายเจริญ โพธิรินทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๓๗	ดีเด่น
นายต่อพงศ์ จันทภาส	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๓๙	ดีเด่น
นางสาวกมลวรรณ ผักฝ่าย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๔๐	ดีมาก
นายโยธิน สุคันธมาลา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๔๒	ดีมาก
นายชัยสิทธิ์ เมฆอากาศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๔๓	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายจรัส ดวงไย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๔๔	ดีเด่น
นายพีระเมศร์ ตี๋ตันสกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๔๕	ดีเด่น
นายชเชิญ เพชรปัญญา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๔๗	ดีมาก
นายสิทธิพร เอียดทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๔๘	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นายธีรพันธ์ หิรัตันพันธุ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๕๓๑	ดีเด่น
นายศุภณัฐ สนิทวาจา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๖๒๔	ดีเด่น
นายเดชนันต์ คำสวน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๓๖๒๘	ดีเด่น
นายศุภฤกษ์ เลิศลักษณ์ศิริกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๒๙	ดีมาก
นางสาวเพชรรัตน์ จันทร์แก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๓๐	ดีเด่น
นายนฤรงค์ ฉลอม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๓๒	ดีเด่น
นางสาวดวงพร เกียรติดำรง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๐๖๔	ดีเด่น
นายวีระเดช เกาทองทัศนีย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๑๕๐	ดีเด่น
นางสาววิภาภรณ์ ไบยา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๕๒	ดีเด่น
นายวัฒนพงษ์ สุกใส	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๑๕๓	ดีเด่น
นายชัยภูมิ ปวงจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๕๕	ดีเด่น
นายประครอง เชียงแรง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๕๖	ดีเด่น
นายกริชรัตน์ ฟองดา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๕๗	ดีมาก
นายรังสรรค์ อินต๊ะพันธุ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๕๘	ดีเด่น
นายประภาส อินทร์แก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๖๐	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีฐานพงษ์ ปุรินทรภิบาล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๖๒	ดีเด่น
นายกมล สมบูรณ์ญา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๖๔	ดีเด่น
นายวีรานันท์ ภูมิวิศิษฏ์กุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๖๘	ดีเด่น
นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๖๙	ดีเด่น
นายศุภชัย วรรณพงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๗๐	ดีเด่น
นายสุเมธ ถิ่นจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๗๒	ดีเด่น
นายวิสุทธิ์ ไสสะอาด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๗๓	ดีเด่น
นายนิมิตร แจ่มเกษมสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๗๔	ดีเด่น
นายปฏิพัทธ์ ศิริวรกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๗๕	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า				
นายชอบ ชันทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๔๔	ดีเด่น
นายจิรศักดิ์ ทิพย์วงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๙๔๙	ดีเด่น
นางสาววีรยา โอชะกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๐๐๔	ดีเด่น
นายชัยยา สุทธนะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๑๗๗	ดีเด่น
นายชัยยันต์ คำป้อ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๗๙	ดีเด่น
นายนิรติ พุทธพงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๘๑	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายสุริยะ อัครเศรษฐพงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๑๘๒	ดีเด่น
นายปรีชา รอดเพชร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๑๘๔	ดีมาก
นายพงศ์สรรค์ ดิษฐานพวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๒๔๖	ดีเด่น
นางสกากรินทร์ สัจจาพิทักษ์วงศ์	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ		๔๒๘๔	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ					
นายฤทธิชัย ถาวร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๓๔๒๔	ดีมาก
นายวสุวัฒน์ สุขเกษม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๔๗๗	ดีเด่น
นายพิทักษ์ สุกใส	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๓๕๒๒	ดีเด่น
นายบรรพต อินทรไพโรจน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๖๑๔	ดีมาก
นายเดชาธร ฉลอม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๓๖๘๙	ดีเด่น
นายทรงกลด คินิมาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๖๙๐	ดีมาก
นายสุรชาติ เกียรติพันธุ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๖๙๑	ดีเด่น
นายสุนทร สุทณะ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๖๙๒	ดีเด่น
นายประกิต มณีวัฒน์เศรษฐ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๖๙๖	ดีเด่น
นายวสันต์ โตทองหล่อ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๖๙๗	ดีเด่น
นางสาวชนัญทิพย์ สุจริตจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๓๖๙๙	ดีเด่น
นายบุญมี ทัดวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๗๐๑	ดีเด่น
นายคณาวุฒิ พงศาขวลิต	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๗๐๒	ดีเด่น
นายธนชาติ ถิ่นจอมขวัญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๓๗๐๓	ดีเด่น
นายปัญญา เอี่ยมสุขประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๗๐๕	ดีมาก
นายวิเชียร ปั่นอุดม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๗๐๗	ดีเด่น
นายพันธ์ศักดิ์ สายเกียรติวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๗๐๘	ดีเด่น
นายถิร จีรสงฆ์ประชา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๗๐๙	ดีเด่น
นายวิทยา ขาวนาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๗๑๓	ดีมาก
นายบัณฑิต ฉิมชาติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๗๑๔	ดีเด่น
นายประสพโชค พึ่งปรีดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ		๓๗๑๕	ดีเด่น
นายประไพ ไชยรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๗๑๘	ดีมาก
นางสุพรรณิ ป้องศรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๗๑๙	ดีเด่น
นายสมนึก เดชะปักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๗๒๐	ดีเด่น
นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีคุณ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๓๗๒๒	ดีเด่น
นายศัภัยเกษม ะวิชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๗๒๕	ดีมาก
นายธณัฐกรณ์ พองาม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๗๒๖	ดีเด่น
นายมงคล คงสว่าง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๓๗๓๐	ดีเด่น
นายภิญโญ อินันท์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๓๗๓๓	ดีเด่น
นายจิระวัฒน์ อัจกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๓๗๓๔	ดีมาก
นายพิเชฐ มุลรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๓๗๓๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญณัฐฐา ฮ้อยไชย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๗๓๗	ดีเด่น
นายันทวุฒิ อินทรจุกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๓๘	ดีเด่น
นายศากร สมุทรเพชร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๓๙	ดีเด่น
นายมงคล ทิพย์โพธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๔๑	ดีเด่น
นายวงศกร ดอนเข้า	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๗๔๘	ดีเด่น
นายบรรดาศักดิ์ ป้องศรี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๙๓๘	ดีเด่น
นายจรัสศักดิ์ นิสโรก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๙๔๖	ดีเด่น
นายพินิจ พรประสิทธิกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๙๕๐	ดีเด่น
นายสมพงษ์ กรทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๐๐๖	ดีเด่น
นายอภิชาติ สุวรรณมณี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๐๒๙	ดีเด่น
นายวิศณุ วงศ์พุด	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๐๖๒	ดีเด่น
นายธนพล คำห้าง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๘๒	ดีเด่น
นายศุภณัฐ โมริกุล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๘๕	ดีเด่น
นางสาวเกศินี เชื้อมนอก	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๘๗	ดีเด่น
นางกานต์ธณัฐ กวินพลอาสา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๘๘	ดีเด่น
นายปรีชา เสี่ยงมิบูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๑๘๙	ดีเด่น
นางพัทธนันท์ พรภิโหว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๙๑	ดีเด่น
นายคณิง รพีทัศนพงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๙๒	ดีเด่น
นายอนุพงศ์ กาบจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๙๓	ดีเด่น
นายสมเกียรติ อยู่รอด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๙๔	ดีเด่น
นายปราบชน สมใจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๙๖	ดีเด่น
กลุ่มงานวิชาการ				
นางสาวนิโลบล ริมฝาย	นิติกร	ปฏิบัติการ	๑๒๙๘	ดีมาก
นางสาวสมพร วันภักดี	นิติกร	ปฏิบัติการ	๓๕๓๖	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ เมืองคำ	นิติกร	ชำนาญการ	๓๘๒๙	ดีเด่น
นายกฤษฏา หอมสด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๑๙๗	ดีเด่น
นางประไพพรรณ ไทศาลศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๙๙	ดีเด่น
นายประพงษ์ อรรถสีวร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๒๐๐	ดีเด่น
นางกันยารัตน์ เนตรบุตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๒๐๑	ดีเด่น
นายธีระศักดิ์ พรายมี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๒๐๒	ดีเด่น
นายบุญเชิด สีสาคูณากร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๒๐๓	ดีเด่น
นางสาวพานทอง ม้าแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๒๐๔	ดีเด่น
นายอาคม บุญโนนแต่	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๐๕	ดีเด่น
นายพูนสถิตย์ วงศ์สวัสดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๒๐๗	ดีเด่น
นายอรธณพ จ้อยสำเภา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๒๐๘	ดีมาก
นายธันวา สัจจาพิทักษ์วงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๒๑๑	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสุณี โคตะมะ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๒๑๒	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายนพวรรณ ลำดับ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๓๙	ดีเด่น
นายธนเศรษฐ์ แป้นคง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๖๑๐	ดีเด่น
นายจินดา นันทะกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๙๔	ดีเด่น
นายสมพงษ์ พงษ์พานุกรักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๑๐๖	ดีเด่น
นายฤชดากร กีก้อง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๑๔	ดีมาก
นายอัครพงษ์ พรหมวีชรานนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๔๑	ดีมาก
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายสิงหา สมใจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๕๓๘	ดีเด่น
นายณัฐพงษ์ หอมจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๐๗	ดีเด่น
นายวิฑูร จิณธรรม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๖๐๙	ดีเด่น
นางสาวรัชฎา เกิดเชิดชู	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๖๘๘	ดีเด่น
นายสุรชัย สิงห์เหาะ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๗๑๑	ดีเด่น
นายพงษ์ศักดิ์ ปาสาบุตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๓๗๒๗	ดีเด่น
นายเทียนชัย สิริเรืองบุญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๙๔๐	ดีเด่น
นายปิยะศักดิ์ มีसानุ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๓๙๕๗	ดีเด่น
นายวินัย साใจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๑๑	ดีเด่น
นายวรายุ เทียมไธสง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๑๓	ดีเด่น
นายฤทธิ ลือไธ้	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๖๓	ดีเด่น
นายวิทยา ไพศาลศักดิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๑๙๐	ดีเด่น
นายยงยุทธ สุยานะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๙๘	ดีเด่น
นายพรหมวงศ์ เชื้อนวัง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๓๖๐	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางสาวกชพร พันธุ์พีช	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๓๙๒๑	ดีเด่น
นางกันตินันท์ หมอมนต์	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๔๒๑๓	ดีเด่น
นางสาวจิรายุส คุ่มปรียัติ	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๔๒๑๕	ดีเด่น
นางสาวพิมพ์ศิริ ยานะโค	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๔๒๑๖	ดีเด่น
นางสมควร มั่นคง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๒๑๗	ดีเด่น
นางโสภา บุญโยประการ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๒๑๘	ดีเด่น
นายหัตถพล คล้ายแท้	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๔๒๒๐	ดีเด่น
นางสาวเฉลิมศรี ณ รัฐกิจ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๒๒๑	ดีเด่น
นางพิมพ์สุดา เครืออยู่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๔๒๒๒	ดีเด่น
นางสาวสุญาณี เกียรติสิน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๔๒๒๓	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาวริศา เหง้าเทวาพิทักษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๔๒๒๔	ดีมาก
นายพนรัตน์ แก้วโมรา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๒๖	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายอัมพร ปานมงคล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๑๙๔	ดีเด่น
นายวิชัย ท้าวใจวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๐๖๖	ดีเด่น
นายศักดิ์สิทธิ์ ใจยะสาร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๐๖๘	ดีเด่น
นายเสกสรร ชัยบัง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๔๗	ดีเด่น
นายสามารถ มุนินทร์นพมาศ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๒๔๙	ดีเด่น
นายสุรสิทธิ์ บุญเรือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๕๒	ดีเด่น
นายสุชาติ รัตนเจียมรังษี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๕๕	ดีเด่น
นางสาวดารณี สายสุ้ย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๒๕๖	ดีเด่น
นายสงกรานต์ ใจหลวง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๖๔	ดีเด่น
นายธนวัฒน์ ชื่นจิต	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๖๕	ดีเด่น
นายพีระ สุวรรณบัตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๗๓	ดีเด่น
นายเขาวลิต ฤกษ์เกษม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๗๗	ดีเด่น
นายโสภณ นาควิจิตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๘๐	ดีเด่น
นายจิระวัฒน์ ทองคงหาญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๘๖	ดีเด่น
นายสุรพล เกวี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๒๙๑	ดีเด่น
นายสิทธิยา หล้าเพชร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๒๙๔	ดีเด่น
นายสุรศักดิ์ คำปาแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๔๖	ดีเด่น
นายสันติ ทิมเกลี้ยง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๕๓	ดีเด่น
นายวสันต์ ชิวาภิสิทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๔๐๔	ดีเด่น
นายจิรศักดิ์ กาวีระ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๕๑	ดีมาก
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า				
นายร่มเย็น ธงสิบสอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๓๔๕	ดีเด่น
นายสุพจน์ สรรพชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๕๑	ดีมาก
นายอรุณ จันทรา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๕๙	ดีมาก
นายสุเมธ มณีรัตนโสภณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๗๐	ดีเด่น
นายวันส หงษ์หนึ่ง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๗๒	ดีเด่น
นายเลิศ เอื้อทวีพล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๓๙๒	ดีเด่น
นายจักร์ธนินธุ์ สุทธิเชมทิน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๓๙๔	ดีเด่น
นายกฤษฎา เล็กมณี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๖๓	ดีเด่น
นางสาวอาภัสรา จันทรทองอ่อน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๔๘๘	ดีมาก
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายชิตชนก สุขมงคล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๑๔๖๖	ดีเด่น
นางสาวณปภัช สุขประเสริฐ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๒๘๙	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน	
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง		
นายอนิรุทธ บุญโยประการ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๒๙๙	ดีเด่น	
นายธีรศักดิ์ ราชิวงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๓๔๒	ดีเด่น	
นายเสกสรรค์ เกตุตรง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๕๔	ดีเด่น	
นายนิติกรณ์ ไชยสิทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๓๘๘	ดีเด่น	
นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๓๘๙	ดีเด่น	
นายนพดล ทาบุญ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๓๙๐	ดีเด่น	
นางคณินิจ ตันนุกิจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๓๙๖	ดีเด่น	
นายณัฐพงษ์ อ่อนทอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๓๙๘	ดีเด่น	
นายชโลธร บุญยงค์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๐๐	ดีเด่น	
นายยิ่งยศ ทีโน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๐๓	ดีเด่น	
นายเจริญ พรหมมา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๔๑๙	ดีมาก	
นายยุทธนา เสนาแปง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๒๑	ดีเด่น	
นายสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๒๒	ดีเด่น	
นายณรงค์ คุณขุนทด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๒๔	ดีเด่น	
นายธนู พุกเส็ง	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๔๔๒๕	ดีเด่น	
นายเกษมพงษ์ เชื้อมโพนบูลย์	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๔๔๒๖	ดีเด่น	
นายจักรพรรดิ มานัสฤดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๒๙	ดีเด่น	
ส่วนอุทยานแห่งชาติ					
นายวรการ อินทะนิล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๓๐๒	ดีมาก	
นายณัฐชัย มงคลศรี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๖๕	ดีเด่น	
นายครินทร์ หิรัญไกรลาส	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๑๖๖	ดีเด่น	
นายณัฐชาติ วิศิษฐ์สิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๖๗	ดีเด่น	
นายกิตติชัย คะอังกู	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๑๗๖	ดีเด่น	
นายเทิดทูน ทองอิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๔๘	ดีเด่น	
นายจิรวัดน์ เย็นกาย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๔๐๒	ดีเด่น	
นางยุภา ต่วงโยธา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๔๔๙	ดีเด่น	
นายวีระ กอแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๕๕	ดีเด่น	
นายศุทธวีร์ ยศนันท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๕๗	ดีเด่น	
นายปริญญา สมวงษ์อินทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๕๘	ดีเด่น	
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า					
นายณรงค์ คงเอียด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๒๔๐	ดีเด่น	
นายพันธวรรณ จาโรทก	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการ	๔๒๔๒	ดีเด่น	
นายปรัชชัย ศิริพัฒ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๕๖	ดีเด่น	
นายปิยะ หนูนิล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๔๕๙	ดีเด่น	
นายธานี วงศ์นาค	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๖๐	ดีเด่น	
นายเสถียร สง่าแรง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๗๖	ดีเด่น	

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายประวิทย์ โยธาราชภูรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๘๓	ดีมาก
นายเสกสรร รองเดช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๘๔	ดีเด่น
นายมนตรี วิริยจारी	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๘๖	ดีเด่น
นายปิยะ ภิญโญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๕๘๐	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ				
นายสุทิน วุฒิบุตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๒๘๕	ดีเด่น
นายบัลลังก์ บินลอย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๒๙๒	ดีเด่น
นายธณัฏฐ์ รัตนภาค	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๖๒	ดีมาก
นายสมบัติ กลายเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๒๗	ดีมาก
นายบุญศักดิ์ สารยศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๓๓	ดีมาก
กลุ่มงานวิชาการ				
นายศานติพงษ์ อายุวัฒน์	นิติกร	ปฏิบัติการ	๔๐๙๗	ดีเด่น
นายสุขสรรค์ สนั่นนาม	นิติกร	ปฏิบัติการ	๔๔๐๗	ดีเด่น
นายเทอดศักดิ์ หมอมนต์	นิติกร	ชำนาญการ	๔๔๕๐	ดีเด่น
นายวัชรพงศ์ ลภัสมนพวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๔๕๔	ดีมาก
นายวชิรศักดิ์ นาควัฒน์เศรษฐ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๔๙๗	ดีมาก
นายกุศล สุวรรณภรณ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๙๘	ดีเด่น
นายวรวิทย์ จินะพรม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๕๐๐	ดีมาก
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายฐาปนนท์ ภัคดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๑๘๐	ดีเด่น
นายมานิตย์ วัชรอมบัตินิต	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๙๑	ดีมาก
นายนิบูลย์ อินทรไชยวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๔๒๐	ดีเด่น
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายสมพร งามเนียม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๔๘	ดีเด่น
นายวิสูตร ยืนวิไล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๗๙	ดีเด่น
นายรินทร์ สุนันตะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๒๙๕	ดีเด่น
นายสายชล วงษ์เมือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๗๑	ดีเด่น
นางสาวอรชา กลิ่นหอม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๔๐๑	ดีมาก
นายทวิวรรณ แดงมณี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๙๐	ดีเด่น
นายสุรกานต์ เรืองอักษร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๙๙	ดีเด่น
นายปัญญา ถนอมทรัพย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๙๒๓	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางราตรี คงมั่น	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	๔๕๐๕	ดีเด่น
นางวิไลพร สุภาหาล้า	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	๔๕๐๖	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาววิจิตา วาสนา	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๔๕๐๗	ดีเด่น
นางสุนิสา วณิชอนุกุล	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๕๐๘	ดีเด่น
นางสาวนิตยา ลากะรินทร์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๕๐๙	ดีเด่น
นายสุรินทร์ วิทยาพราว	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๔๕๑๐	ดีเด่น
นางสรวยทอง พิมพ์สาร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๕๑๑	ดีเด่น
นายกมล เตชะตน	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	๔๕๑๒	ดีเด่น
นางสาวอัจฉรา ประธานราษฎร์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๔๕๑๓	ดีเด่น
นางสาวธนิดา เชื้อนเพชร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ปฏิบัติงาน	๔๕๑๕	ดีเด่น
นายมหศักดิ์สกุล สมโสภภาพ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๕๑๙	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายอรัญ จันทร์จารุงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๑๗	ดีมาก
นายอุดม ฦ สุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๕๑๘	ดีมาก
นายพรเทพ ศิริวงษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๕๒๖	ดีเด่น
นายวรทร คำหอมศิริคุณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๒๘	ดีเด่น
นายสุทิน พรหมปลัด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๕๓๐	ดีเด่น
นายสมควร แสนเตชะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๓๗	ดีเด่น
นายสิทธิกันต์ เชื้อเมืองพาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๔๑	ดีมาก
นายอดุลย์ คุณาธรรักดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๕๕๐	ดีเด่น
นายสรารัฐ ค้อมคำพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๕๑	ดีเด่น
นายปอ จันธิมา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๕๕๒	ดีเด่น
นายจักรกฤษณ์ จันท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๖๐	ดีมาก
นายณัฐพล บุญล้วน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๖๓	ดีมาก
นายเดชา มีแยบ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๖๕	ดีมาก
นายวิเชียร ศุภรัตน์อังกูร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๗๐	ดีมาก
นายพิพัฒน์ ใจปิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๗๖	ดีเด่น
นายเสถียร กรุงศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๘๒	ดีมาก
นายเชียง เชื้อเมืองพาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๘๔	ดีมาก
นายประเสริฐ ภาคภูมิ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๘๗	ดีเด่น
นายชัยสันต์ เนตรดำรง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๕๘๙	ดีเด่น
นายชัยกฤต เหล็กหนู	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๕๙๐	ดีมาก
นายศรารัฐ เกตุเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๕๙๑	ดีเด่น
นายบุญยั้ง ศรีจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๕๙๓	ดีเด่น
นายสมคิด จำรูญรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๕๙๗	ดีเด่น
นายกอบชนม์ พัชรพิมพ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๔๕	ดีมาก
นายอรรครินทร์ เขียวสะอาด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๕๑	ดีเด่น
นายภัทรเรนทร์ ประสิทธิ์กุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๖๑	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาวสุชาวัลย์ รุจิมาตัญญูตุกุล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๖๖๓	ดีเด่น
นายเรืองเวทย์ เหล่าป่าเป้า	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๙๓	ดีมาก
นายเทวรักษ์ ยอดวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๗๐๑	ดีเด่น
นางสาวผกา อวรรณมา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๗๑๑	ดีเด่น
นายกฤษณากรรณ์ ปานขำ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๗๑๓	ดีมาก
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า				
นายนรินทร์ สวัสดิ์รักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๕๒๐	ดีเด่น
นายจิรัฏฐ์ กัมพลานนท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๖๐๐	ดีเด่น
นายสว่าง สิทธิชัยพรกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๐๑	ดีเด่น
นายจตุพร พันสนิต	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๖๐๒	ดีเด่น
นายวิวัฒน์ จันทราพูน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๐๓	ดีเด่น
นายทิลิฎฐ์ อัครชัยสัจจา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๖๑๐	ดีเด่น
นายอำนาจ วิริยมานูวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๑๑	ดีเด่น
นายวิเชียร จันทะลี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๑๒	ดีเด่น
นายภพ ดวงแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๑๓	ดีเด่น
นายฉกาจ เทพทองปิ่น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๑๔	ดีเด่น
นายพรเทพ เทศทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๑๕	ดีเด่น
นายนิคม อิมเอิบ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๖๒๙	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายกฤตภาส ชันทะธงสกุลดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๖๑๗	ดีมาก
นายศิริชัย พันธุ์เจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๒๑	ดีเด่น
นายสุรพัฒน์ แก้วสุภลักษณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๒๕	ดีมาก
นางรุ่งศรีรัมย์ บันลือศักดิ์ชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๒๘	ดีมาก
นายชัชชัย วงศ์ฐ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๖๓๓	ดีเด่น
นายกอบชัย ประยูรไทย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๓๔	ดีมาก
นายวรารุทธิ์ ไชยสาร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๖๓๕	ดีมาก
นางสาวอรพรรณ จันดาพีช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๓๗	ดีเด่น
นางสาวอรุวดี ชูดิธพงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๖๓๘	ดีมาก
นายสุริยา สุมา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๔๑	ดีมาก
นายปรีดี สมสุข	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๔๖๕๓	ดีมาก
นายสมเจตน์ เกื้อกิจ	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๔๖๕๔	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ				
นายสุวรรณ วัฒนพิทักษ์พงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๖๕๕	ดีเด่น
นายชาติชาย นาคทิพวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๖๕๗	ดีเด่น
นายสมรักษ์ เย็นแจ่ม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๖๕	ดีมาก
นางสาวเสาวรส ชมภูเทพ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๖๖๖	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน	
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง		
นายสุเมธ สิงห์ขวา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๖๗	ดีเด่น	
นายบัญชา งามศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๖๘	ดีเด่น	
นายทฤษฎ์ จันทง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๖๗๑	ดีเด่น	
นายนพพร ชันคำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๗๓	ดีเด่น	
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า					
นายวีระชัย มงคลพันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๓๐๓	ดีเด่น	
นางสาวเนตรนภา วิถีธรรมคุณ	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการ	๔๕๕๘	ดีมาก	
นายจิระ นิยมธรรม	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๔๕๕๙	ดีเด่น	
นายสุริยะ กาญจนวิเศษ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๗๔	ดีมาก	
นายประยุทธ์ ชุมเรียง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๖๗๕	ดีเด่น	
นายอัยรัตน์ ทองไชย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๗๖	ดีเด่น	
นายเสกสรร มูลอินต๊ะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๗๗	ดีเด่น	
นายวิชายุ เกียรติบุตร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๗๙	ดีเด่น	
นายวีรศักดิ์ เสียงหวาน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๒๙	ดีเด่น	
ส่วนจัดการต้นน้ำ					
นายปรีดา สุวรรณอารมณ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๖๑	ดีมาก	
นายปรีชา ทองคำเอี่ยม	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๕๙๕	ดีเด่น	
นายฐิตินันท์ ชัยนการ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๕๙๖	ดีเด่น	
นายวิเชียร หอมนาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๖๓๐	ดีมาก	
นายภูริทศ วงศ์ชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๖๘๐	ดีเด่น	
นายศราวุฒิ อรุณกิจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๘๔	ดีเด่น	
นายอดิศักดิ์ ดอกแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๘๖	ดีเด่น	
นายทรงพล โพนทา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๘๗	ดีเด่น	
นายวิทยา อยู่ดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๘๘	ดีเด่น	
นางสาวนุชรีย์ ไม้ค่าง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๖๘๙	ดีเด่น	
นายสันธนะ ศรีเปารยะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๙๒	ดีเด่น	
นายจิระศักดิ์ แสนขัติ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๙๔	ดีเด่น	
นายราชันย์ บัวตรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๖๙๕	ดีเด่น	
นายพีระพงศ์ นันทชาติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๙๖	ดีเด่น	
นายสนธิ หอมนาน	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๖๙๘	ดีเด่น	
นายสมเกียรติ ปูกา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๖๙๙	ดีเด่น	
นายวุฒิชัย โสมวิภาต	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๗๐๐	ดีเด่น	
นายประชัย ศรีจามร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๗๐๖	ดีเด่น	
นายอานนท์ เชื้อไพบูลย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๗๘๗	ดีเด่น	
กลุ่มงานวิชาการ					
นายปรีชา เอี่ยมศักดิ์	นิติกร	ชำนาญการ	๔๕๔๙	ดีเด่น	

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาวมานิตา หงษ์ทอง	นิติกร	ปฏิบัติการ	๔๕๕๔	ดีเด่น
นายบุญธรรม สมภาติ	นิติกร	ชำนาญการ	๔๕๖๔	ดีเด่น
นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๖๓๖	ดีเด่น
นายสาธิต ภูจินาพันธ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๗๐๙	ดีมาก
นายชวนากร พรมรังฤทธิ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๗๑๐	ดีเด่น
นายสร้ชชา สุริยกุล ณ อยุธยา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๗๑๒	ดีเด่น
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายสมชาติ พวงพยอม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๓๘	ดีเด่น
นายเรือง สัมพันธ์สิทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๗๑	ดีมาก
นายวิบูลย์ เรืองศรีศุภพงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๕๘๕	ดีเด่น
นายเฉลิมพงษ์ เขียวธานี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๖๒๒	ดีเด่น
นายสิทธิ ดอนชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๔๔	ดีเด่น
นายดำรงค์ หาญภักตินิยม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๘๑	ดีเด่น
นายเมฆา หล้าสะอาด	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๘๒	ดีเด่น
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายพศวัต เวียงนาค	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๑๖	ดีเด่น
นายธวัชชัย ธนะโรจน์รุ่งเรือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๕๖๒	ดีเด่น
นายกิติ จุ่งติลก	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๑๙	ดีเด่น
นายประจักษ์ บัวแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๒๓	ดีเด่น
นายอนิรุทธิ์ ศรีจะตะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๒๖	ดีมาก
นายมานพ รอดแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๕๖	ดีเด่น
นายประวัตติ คำหล่อ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๕๘	ดีเด่น
นายธนพงศ์ชัยวิชญ์ ศรีเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๗๐	ดีเด่น
นายไพสิษฐ์ ใจปิมปา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๖๘๓	ดีเด่น
นายพิทยา สะศรีสังข์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๖๙๗	ดีเด่น
นายประพันธ์ ทองสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๐๓	ดีมาก
นายนรินทร์ ประทวนชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๗๙๐	ดีเด่น
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖				
ฝ่ายบริหารทั่วไป				
นางศุภรศ สัมฤทธิ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๔๒๒๘	ดีเด่น
นางสาวสุพรรณณี กวงคำ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๒๓๐	ดีเด่น
นางสาวกรรณิการ์ พระมาลา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๒๓๒	ดีเด่น
นางสาวณัชชา นันตะ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๒๓๓	ดีเด่น
นางสาววิไลพร ผั้นแปง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๔๒๓๔	ดีเด่น
นางสาวสุวภัทร แก้วคำ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๔๒๓๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางวัลลยา ว่องไว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๔๒๓๖	ดีเด่น
นางนฤมล อินทะพันธ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๔๗๑๔	ดีเด่น
นางสาวสุมิตรา ไจมา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๗๑๕	ดีเด่น
นางสาวลักษณ์ บุญทาพฤกษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๗๑๗	ดีเด่น
นางพรวิไล ศุขะเนตร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๗๑๙	ดีเด่น
นายพิชญ์ สีขาว	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	๔๗๒๐	ดีเด่น
นางปาริชาติ สะคำปิ่น	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๗๒๒	ดีเด่น
นางสายนที ลายประวัตติ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๗๒๓	ดีเด่น
นางสาวพจนา สุขใจ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๔๗๒๔	ดีเด่น
นางศิกากางค์ เรืองกรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๔๗๒๕	ดีเด่น
นางสาวเกศินี ปินตาสาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	๔๗๒๖	ดีเด่น
นายอภิสิทธิ์ ปันแก้วแสง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๗๒๗	ดีเด่น
นางสาวชัชฌาภรณ์ ฐิติคุณธนากรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๗๒๘	ดีเด่น
นายทวี เดชพิทักษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๔๗๒๙	ดีเด่น
ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร				
นายภาสกร อายุพัฒน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๐๒	ดีเด่น
นายคมกฤต รัตนวิไลกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๐๔	ดีเด่น
นายเอกชัย บัญญัติโลก	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๑๔	ดีเด่น
นางศิริประภา คำใบ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๓๒๒	ดีเด่น
นายนิกร แก้วโมรา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๒๖	ดีเด่น
นายกิจจกร เมธิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๓๓	ดีมาก
นายวัชรโสภณ ยามโสภา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๓๖	ดีมาก
นายพงษ์ศักดิ์ เจริญเมือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๓๔๐	ดีมาก
นายสุนทร สุทธแสน	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๓๔๗	ดีมาก
นางสาวน้ำทิพย์ พิระกุล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๗๓๓	ดีเด่น
นายพัทยา เท็กกิม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๗๓๔	ดีมาก
นายสัญญา ศรีประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๓๕	ดีเด่น
นายสมเพียร วิชา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๓๗	ดีเด่น
นายอดุลย์ อินตะพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๔๐	ดีมาก
นายประเวช มาลีเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๗๔๑	ดีเด่น
นายธนากร ธีรขานธิศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๔๘	ดีเด่น
นายสนธยา บุตรดี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๔๙	ดีเด่น
นายณัฐพัชร์ จันทร์ภิรมย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๕๔	ดีเด่น
นายนพพร เครือสิงห์แก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๕๕	ดีเด่น
นายรุ่งศิริ วีรพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๕๗	ดีเด่น
นายเลิศชาย สิริรัตนปทุม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๖๕	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายมิตร อุตมะ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๗๗๕	ดีเด่น
นายพจน์ ม้าเมือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๗๗๘	ดีเด่น
นายปรีชา ทะจะกัน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๗๘๙	ดีเด่น
นายพิสุทธิ์ ปัญญาสาร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๗๙๑	ดีเด่น
นายทักษิณ เสถียรตานันท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๗๙๔	ดีมาก
นายสมนึก ชัยธรรม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๗๙๗	ดีเด่น
นายมนตรี พันชม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๗๙๘	ดีเด่น
นายรัศมี จำรูญรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๐๑	ดีมาก
นายชัยรัตน์ วงศ์ฟู	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๑๑	ดีเด่น
นายสถาพร รอดทุกข์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๑๒	ดีเด่น
นายวัชร กุลเพชรประสิทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๑๔	ดีเด่น
นายจิตรพล บุญเลิศ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๑๖	ดีเด่น
นายพันธ์ศักดิ์ วงศ์สูง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๒๒	ดีมาก
นายสมเดช ینگวารธณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๒๔	ดีเด่น
นายอรรถพล พรหมโย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๘๒๕	ดีเด่น
นายวิโรจน์ สอนอู่	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๘๒๗	ดีมาก
นายณัชพล เวียงคำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๘๒๙	ดีเด่น
นายฤกษ์เจรีญทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๘๓๐	ดีเด่น
นายพิรุณ ท่อตระกูล	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๘๓๔	ดีเด่น
นายฐานันดร พรหมณี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๔๐	ดีเด่น
นายพิชิต ปิยะโชติ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๘๔๑	ดีเด่น
นายอุดม อินโองการ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๕๗	ดีเด่น
นายสมพงษ์ ชมภูวิเศษ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๘๙	ดีเด่น
นายวุฒิชัย ลิ้มไพบูลย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๙๐๐	ดีเด่น
นางดวงดาว เตชะวัฒนาวร	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๕๐๑๗	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ อำนาจผูก	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๕๐๕๓	ดีเด่น
ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า					
นายสมเกียรติ เจริญสุข	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๒๓๙	ดีเด่น
นางสาวปวีณา ปัญญาวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๓๗๓	ดีเด่น
นายนุชิต จันทาทู	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๓๗๔	ดีเด่น
นายสุรียา สกลวิทยานนท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๓๗๕	ดีมาก
นายพัฒนา อนงค์รักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๓๗๗	ดีเด่น
นายประจักษ์ ไชยวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๓๘๖	ดีเด่น
นายธานี พรหมนา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๔๔	ดีเด่น
นายพีระภัทร์ แสงด้วง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๔๕	ดีเด่น
นายวิฑูรย์ ทะวาปี	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๘๔๖	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายพิงบุญ กันธิยาใจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๔๗	ดีเด่น
นายสุรพล สีสาวโรภาส	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๘๕๐	ดีเด่น
นายจักรา ดิษยนันทน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๕๑	ดีเด่น
นายสุทัศน์ กีฬาแปง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๕๕	ดีเด่น
นายไพบูลย์ ทิพย์จันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๕๖	ดีเด่น
นายสาคร ถาวงษ์กลาง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๘๖๐	ดีเด่น
นางสาวศิริพันธ์ ดวงบาล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๘๖๑	ดีเด่น
นายธนากร ศรีสุรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๘๖๒	ดีเด่น
นายประสิทธิ์พร เสนาสุทธิพร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๖๕	ดีเด่น
นายกิตติ พูลจันทร์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๖๖	ดีมาก
นายธนากร จรูญรัษฎ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๕๐๓๔	ดีเด่น
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์				
นายณรรต รัตนธรรมธร	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๓๗๖	ดีเด่น
นายนคร ใจเย็น	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๔๐๕	ดีเด่น
นายภูชาติ สง่าศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๐๖	ดีเด่น
นายสุริยัน ปัญญาปาน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๑๗	ดีมาก
นายจรูญ กิตติสาร	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๔๔๔๑	ดีเด่น
นายโอภาส ศรีสมบุรณ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๗๓๖	ดีเด่น
นายสุวิทย์ แสงศรีจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๖๓	ดีเด่น
นายรักษ์ คำนวนศิลป์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๒๖	ดีมาก
นายณพกร วัฒนสัตย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๗๐	ดีเด่น
นายสมภพ ว่องวิการณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๗๕	ดีเด่น
นายชัยนัส มะทะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๗๖	ดีเด่น
นายเสริมชัย วานิชขจร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๗๗	ดีเด่น
นายชนบ จันทรเพ็ญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๗๙	ดีเด่น
นายทรงพล มโนรส	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๘๒	ดีเด่น
นายประเสริฐ บัวคลีใบ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๘๔	ดีเด่น
นายสุรชัย บุญเวียง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๘๘๕	ดีมาก
นายสุรฤกษ์ กระตุกฤษ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๙๕	ดีเด่น
นายอดุลย์ ศุขเนตร	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๔๘๙๘	ดีเด่น
นายเดชา จันทรฉาย	นายช่างสำรวจ	ชำนาญงาน	๔๘๙๙	ดีเด่น
นายสุทัศน์ ช่วงแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๙๐๑	ดีเด่น
นายเอกพล พลายแดง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๙๐๒	ดีเด่น
นางสาวเรวดี กรประชา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๙๐๓	ดีเด่น
นายยุทธพงศ์ ศรีคำยอด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๙๐๕	ดีเด่น
นายกীরิต เพ็ชรอัยรา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๙๐๖	ดีมาก

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายพรนรินทร์ คุ่มทอง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๙๑๐	ดีเด่น
นางจรัสศรี ศรีประดิษฐ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๙๑๒	ดีเด่น
นายปิยะ รุ่งแสง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๙๑๓	ดีเด่น
ส่วนอุทยานแห่งชาติ					
นายจิระเดช บุญมาก	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๒๙๘๒	ดีเด่น
นางสาววิรัชธรา วาภักษ์นันท์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ		๔๒๒๗	ดีเด่น
นางสาวกุลรัศม์ วิสูตรธนาวิทย์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๔๑๔	ดีเด่น
นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๔๔๔	ดีเด่น
นายถนอมศักดิ์ เสรีนนท์ชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๔๔๕	ดีเด่น
นายกำจรเดช ศรีวิสัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๔๔๖	ดีเด่น
นายประสิทธิ์ ชุ่มปิ่น	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๔๔๘	ดีมาก
นายมานพ ประวัง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๗๖๑	ดีเด่น
นายชาติชาย แก้วกลางเมือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๗๘๒	ดีเด่น
นายนิพนธ์ มาตรแมน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๐๗	ดีมาก
นายธีระศักดิ์ คำห้าง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๑๘	ดีเด่น
นายวัชรพงศ์ กิตติเจริญวิทย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๔๙	ดีเด่น
นายอิสระ ศิริไสยาสน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๔๙๑๔	ดีเด่น
นายนาวี ศิลปสุภากุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๙๑๕	ดีเด่น
นายประกาศิต ระวีวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๙๑๖	ดีเด่น
นายชิตติพัทธ์ โพธิ์รักษา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๙๒๑	ดีมาก
นายมัน ชันธทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๙๒๒	ดีมาก
นายกิตติ ตูลพงษ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๙๒๔	ดีเด่น
นายสมภาค วิชชาวนิพนธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๙๒๕	ดีมาก
นายกัมปนาท ประจงพิมพ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๙๒๖	ดีเด่น
นางสาวคณินิจ ฟองสา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๙๒๗	ดีเด่น
นายสัมฤทธิ์ ทะนันชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๙๒๙	ดีเด่น
นายวุฒินันท์ ปัญญาใจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๙๓๐	ดีเด่น
นายกันย์ จำนงศ์ภักดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๙๓๑	ดีมาก
นายสวัสดิ์ ทวีรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๙๓๔	ดีเด่น
นายสิทธิ์ วิมาลา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๙๓๘	ดีเด่น
นางสาวนิภาพร ไพศาล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๙๓๙	ดีเด่น
นายผดมินทร์ ทับกล้า	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๙๔๑	ดีเด่น
นายประยัด จักรแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๙๔๒	ดีเด่น
นางสาวลิตานัน ศรีภักย์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๙๔๓	ดีเด่น
นายสุรศักดิ์ วุฒิอิน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๙๔๔	ดีเด่น
นายวรพงศ์ ทัพนวชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๙๔๖	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นายสถาพร สัปพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๙๔๗	ดีมาก
นายदनัยณัฐ ธิเชียว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๕๐๓๙	ดีมาก
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า				
นางสาวศิริกานต์ นาโควงค์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๒๕๐	ดีเด่น
นางสาวรัตนา สารวิงค์จันทร์	นายสัตวแพทย์	ชำนาญการ	๔๓๑๑	ดีเด่น
นายมงคล สาฟวงค์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๖๔	ดีมาก
นางรุ่งอรุณ ปานมงคล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๖๕	ดีเด่น
นายเกียรติก้อง อภัยพันธ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๖๖	ดีมาก
นายทรงรัฐ ผ่องพันธุ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๔๖๘	ดีเด่น
นายกวี ประสมพล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๔๗๐	ดีเด่น
นายสุวิจิตร โกเฮง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๔๗๑	ดีมาก
นายฤทธิชัย อุตมา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๗๒	ดีมาก
นายภาณุ นิลวานิช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๗๔	ดีเด่น
นายสมชาย บริสุทธิ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๗๕	ดีมาก
นางสาวศุภกัญญา พลหล้า	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๔๘๗	ดีเด่น
นายจิรภัทร ชัยกิตติพร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๔๖	ดีเด่น
นางสาวสุนิตา วิงวอน	นายสัตวแพทย์	ปฏิบัติการ	๔๙๐๙	ดีเด่น
นายบัณฑิต วัฒนินท์ชัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๙๔๙	ดีเด่น
นายทรงวุฒิ เชื้ออินตะ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๙๕๑	ดีเด่น
นายอาทิตย์ สาธเม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๙๕๔	ดีมาก
นายจักรกฤษณ์ หล้าแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๙๕๖	ดีเด่น
นายศักดิ์สิทธิ์ บุตรอุดม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๙๕๗	ดีมาก
นายพงศ์ศิริ พูลเพิ่ม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๙๕๘	ดีเด่น
นางสาวพัชราภรณ์ อุทยาน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๙๕๙	ดีเด่น
นางสาวสิวรรส เจริญรื่น	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๙๖๑	ดีเด่น
นางสาวอำพร คำชาติ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๙๖๒	ดีเด่น
นายปรีชา วัฒนวงศ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๕๐๒๗	ดีเด่น
ส่วนจัดการต้นน้ำ				
นายศุภกร สุวรรณเกษ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๔๙๓	ดีเด่น
นายวิกรม รอยวิรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๙๔	ดีมาก
นางสาวสุนิษา พยัคฆรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๔๙๕	ดีเด่น
นายภาณุวัฒน์ นันทิสันติกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๔๓	ดีเด่น
นายธนิช คุรชารักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๔๕	ดีมาก
นายจักรกฤษ พานิชกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๕๖	ดีเด่น
นายเศกสรรค์ พงษ์โสภา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๘๓๑	ดีเด่น
นายกนก ชียงคบุตร	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๘๓๒	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ			
นายวิจิตร มิตรรวมเสรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๘๓๓	ดีเด่น
นายสมชาย บัวโพช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๓๘	ดีเด่น
นายชวลิต กลิ่นประทุม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๖๘	ดีมาก
นายชาติชาย ลือพาณิชย์กุล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๘๓๖	ดีมาก
นายไชยวุฒิ อารีรักษ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๘๔๘	ดีเด่น
นายทวนทอง ทองประเสริฐ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๖๐	ดีเด่น
นางณภา คาโนวา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๔๘๖๓	ดีเด่น
นายพีระพงษ์ หอศิลป์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๔๘๖๔	ดีเด่น
นายวุฒิไกร ชัยชนะ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๔๘๖๕	ดีเด่น
นายวสันต์ จันทร์เทพ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๘๖๗	ดีเด่น
นายดำรงรักษ์ จำเดิม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ		๔๘๖๘	ดีเด่น
นางตามวรรณ วงษ์แดง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๗๒	ดีเด่น
นายลิขิต ไหวพรม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๘๗๓	ดีเด่น
นางลักขวรรณ พวงไม้มีง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๘๗๔	ดีเด่น
นายเชาว์ ดีพิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๗๕	ดีเด่น
นายอัมพร ทองมี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๗๖	ดีเด่น
นางอภันตรี เชื้อชม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๘๗๘	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ประสมทรัพย์	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส		๔๘๗๙	ดีเด่น
นายปิยะพงษ์ ศรีไชย	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๘๘๐	ดีเด่น
นางกาญจนา ระวีวรรณ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๘๘๑	ดีเด่น
นายดำรงค์ จักรมานนท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๘๓	ดีเด่น
นายบรรจบ มำขุนทด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๘๔	ดีมาก
นางเครือวัลย์ พิพัฒน์สวัสดิกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๘๘๕	ดีเด่น
นายชลอ นิลดำ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๘๖	ดีเด่น
นายภัทรกุล ธรรมसानุกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๘๗	ดีมาก
นายบุญกอง มณีรัตน์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๘๘	ดีมาก
นายสมนึก โมงขุนทด	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๘๙	ดีมาก
นายไมตรี แสงสรศรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๙๐	ดีเด่น
นายภุชฉณะ ศรีรัตนลัม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๙๑	ดีเด่น
นายมานพ แก้วฟู	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๔๘๙๓	ดีเด่น
นายเกษภา บุญอาจ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๘๙๕	ดีเด่น
นายสกุลเดช นันตา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๘๙๖	ดีเด่น
นางสาววิมลมาศ น้อยภักดี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๔๘๙๗	ดีเด่น
นายประยุทธ สุกุลทา	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน		๔๘๙๙	ดีเด่น
นายปราโมทย์ ชวนิตย์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ		๕๐๐๐	ดีเด่น
นางสาวปิยนดา ปิ่นทอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ		๕๐๐๑	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
นางสาวนพมาศ สุใจคำ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๕๐๐๒	ดีเด่น
นายทศพร จางสาย	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๕๐๐๓	ดีมาก
นายสมนึก ท้าวพา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๐๔	ดีเด่น
นายสุชาติ กักไม้	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๕๐๐๕	ดีเด่น
นายอภิศักดิ์ ชาวชน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๐๖	ดีเด่น
นายนราพงศ์ คงคาลัย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๐๘	ดีเด่น
นายทศพร ธนามี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๕๐๐๙	ดีเด่น
นายอภิรักษ์ สุรสีหนาท	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๑๐	ดีเด่น
นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๕๐๑๑	ดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอักษรารักษ์ มงคลภัทรสุข	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๕๐๑๒	ดีมาก
นายวิฑูรย์ บุญประเสริฐ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๑๕	ดีเด่น
นายเอกพจน์ เฉยเจริญ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๕๐๑๙	ดีมาก
นางสุภลักษณ์ เกียรติศักดิ์ศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๕๐๒๐	ดีเด่น
นายณัฐวรธรณ์ ธรรมทิวศน์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๕๐๒๑	ดีเด่น
นายศรีณยวิทย์ ทอดเสียง	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๕๐๒๒	ดีเด่น
นายติณณ์ วงรินยอง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๕๐๒๔	ดีเด่น
นายอดิศักดิ์ หน่อแก้ว	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๕๐๒๕	ดีเด่น
นายโกสิต ชูจันทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๕๐๒๖	ดีเด่น
นายจำลอง พุ่มไม้	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๕๐๒๘	ดีเด่น
นายราชัน คำพร	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๕๐๓๓	ดีเด่น
นายพงษ์เพชร อุดแดง	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๕๐๓๕	ดีเด่น
กลุ่มงานวิชาการ				
นางสาวณัฐริยา วงค์ชัย	นิติกร	ปฏิบัติการ	๔๓๘๔	ดีเด่น
นายสมศักดิ์ ฐิติขยาภรณ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๕๐๑	ดีเด่น
นายณัฐชัย ฮ่องสอนรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๕๐๒	ดีเด่น
นายเสริมพงศ์ นวลงาม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๕๐๓	ดีเด่น
นายสุวัจชัย ศิริทิพย์	นิติกร	ชำนาญการ	๔๖๑๖	ดีเด่น
นายอุดมศักดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๘๒๘	ดีเด่น
นางสาวนันทน์ลิน อินทะนิก	นิติกร	ปฏิบัติการ	๔๘๙๓	ดีเด่น
นายนพศร วงศ์ชานันท์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๙๔	ดีเด่น
นายประชา ตั้งจิตธรรม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๕๐๔๑	ดีเด่น
นายธีรภาพ ปุสธรรม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๕๐๔๕	ดีเด่น
นางอัญชลี ศรีเงินยวง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๔๗	ดีเด่น
นายภูพิชิต ช่วยบำรุง	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๕๐	ดีเด่น
นางสาวคณิงนาฎย์ ณรงค์รัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๕๐๕๔	ดีเด่น



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ			ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ	เลขที่ ตำแหน่ง	
ส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า				
นายเศกรัฐ ไชยศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๔๗๔๗	ดีเด่น
นายธีระกาญจน์ ไทยสะเทือน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๗๗๗	ดีเด่น
นายไฉลม วงศ์กลุ่ม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๗๘	ดีเด่น
ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ				
นายเสกสรรค์ เชื้อนครี	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๓๐๐	ดีมาก
นายวัฒนา แสงคำ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๓๐๙	ดีเด่น
นายบุญลือ อ่องตัว	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๓๒๕	ดีมาก
นายธวัชชัย น้ำแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๓๕	ดีมาก
นายปริญญา มโนวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๓๘๕	ดีเด่น
นายวันชัย พัฒนโสภณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๓๘๗	ดีมาก
นายอักษิษฐ์พงษ์ สวาสดีนา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๐๘	ดีเด่น
นายอานนท์ สร้อยเกี้ยว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๑๐	ดีเด่น
นายมาโนช กิ่งเมือง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๑๒	ดีเด่น
นายสมประสงค์ เรือนเงิน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๑๓	ดีมาก
นายสุกฤษฎ์ แจ่งท้วม	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๔๑๕	ดีเด่น
นายนาวิ เรืองกรี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๑๖	ดีเด่น
นายวันชัย ขุนอม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๑๘	ดีเด่น
นายรวมพล พานิก	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๔๓๔	ดีเด่น
นายสำราญ ธรรมตา	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๓๖	ดีเด่น
นายธนะพงศ์ อยู่ศิริ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๓๗	ดีเด่น
นางสุปริญญา เตมิตัน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๔๔๗	ดีเด่น
นายบุญมี มະนาว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๕๓	ดีมาก
นายสมเกียรติ คณะแก้ว	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๖๙	ดีเด่น
นายจำเริญ เสมอใจ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๗๗๔	ดีเด่น
นางสาวอลงกต แก้วรุ่งโรจน์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๗๘๑	ดีเด่น
นายณรงค์ฤทธิ์ คำลือ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๐๔	ดีเด่น
นายสมหวัง ไชยศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๒๑	ดีเด่น
นายเกรียงศักดิ์ พงศ์พันธุ์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๔๘	ดีมาก
นายบรรจง ตุ่มอินทร์	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๕๒	ดีเด่น
นายกำพร เกรือวัฒนเวช	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๗๑	ดีมาก
นายเกรียงไกร เพาะเจริญ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๘๗๓	ดีเด่น
นายสุทิน บุญปัทม์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๗๔	ดีมาก
นายจตุรงค์ ดำรงวิถีธรรม	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๘๑	ดีเด่น
นายอำนาจ ใจมอย	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๘๖	ดีเด่น
นายสมัชชา สังข์ทอง	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๘๘๘	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ		
นายวรุฒม์ ศิริกิม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๙๑	ดีมาก
นางปัญญารัตน์ ปัญญาเกียรติศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๘๙๒	ดีเด่น
นายนิคม ปัญญากรสกุล	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๙๐๔	ดีมาก
นายสวัสดิ์ชัย สิบวงศ์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๙๐๗	ดีเด่น
นายสุรพล กัณชัย	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๙๑๘	ดีเด่น
นางสาวน้ำฤทัย วันสา	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๙๑๙	ดีเด่น
นางสาวลักขณา ต่างใจ	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๔๙๓๓	ดีเด่น
นายวัฒนา ลังกาฟ้า	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๙๓๗	ดีมาก
นายวิทยา เตมิตัน	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๙๕๒	ดีเด่น
นายวัชรพงษ์ สิมงาม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๙๖๖	ดีเด่น
นายสมพร ศิริ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๔๙๗๐	ดีเด่น
นายพิทยา แสงสุริยัน	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๙๗๑	ดีเด่น
นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๔๙๗๗	ดีเด่น
นายประสิทธิ์ ชัดสี	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๕๐๑๓	ดีมาก
นายสมชาย อนันตวุฒิ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๕๐๓๖	ดีเด่น
นายอานนท์ กุลนิล	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๕๐๓๘	ดีเด่น
นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๔๔	ดีเด่น
นายพิรส บุญชุม	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๔๘	ดีเด่น
นายณปวันชัย กุลฉัตรฐานนท์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๔๙	ดีมาก
นายพลวิภูทธิ์ ทองแท้	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการ	๕๐๕๑	ดีมาก
นางสาวสุนิทยัชา สุทธิรักษ์	นักวิชาการป่าไม้	ปฏิบัติการ	๕๐๕๒	ดีเด่น

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
กรณีไปช่วยปฏิบัติราชการส่วนราชการอื่น

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		เลขที่ ตำแหน่ง	ผลการประเมิน
	ตำแหน่ง/สังกัด	ระดับ		
	<u>สำนักบริหารงานกลาง</u>			
	<u>ส่วนอำนวยการ</u>			
นางทองทรัพย์ บุญกลม	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	๔๐	ดีมาก
	<u>ส่วนการเจ้าหน้าที่</u>			
นายยอดชาย ไวยเนตร	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	๙๗	ดีมาก
	<u>สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า</u>			
	<u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u>			
นางสาวเครือมาศ สุขพลอย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	๓๖๗	ดีมาก
	<u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑</u>			
	<u>ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร</u>			
นายพลรบ กันทะลา	เจ้าพนักงานป่าไม้	อาวุโส	๑๑๗๖	ดีมาก
	<u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖</u>			
	<u>ส่วนอุทยานแห่งชาติ</u>			
นายโสรัจัน บุญเดช	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๒๕๕๔	ดีเด่น
	<u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗</u>			
	<u>ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร</u>			
นายคุณุญฤทธิ์ ฤทัยวรรณรัตน์	นักวิชาการป่าไม้	ชำนาญการพิเศษ	๒๖๑๖	ดีเด่น
	<u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑</u>			
	<u>ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร</u>			
นายบัณฑิต ขวัญเย็น	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๔๗๘	ดีเด่น
	<u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒</u>			
	<u>ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร</u>			
นายกীরติ เมฆสุวรรณ	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๓๘๐๒	ดีเด่น
	<u>สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔</u>			
	<u>ส่วนอุทยานแห่งชาติ</u>			
นายนิพนธ์ เพ็องฟู	เจ้าพนักงานป่าไม้	ชำนาญงาน	๔๔๕๓	ดีเด่น



ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการ ข้าราชการพิเศษ และประเภททั่วไป

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบ เป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน นั้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ ที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ของข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ข้าราชการ ข้าราชการพิเศษ และประเภททั่วไป สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้

ระดับ การประเมิน	ช่วงคะแนน ในแต่ละระดับ	อัตราร้อยละ การเลื่อนเงินเดือน	หมายเหตุ
ดีเด่น	๙๐.๐๐ - ๑๐๐	๓.๐๐ - ๕.๗๐	
ดีมาก	๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙	๒.๐๐ - ๒.๙๕	
ดี	๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙	๑.๕๐ - ๑.๘๐	
พอใช้	๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙	-	
ต้องปรับปรุง	ต่ำกว่า ๖๐	-	ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธัญญา เนติธรรมกุล)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช